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ภาพกิจกรรม	 ๗
รอบรั้วสภา	 ๒๕

 ข่าวในประเทศ	 ๒๕
 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง ประธานกลุ่มมิตรภาพ

  สมาชิกรัฐสภาคูเวต – ไทย ในโอกาสเยือนรัฐสภาไทย

 - ประธานรัฐสภา เรียกประชุมสมาชิกรัฐสภาเตรียมพร้อมประชุมสมัชชา

  สหภาพรัฐสภา

 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง  เปิดโครงการ “ตำารวจรัฐสภาไทย 

  สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง”

 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ 

  เข้าแสดงตนต่อสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 - ประธานรัฐสภาเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ 

 - ประธานวุฒิสภา เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส 

  ผู้ยากจน และคนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน ครั้งที่ ๑ 

 - ประธานวุฒิสภา แนะรัฐบาลปรับข้อบกพร่องในโครงการรับจำานำาข้าว 

 - ประธานรัฐสภา ระบุ กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตั้งขึ้นเพื่อ  

  ช่วยเหลืออดีตสมาชิกรัฐสภาที่เคยทำาประโยชน์ให้กับประเทศชาติ 

 - ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด ๖ แห่ง 

  พร้อมกันทั่วประเทศ 

 - ประธานรัฐสภา ยืนยัน ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา จนครบวาระ 

 - โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ การสร้างความเป็นพลเมืองช่วยสร้าง

  ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตย 

 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เตรียมเข้าทวงถามความคืบหน้า

  การถอดสมาชิกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 



 - ฝ่ายค้าน ยื่นรายชื่อ ๑๓๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถอดถอน

  คณะรัฐมนตรีทั้งคณะ 

 - สมาชิกวุฒิสภาชื่นชมรัฐบาลคงราคารับจำานำาข้าวตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรองเอกอัครราชทูตโคลอมเบีย  

  ประจำาประเทศไทย และหารือการจัดตั้ง กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของสองประเทศ 

 - เครือข่ายแนวร่วมประชาธิปไตยภาคประชาชน เสนอประธานรัฐสภา เปิดที่ทำาการ  

  ประชุมรัฐสภาแห่งที่สอง ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 - รองประธานวุฒิสภา แนะรัฐบริหารจัดการข้อดีข้อเสียของสลากกินแบ่งรัฐบาล

  ให้เกิดความสมดุล 

 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย นำาทีมเครือข่ายเกษตรกร  

  ฐานรากองค์กรภาคพลเมือง แถลงการณ์ต้านสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

  ที่ยื่นฟ้องศาลล้มแผนแม่บทบริหารจัดการนำ้า

 - วุฒิสภา จัดเสวนาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ 

  พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ 

 - นายเอกชัย จริงใจ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด LOGO 

  สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง  

  เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำาประเทศไทย

	 ข่าวต่างประเทศ	 ๔๕
 - ชาวอิหร่านเฉลิมฉลอง นักการเมืองหัวปฏิรูป “ฮัสซัน รูฮานี” 

  ได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่

 - กัมพูชาตอบโต้สหรัฐ ยันถอด สม รังสี จาก ส.ส.เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

 - ชาวอินโดนีเซียประท้วงทั่วประเทศต่อต้านรัฐขึ้นราคานำ้ามัน

 - นอร์เวย์ สร้างประวัติศาสตร์เป็นชาติแรก บังคับใช้กฎหมายความเท่าเทียม

  ทางเพศในกองทัพ

 - ชาวแอลเบเนียออกไปเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา

 - สภาไต้หวันเดือด ส.ส. ตะลุมบอนกันอุตลุด

 - บราซิล ประท้วงรัฐบาลทุ่มงบประมาณจัดบอลโลก

 - ประธานาธิบดีรัสเซีย ผ่านร่างกฎหมาย “ต่อต้าน” การเผยแพร่โฆษณา

  ชวนเชื่อของ “ชาวสีม่วง”



 - กดดันสหรัฐ หั่นเงินช่วยกัมพูชา หากจัดการเลือกตั้งไม่ยุติธรรม

 - อินเดียออกกฤษฎีกาแจกจ่าย “อาหารสำาหรับคนจน”

 - อียิปต์ ปลุกม็อบต้านผู้นำาใหม่ จี้ปล่อยตัว "มอร์ซี"

 - นิการากัว - เวเนซุเอลา ให้ สโนว์เดน ลี้ภัย

 - ฟิลิปปินส์ยังล้มเหลว ใช้เศรษฐกิจโตดันจ้างงานเพิ่ม

 - รัฐบาลเมียนมาร์หักรัฐสภามอบใบอนุญาตมือถือให้บริษัท นอร์เวย์-กาตาร์

 - เมียนมาร์ ออกกฎหมายใหม่ให้อิสระธนาคารกลาง

 - ยูโร อนุมัติเงินช่วยเหลือกรีซ กว่า ๒ แสนล้าน

 - สภาไอร์แลนด์ ผ่านกฎหมายอนุญาตให้ทำาแท้งในสภาวะที่จำาเป็นได้

 - GREECE : โพลล์ชี้ชาวกรีซเสียงแตกกรณีปลดลูกจ้างภาครัฐตามเงื่อนไขเจ้าหนี้
คณะกรรมาธิการ	 ๗๑

 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ	 ๗๑
 - คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 

 - คณะกรรมาธิการการตำารวจ สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน

  และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร                                                       

 - คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม

  ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา



 การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ	 ๙๖
 - คณะอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการแก้ปัญหาและการพัฒนายางพารา วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะอนุกรรมาธิการ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 

  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบ

  การบริหารจัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

  รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาผู้แทนราษฎร
เปิดโลกรัฐสภา	 ๑๑๑

 สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (United Republic of Tanzania)
ก้าวทันกฎหมาย	 ๑๒๑

 ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธิการ

 สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖
ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 ๑๒๔

 เหรียญกษาปณ์ไทย
เรื่องน่ารู้	 ๑๒๘

 “สัปปายะสภาสถาน” รัฐสภาแห่งใหม่
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ภาพกิจกรรม

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ให้การรับรอง

ประธานกลุ่มมิตรภาพคูเวต-ไทย

	 วันจันทร์ที่	 ๑7	มิถุนายน	๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๒	

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง																			

ให้การรับรอง	Hon.		Saleh	Al-Omair	ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ	คูเวต	–	ไทย	พร้อมด้วยคณะ



8

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 

“ตำารวจรัฐสภาไทยสุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งเเรง”

	 วันพุธที่	 ๑๙	มิถุนายน	๒๕๕๖	 เวลา	๙.๓๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้นล่าง	

อาคารรัฐสภา	๑	นายวิสุทธิ	์	ไชยณรุณ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	เป็นประธาน

ในพิธีเปิดโครงการตำารวจรัฐสภาไทยสุขภาพจิตสดใส	สุขภาพกายแข็งแรง



๙

ประธานรัฐสภาเป็นประธานเปิดการสัมมนา

	 วันพุธที่	๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๓.๐๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้นล่าง	

อาคารรัฐสภา	๑	นายสมศักดิ	์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง	 “การสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 ในพระราชบัญญัติ

กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖”	 แก่อดีตสมาชิกรัฐสภาและมอบเงิน														

ช่วยเหลือครอบครัวอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถึงแก่กรรม



๑๐

ประธานรัฐสภาให้การรับรอง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

	 วันพุธที่	๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๕.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรองพิเศษ	ชั้น	๒	

อาคารรัฐสภา	๑	นายสมศักดิ	์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ให้การรับรอง	นายเหวียน	ฝูจ่อง	(H.E.Mr.Nguyen	Phu	Trong)	เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์

เวียดนาม



๑๑

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรอง 

เอกอัครราชทูต โมร็อกโก ประจำาประเทศไทย

	 วันพฤหัสบดีที	่๒7	มิถุนายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๒	

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง																											

ให้การรับรอง	 นายอับเดลอิละฮ์	 เอล	 ฮูสนี	 (H.E.	 Mr.Abdeli lah	 El	 Housni)			

เอกอัครราชทูต	วิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก	ประจำาประเทศไทย



๑๒

ประธานรัฐสภา  รับมอบช่อดอกไม้จากประธานวุฒิสภา 

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

	 วันพฤหัสบดีที	่ ๒7	มิถุนายน	๒๕๕๖	 เวลา	๙.๔๕	นาฬิกา	ณ	บริเวณหน้าห้อง

ประชุมรัฐสภา	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท	์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รับมอบช่อดอกไม้จาก	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด



๑๓

ประธานรัฐสภา  รับมอบกระเช้าผลไม้จาก

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

	 วันพฤหัสบดีที	่๒7	มิถุนายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๒.๔๕	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	 ชั้น	๒	

อาคารรัฐสภา	๑	นายสมศักดิ	์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

รับมอบกระเช้าผลไม้	 จากนายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร																	

พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เนื่องในโอกาส							

วันคล้ายวันเกิด



๑๔

ประธานรัฐสภาพร้อมด้วยรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวันสถาปนารัฐสภา

	 วันศุกร์ที่	๒8	มิถุนายน	๒๕๕๖	เวลา	8.๐๙	นาฬิกา	ณ	บริเวณชั้น	๒	ด้านหน้า

อาคารรัฐสภา	๑	นายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	และประธานสภาผู้แทนราษฎร	

นายเจริญ	 จรรย์ โกมล	 รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ ง 	 พร้อมด้วย																																								

นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ร่วมในพิธีบวงสรวง																									

พระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์



๑๕

ประธานรัฐสภาและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ร่วมพิธีเปิดที่ทำาการสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด

	 วันศุกร์ที่	 ๒8	มิถุนายน	๒๕๕๖	 เวลา	๙.๐๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถงชั้นล่าง

อาคารรัฐสภา	๑	นายสมศักดิ	์ 	 เกียติสุรนนท	์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร,	

นายเจริญ	 จรรย์ โกมล	 รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ ง 	 พร้อมด้วย																																									

นายวิสุทธิ	์ ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 เปิดงานที่ทำาการสำานักงาน

รัฐสภาประจำาจังหวัด	๕	ภูมิภาค	๖	จังหวัดนำาร่อง



๑๖

ประธานรัฐสภาเป็นประธานพิธีสงฆ์และมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

	 วันศุกร์ที่	๒8	มิถุนายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๒.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับประทานอาหาร

สมาชิกรัฐสภา	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 และ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีสงฆ์	 และมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่

ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้างของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



๑7

ประธานรัฐสภาเป็นประธานพิธีเปิดงาน

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน

	 วันศุกร์ที่	 ๒8	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 สนามกีฬา	 SCG																	

สเตเดียม	 เมืองทองธานี	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 และประธาน												

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีเปิดงานสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน														

(การแข่งขันฟุตบอล)	ตามโครงการส่งเสริมบทบาทภารกิจของรัฐสภาฯ	:	8๑	ปี	 	รัฐสภาไทย	

เปิดมิติใหม่	“สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด”



๑8

ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับคณะผู้อำานวยการพื้นที่เขตการศึกษา ๕

	 วันเสาร์ที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๖	เวลา	๙.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมรัฐสภา	ชั้น	๒	

อาคารรัฐสภา	๑	นายสมศักดิ	์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ให้การต้อนรับคณะผู้อำานวยการพื้นที่เขตการศึกษา	๕	 จังหวัดขอนแก่น	 ในโอกาสเดินทางมา

เพื่อศึกษาดูงานรัฐสภา



๑๙

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองเอกอัครราชทูต 

สาธารณรัฐโคลัมเบีย ประจำาประเทศไทย

	 วันพุธที่	๓	กรกฎาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๔.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๒	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ให้การรับรอง											

นายอันเดลโฟ		โฆเช	การ์เชีย	กอนซาเลช	เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ

โคลัมเบีย	ประจำาประเทศไทย	ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่



๒๐

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

	 วันพฤหัสบดีที	่ ๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 สถานีโทรทัศน์								

โมเดิร์นไนน์ทีว	ีนายสุวิจักขณ์		นาควัชระชัย	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	พร้อมด้วยข้าราชการ

ชั้นผู้ใหญ่ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล	

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๖



๒๑

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับคณะนักศึกษา

	 วันศุกร์ที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๕๖	 เวลา	๑๑.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องสารนิเทศ	ชั้น	๑	

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง																							

ให้การต้อนรับคณะนิสิตปริญญาเอก	และปริญญาโท	มหาวิทยาลัยพะเยา	เนื่องในโอกาสเดิน

ทางมาศึกษาดูงานรัฐสภา



๒๒

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ติดตามความคืบหน้า

โครงการสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.นครพนม

	 วันจันทร์ที่	8	กรกฎาคม	๒๕๕๖	เวลา	๐8.๓๐	นาฬิกา	ณ	โรงเรียนบ้านสำาราญ	

อ.เมือง	 จ.นครพนม	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง																

พร้อมด้วยคณะเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำาเนินการโครงการจัด

สร้างอาคารเรียนสำาหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ



๒๓

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ติดตามความคืบหน้า

โครงการสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

	 วันจันทร์ที่	8	กรกฎาคม	๒๕๕๖	 เวลา	๐8.๓๐	นาฬิกา	ณ	 โรงเรียนแก้วปัดโป่ง	

อ.ท่าอุเทน	 จ.นครพนม	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง								

พร้อมด้วยคณะเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำาเนินโครงการ													

จัดสร้างอาคารเรียนสำาหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ



๒๔

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ให้การรับรอง

เอกอัครราชทูตนิวซีเเลนด ์ ประจำาประเทศไทย

	 วันพุธที่	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๒	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ให้การรับรอง									

H.E.Mr.	 Anthony	 Lynch	 เอกอัคราชทูตนิวซีแลนด	์ประจำาประเทศไทย



25

ข่าวในประเทศ

	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง ประธาน 

 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาคูเวต – ไทย ในโอกาสเยือนรัฐสภาไทย

	 วันที่	 ๑๗	 มิถุนายน	 255๖	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่หนึ่ง	 ให้การรับรอง	 Hon.	 Dr.	 Ali	 Saleh	 Al	 -	 Omair	 ประธานกลุ่มมิตรภาพ								

สมาชิกรัฐสภา	 คูเวต	 –	 ไทย	 พร้อมคณะ	 ในโอกาสเยือนรัฐสภาไทย	 เพื่อกระชับความสัมพันธ์

รัฐสภาสองประเทศ	 โดย	 นายเจริญ	 กล่าวในระหว่างการสนทนาว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่ง														

และขอขอบคุณที่รัฐคูเวตให้ความช่วยเหลือประเทศไทยเมื่อคราวเกิดอุทกภัยในปี	 255๔	

รอบรั้วสภา

โดยมอบเงินช่วยเหลือกว่า	 ๓	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ผ่านสภากาชาดไทย	

พร้อมระบุถึ งความประทับใจหลั งจากเยือนประเทศในแถบ

ตะวันออกกลาง	 เพราะได้สัมผัสถึงความเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกัน	

และจากนี้ไปจะสนับสนุนให้คณะกรรมาธิการฯ	 ไปศึกษาดูงานใน

ประเทศตะวันออกกลาง	 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาประเทศ	

นายเจริญ  จรรย์โกมล
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นอกจากนี้	 ยังได้หารือถึงความร่วมมือกันทางด้านการศึกษาการลงทุนร่วมกันระหว่าง												

สองประเทศ	 ด้านประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา	 คูเวต	–	 ไทย	กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้

มีโอกาสเยือนรัฐสภาไทย	 และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างกัน	

พร้อมระบุว่า	 นักลงทุนชาวคูเวตสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทยในหลายโครงการ	 ไม่ว่าจะเป็น

ด้านพลังงาน	 หรือด้านอื่น	 ๆ	 ส่วนความร่วมมือทางการศึกษานั้น	 รัฐคูเวตพร้อมให้									

การสนับสนุนทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับนักศึกษาไทยอย่างเต็มที่

	 ประธานรัฐสภา เรียกประชุมสมาชิกรัฐสภาเตรียมพร้อม

 ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา

	 วันที่	 ๑๗	 มิถุนายน	 255๖	 นายสมศักดิ	์ เกียรติสุรนนท	์ ประธานรัฐสภา	 และ						

นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ในฐานะประธาน	 และรองประธานคณะกรรมการ

บริหารหน่วยประจำาชาติไทยในสหภาพรัฐสภา	 (IPU)	 เรียกประชุมคณะกรรมการหน่วย						

เพื่อแต่งตั้งสมาชิกรัฐสภาในการดำาเนินงาน	 IPU	 ประกอบด้วย	 นายไพโรจน์	 ตันบรรจง										

เป็นเลขาธิการหน่วย	นายนิรมิตร	สุจารี	เป็นเหรัญญิก	นายศุภชัย	ใจสมุทร	เป็นผู้สอบบัญชีหน่วย	

นายเกียรต	ิ สิทธีอมร	 นายพีระพันธุ์	 พาลุสุข	 และนางวิชชุดา	 รัตนเพียร	 เป็นมนตรีสหภาพ

รัฐสภา	พร้อมกันนี	้แต่งตั้ง	นางสาวทัศนา	บุญทอง	เป็นประธานด้านเนื้อหาการประชุม	IPU	

และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง	ขณะเดียวกัน	ที่ประชุมได้มอบหมายสมาชิกรัฐสภาไทยเดินทาง

ไปประชุม	IPU	ครั้งที่	๑2๙	 ที่นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	ระหว่างวันที	่๗	-	๙	ตุลาคม	255๖	

ประกอบด้วย	นายไพโรจน์	ตันบรรจง	นายเกียรติ	สิทธีอมร	นายศุภชัย	ใจสมุทร	 นายสหรัฐ	กุลศร	ี

นายอนุรักษ	์ นิยมเวช	 นางวิชชุดา	 รัตนเพียร	 และนายพีรพันธุ์	 พาลุสุข	 โดยคณะผู้แทน								

รัฐสภาไทยจะร่วมพิจารณาวาระเร่งด่วนที่มีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชา	 IPU	 พร้อมกับ		

เพื่อเตรียมการสำาหรับการประชุมสมัชชา	IPU	ครั้งที่	๑๓๐	ณ	กรุงบากู	สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน	

ในหัวข้อมุ่งสู่โลกปลอดอาวุธนิวเคลียร์	 การสร้างความต้านทานต่อความเสี่ยง	 และบทบาท

ของรัฐสภาในการปกป้องสิทธิเด็ก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ลี้ภัยด้วยตนเอง	 และเพื่อปกป้อง

เด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในภาวะสงครามและความขัดแย้ง	 นอกจากนี้						

จะเป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจการแห่งสหประชาชาต	ิ การแก้ไข

ธรรมนูญและข้อบังคับของ	IPU	ด้วย
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	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง  เปิดโครงการ 

 “ตำารวจรัฐสภาไทย สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง”

	 วันที่	๑๙	มิถุนายน	255๖	นายวิสุทธิ์	ไชยณรุณ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่สอง	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	 “ตำารวจรัฐสภาไทย	 สุขภาพจิตสดใส	 สุขภาพกาย

แข็งแรง”	ประจำาป	ี255๖	ที่จัดขึ้นโดย	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมกับเครือข่าย

คนไทยไร้พุง	และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 	 โดย	นายวิสุทธิ์		

ได้กล่าวว่า	 โครงการ	“ตำารวจรัฐสภาไทย	สุขภาพจิตสดใส	สุขภาพกายแข็งแรง”	ประจำาปี	255๖	

เป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ตำารวจรัฐสภา	 เพื่อให้การ

ดำาเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปด้วยความราบรื่น	 ซึ่งภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำารวจรัฐสภา

นับว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่ง	 เพราะต้องทำาหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล

สำาคัญในรัฐสภา	 ตลอดจนอาคารรัฐสภาในสถานการณ์การเมืองที่มีความเข้มข้น	 เนื่องจาก					

มีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 ดังนั้นการจัดโครงการนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและ

ควรสนับสนุน	 จะทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในเรื่องการเสริมสร้างพลานามัยและโภชนาการ	 ทำาให้มีสุขภาพจิตและร่างกาย
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ที่แข็งแรง	 มีความพร้อมในการทำางานปกป้องดูแลผู้บริหารบ้านเมืองและองค์กรนิติบัญญัติ

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป	 ในโอกาสนี้	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง																																

ได้มอบรางวัล	 “ตำารวจรัฐสภาไทย	 ใส่ใจสุขภาวะ”	 เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาวะ

ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำารวจรัฐสภา	 ทั้งนี้	 การจัดโครงการดังกล่าว	 ประกอบด้วย	 การฝึกอบรม

หลักสูตร	“ตำารวจรัฐสภาไทย	สุขภาพจิตสดใส	สุขภาพกายแข็งแรง”		รวมทั้งการวัดสมรรถภาพ

ร่างกาย	และการให้คำาแนะนำาในการดูแลสุขภาพ

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ 

 เข้าแสดงตนต่อสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	๑๙	มิถุนายน	255๖	นายไชยวัฒน	์ไตรยสุนันท์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อ	 ลำาดับที่	 5๐	 พรรคประชาธิปัตย์	 ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

แบบบัญชี รายชื่ อ 	 แทนนายนิพนธ์ 	 บุญญามณี 	 ที่ ลาออกจากตำ าแหน่ งสมาชิก																																

นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์

สภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายชื่อ	ลำาดับที	่๓๐	พรรคประชาธิปัตย์	

เพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	

เมื่อวันที	่๑๔		มิถุนายน	255๖	โดย	นายไชยวัฒน	์ได้ให้สัมภาษณ์

กับผู้สื่อข่าวสถานวิทยุกระจายเสียง	 และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา					

หลังเข้าแสดงตนต่อสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ถึงการ

ทำาหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า	 มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่	

ในฐานะตัวแทนของประชาชนอย่างดีที่สุด	 เพราะมีความสนใจ

งานด้านนิติบัญญัติอยู่แล้ว	 ส่วนการทำาหน้าที่ในคณะกรรมาธิการฯ	

ยังไม่ ได้หารือกับทางพรรค	 แต่ เบื้องต้นคงจะทำาหน้าที่ ใน													

คณะกรรมาธิการฯ	 แทนนายนิพนธ์	 ที่เคยดำารงตำาแหน่งอยู่								

เพื่อความสะดวกและความเหมาะสม
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	 ประธานรัฐสภาเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 อย่างเป็นทางการ 

	 วันที่	 2๐	 มิถุนายน	 255๖	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท	์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และนายอลงกรณ์	 พลบุตร	 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา

ไทย	–	พม่า	พร้อมด้วยคณะสมาชิกรัฐสภาไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

อย่างเป็นทางการ	 ในระหว่างวันที่	 ๑๗	 –	 2๐	 มิถุนายน	 255๖	 โดยในโอกาสนี้ประธาน

รัฐสภาและคณะ	 ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ	 นายขิ่น	 ออง	 มิ้นท์	 ประธานสภาชาติพันธ์	

(วุฒิสภา)	 ซึ่งมีการหารือในเรื่องราชการร่วมกันหลายประเด็น	 ทั้งนี้	 นายสมศักดิ์	 กล่าวใน

ระหว่างการพบปะหารือว่า	ความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็น

เพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมาโดยตลอด	 ซึ่งอาจจะมาจากจุดเด่นของทำาเลที่ตั้งและความอุดม

สมบูรณ์ของธรรมชาติ	รวมทั้งการปฏิรูปการปกครอง	หากไทยและพม่าประสานความร่วมมือ

กันอย่างจริงจัง	 จะทำาให้ทั้งสองประเทศเกิดความก้าวหน้าและมีแข็งแกร่งในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนมากยิ่งขึ้น	 อนึ่ง	 นอกจากประเด็นการสนทนาในข้อราชการที่สำาคัญแล้ว							

ยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมห้องประชุมสภาชาติพันธ์	 และห้องประชุมรัฐสภาของสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์

	 ประธานวุฒิสภา เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิ

 ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน ครั้งที่ ๑ 

	 วันที่	25	มิถุนายน	255๖	นายนิคม	ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภาเป็นประธาน

เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส	 ผู้ยากจน	 และคนยากไร้สู่พลเมือง

อาเซียน	 ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	(DNA)	ให้แก่ผู้ยากไร	้ครั้งที่	๑	ณ	ห้องโถง	อาคารรัฐสภา	๑		

จัดขึ้นโดย	 คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส	 ผู้ยากจน	 และ

คนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน	 วุฒิสภา	 ร่วมกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	 สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค	 วุฒิสภา	 และกระทรวงมหาดไทย	 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	และช่วยเหลือ



๓๐

ตามสิทธิพื้นฐานตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ด้าน	

นายนิคม	 กล่าวชื่นชมหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในโครงการนี	้ เนื่องจากปัจจุบันยังมี

คนยากไร้ในประเทศไทยที่เป็นคนไทยแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยเป็นจำานวนมาก	 ดังนั้น

กระบวนการตรวจดีเอ็นเอ	 (DNA)	 จึงเป็นกระบวนการที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งในการพิสูจน์

ความสัมพันธ	์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรับรองสถานะทางทะเบียนต่อไป

	 ประธานวุฒิสภา แนะรัฐบาลปรับข้อบกพร่องในโครงการรับจำานำาข้าว	

	 วันที่	25	มิถุนายน	255๖	นายนิคม	ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	ให้สัมภาษณ์

ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลปรับลดราคารับจำานำาข้าวว่า	 แท้จริงแล้วหลักการของ

โครงการรับจำานำาข้าวเป็นหลักการที่ดี	 เพราะรายได้ที่เกิดขึ้นกับชาวนายังจะช่วยกระจายกลับสู่

ระบบตลาดและกลับคืนสู่รัฐในรูปของภาษี	 การรับจำานำาข้าวจึงเป็นสวัสดิการและการยกฐานะ

ให้ชาวนา	 อย่างไรก็ตาม	 การปรับลดราคารับจำานำาย่อมทำาให้เกิดความกังวลกับชาวนา												

แต่จะต้องพิจารณาให้ดีก่อนเพราะขณะนี้ยังไม่ยกเลิกโครงการ	 ในขณะเดียวกันรัฐบาลจะต้อง

อำานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนซึ่งไม่มีรายได	้ หรือมีรายได้น้อยไม่เพียงพอ

ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สารพันธุกรรม

หรือการตรวจดีเอ็นเอ	(DNA)	เพื่อนำาผลการตรวจ

มาใช้ เป็นหลักฐานประกอบการขอเพิ่มชื่อใน

ทะเบียนราษฎร์ 	 ให้บุ คคลดั งกล่ าวรวมถึ ง

ครอบครัวได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานต่าง	 ๆ	

แก้ไขโดยดูที่กระบวนการทั้งหมด	 ทั้งการรับจำานำา	

การจัดเก็บที่ เป็นปัญหา	 รวมถึงกระบวนการ

ทุจริตที่เกิดขึ้น	 เมื่อพิสูจน์ได้แล้วต้องมีการลงโทษ	

โดยมองว่ารัฐบาลยังไม่สามารถพิสูจน์ออกมา				

เปิดเผยให้ประชาชนทราบได้	 และอาจกลายเป็น

ส่วนหนึ่ งของการบั่นทอนเสถียรภาพรัฐบาล					

ส่วนข้อถามที่ว่า	 เมื่อมีปัญหาในโครงการเกิดขึ้นแล้ว



๓๑

รัฐบาลควรเปลี่ยนตัวผู้ดูแลโครงการหรือไม่นั้น	 ตนเห็นว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อไม่ดีต้องปรับ	

ต้องแก้	 แต่ไม่ขอวิจารณ์ในรายละเอียด	 เพราะเป็นอำานาจของรัฐบาล	 และในกรณี													

การชุมนุมของกลุ่มหน้ากากขาวถือเป็นสิทธิ	 และเป็นการแสดงจุดยืนของกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย

กับรัฐบาลในบางเรื่อง	 แต่เชื่อว่าจะไม่ถึงขั้นล้มรัฐบาล	หรือมีเหตุการณ์เหมือนเมื่อป	ี25๔๙

	 ประธานรัฐสภา ระบุ กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตั้งขึ้นเพื่อ 

 ช่วยเหลืออดีตสมาชิกรัฐสภาที่เคยทำาประโยชน์ให้กับประเทศชาติ 

	 วันที่	 2๖	 มิถุนายน	 255๖	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 การสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	พ.ศ.	255๖	แก่อดีต

สมาชิกรัฐสภา	 โดยกล่าวว่า	 การทำาหน้าที่สมาชิกรัฐสภานั้น	 หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็น

ประชาชนทั่วไป	 หรือสื่อมวลชน	 มองเห็นว่าเป็นงานที่ต้องเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม									

ดังนั้น	 การก่อตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลืออดีตสมาชิกรัฐสภานั้นจึงไม่ค่อยได้รับการยอมรับ							

เท่าที่ควร	ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการเป็นสมาชิกรัฐสภา	ทั้งในส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

และสมาชิกวุฒิสภา	นอกจากจะต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้ว	ยังต้องทำาหน้าที่เป็นที่พึ่งให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ในเรื่องต่างๆ	ด้วย	และนอกจากนี้ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า	สมาชิก

รัฐสภาไม่ได้มีฐานะดีเหมือนกันทุกคน	 เมื่อไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ได้รับความลำาบาก	

ซึ่งตรงนี้ที่ผ่านมาไม่มีฝ่ายใดให้ความสนใจ	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพระราชบัญญัติกองทุน								

เพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับการเห็นชอบแล้ว	 อดีตสมาชิกรัฐสภาจะได้รับการช่วยเหลือ						

อย่างสมฐานะกับการเป็นผู้ที่เคยทำาประโยชน์ให้แก่ประชาติและประชาชนต่อไป



๓2

	 ทั้งนี้พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	พ.ศ.	255๖	กำาหนดให้

มีการช่วยเหลืออดีตสมาชิกรัฐสภา	 โดยเป็นเงินช่วยเหลือรายเดือน	 ๆ	 ละ	 ๑5,๐๐๐	 บาท	

นอกจากนี้ยังมีเงินสงเคราะห์ในลักษณะต่างๆ	 เช่น	 เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล	 กรณี

ทุพพลภาพ	 และถึงแก่กรรม	 อย่างไรก็ตามกองทุนดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้ง												

คณะกรรมการกองทุน	ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้

 ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด 

 ๖ แห่ง พร้อมกันทั่วประเทศ 

	 วันที่	 28	 มิถุนายน	 255๖	 นายสมศักดิ	์ เกียรติสุรนนท	์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีเปิดสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด	 “8๑	 ปี	

รัฐสภาไทย....เปิดมิติใหม่สู่	 สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด”	 พร้อมกันทั่วประเทศอย่างเป็น

ทางการ	 ๖	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 จังหวัดขอนแก่น	 พระนครศรีอยุธยา	 สุราษฎร์ธานี	 ชลบุรี	

เชียงราย	และอุบลราชธาน	ีณ	ห้องโถง	อาคารรัฐสภา	๑	โดย	นายสมศักดิ์		กล่าวว่า	การเปิด

สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดครั้งนี้	 ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้

เข้มแข็งและยั่งยืน	 เพราะการขยายเครือข่ายรัฐสภาออกไปต่างจังหวัดทำาให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับรัฐสภาไทยได้ง่ายขึ้น	 อีกทั้งยังเป็นหน่วยงาน

ที่ช่วยสนับสนุนบทบาทของรัฐสภา	 สภาผู้แทนราษฎร	

และวุฒิสภา	 ให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความเข้มแข็ง	

เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการใช้อำานาจ

อธิปไตยอย่างแท้จริง	 นอกจากนี้	 ยังมีสื่อกลางที่เชื่อมโยง

ระหว่างรัฐสภาไทยและประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นอีก							

ไม่ว่าจะเป็นทีวีระบบดิจิตอล	 และสถานีวิทยุรัฐสภา

ประจำาจังหวัด	 ที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบ

ประชาธิปไตย	 ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน

ของรัฐสภา	 ทั้งนี	้ คาดว่าภายใน	2	 ป	ีจะขยายเครือข่าย

รัฐสภาประจำาจังหวัดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	 ในขณะนี้



๓๓

ทราบมาว่า	 สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมจะเริ่มทดลองออกอากาศในระบบ

ดิจิตอล	 ซึ่งจะส่งผลให้การออกอากาศครอบคลุมได้ทั่วประเทศและชัดเจนยิ่งขึ้น	 และใน

อนาคตอันใกล้นี้ตนในฐานะประธานรัฐสภาจะมอบนโยบายให้มีการขยายเครือข่ายสถานีวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	 เพราะถือเป็นเครื่องมือ

สำาคัญในการสื่อสารกับประชาชนในเรื่องการเมืองการปกครอง	 หากมีการขยายพื้นที่													

การออกอากาศทั้งในส่วนของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แล้ว	 ตนเชื่อมั่นว่าจะทำาให้

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ	 ตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองได้มากขึ้นด้วย

	 ประธานรัฐสภา ยืนยัน ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา จนครบวาระ 

	 วันที่	 28	 มิถุนายน	 255๖	 นายสมศักดิ	์ เกียรติสุรนนท	์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวถึง	 กรณีมีกระแสข่าวมีการวางตัวบุคคลอื่นมาดำารงตำาแหน่ง

ประธานรัฐสภาคนใหม	่ว่า	ข่าวนี้เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นไม่มีข้อเท็จจริงแต่อย่างใด	และที่ผ่านมา

ไม่มีใครกดดันในการทำาหน้าที่	 พร้อมยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาจนครบวาระ					

การดำารงตำาแหน่งไม่มีเหตุผลใดต้องลาออก	 รวมถึงไม่มีใครมาปลดออกจากตำาแหน่งได้	

เพราะตามรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่า	 ตำาแหน่งประธานรัฐสภาไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

ยกเว้นจะลาออกเอง	พร้อมมั่นใจสามารถทำาหน้าที่ได้ด	ีทั้งนี้การทำางานที่ผ่านมาหากมีปัญหา

หรืออุปสรรคตนยึดหลักธรรมะในการทำางาน	 ในการแก้ปัญหา	 และกรณีศาลปกครองกลาง					

มีคำาสั่งให้รัฐบาลชะลอการดำาเนินโครงการบริหารจัดการน้ำา	 ๓.5	 แสนล้านบาท	 ว่า	 ขณะนี้

รัฐบาลกำาลังหารือแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว	 ซึ่งในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติไม่ขอเข้าไป

เกี่ยวข้องกับการทำางานของฝ่ายบริหาร	 พร้อมเชื่อว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นปัญหาต่อรัฐบาล			

แต่อย่างใด	 ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านกังวลว่าเมื่อเปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปในเดือน

สิงหาคมจะมีการเลื่อนร่างพระราชบัญญัติ	 กู้เงิน	 2	 ล้านล้านบาท	 ขึ้นมาพิจารณาเป็น											

ลำาดับแรกก่อนนั้น	เห็นว่าไม่มีอะไรน่าเป็นกังวล	 เพราะการดำาเนินการทุกอย่างของรัฐสภาจะ

เป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญ



๓๔

	 โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ การสร้างความเป็นพลเมือง 

 ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตย 

	 วันที่ 	 ๑	 กรกฎาคม	 255๖	 นายวัฒนา	 เซ่งไพเราะ	 โฆษกประธาน															

สภาผู้แทนราษฎร	 ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการสื่อสารทางการเมืองของรัฐสภา	

ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา	 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐสภา	 และเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ	 “รัฐสภากับการ

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”	 จัดขึ้น	 ณ	 วิทยาลัยเทคโนโลยี											

ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ	 เขตพระโขนง	 กรุงเทพมหานคร	 ในวันที่	 ๓๐	 มิถุนายน	 255๖	

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย	 กลุ่มผู้นำาชุมชน	 ผู้นำาและกลุ่มทางสังคม	 เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปในพื้นที	่ โดย	 นายวัฒนา	 กล่าวว่า	 ความเป็นพลเมืองมีความสำาคัญยิ่งต่อการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 ที่สำาคัญการสร้างความเป็นพลเมืองต้องผ่านกระบวนการ

บ่มเพาะ	 ปลูกฝังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน	 จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น

ในระบอบประชาธิปไตย	 และเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง	 โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม	

สำาหรับสาระเนื้อหาการจัดกิจกรรม	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ยึดหลักพื้นฐานของความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 ในเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 การเคารพสิทธิ	

เสรีภาพและกฎกติกาสังคมที่เป็นธรรม	และรับผิดชอบต่อตนเอง	ผู้อื่นและสังคม	ทั้งนี้		การจัด

กิจกรรมดังกล่าว	 ประกอบด้วย	 การบรรยาย	 และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 กิจกรรมประติมากรรรมชุมชน	 กิจกรรมวาดภาพ

ประชาธิปไตย	 และกิจกรรมเสียงแห่งประชาชน



๓5

	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เตรียมเข้าทวงถาม

 ความคืบหน้าการถอดสมาชิกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ	

	 วันที่	2	กรกฎาคม	255๖	นายแพทย์เหวง	โตจิราการ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	 แถลงข่าวพร้อมแสดงเอกสาร	 โดยระบุจะไปยื่นเรื่องต่อ								

นายวสันต์	 สร้อยพิสุทธิ์	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 เพื่อทวงถาม												

ความคืบหน้าในการพิจารณาคดีถอดถอนสมาชิกภาพความเป็น						

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ของนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำาฝ่ายค้าน

ในสภาผู้แทนราษฎร	 ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคเพื่อไทย		

ได้ยื่นเรื่องไว้หลังจากกระทรวงกลาโหมมีคำาสั่งถอดยศนายทหารของ

นายอภิสิทธิ์	 ซึ่งการถอดยศดังกล่าวย่อมมีผลให้นายอภิสิทธิ	์ ต้องพ้น

จากสมาชิกภาพ	 ตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๐๖	 (5)	 ประกอบ

รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๐2	 ที่ว่าด้วยบุคคลที่เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก								

นายแพทย์เหวง 

โตจิราการ

หรือให้ออกจากราชการ	 ห้ามไม่ให้ใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

ส่วนการส่งหนังสือสอบถามความคืบหน้าดังกล่าว	 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๓	 วรรคสอง		

ที่ระบุว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 ศาล	 รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม

	 ฝ่ายค้าน ยื่นรายชื่อ ๑๓๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถอดถอน

 คณะรัฐมนตรีทั้งคณะ 
	

	 วันที่	 2	 กรกฎาคม	 255๖	 นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฎ์	 ประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน	 หรือวิปฝ่ายค้าน	 นำาทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร												

พรรคประชาธิปัตย	์ ยื่นรายชื่อ	 ๑๓2	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ต่อ	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	

ประธานวุฒิสภา	 เพื่อถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ	 ตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 2๗๐	 และ	

มาตรา	 2๗๑	 จากกรณีที่	 อนุมัติโครงการบริหารจัดการน้ำา	 ๓.5	 แสนล้านบาท  	 ที่แสดงว่าม	ี	



๓๖

การทุจริตและกระทำาผิดกฎหมาย	 5	 ฉบับ	 ได้แก่	

รัฐธรรมนูญมาตรา	 5๗	 และ	 ๖๗	 กฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	 มาตรา	 ๑๐๓/๗	 เกี่ยวกับ

การไม่ประกาศราคากลาง	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 กฎหมายว่าด้วยการเสนอ

ราคา	 ในเรื่องการกำาหนดคุณสมบัติ	 กีดกันบริษัท						

ขนาดกลางขนาดเล็กไม่ให้มีโอกาสเข้าประมูล	 นอกจากนั้น

เวลาประมูล	8	–	๙	โมดูล	 ยังเป็นการประมูลพร้อมกัน
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

ทำาให้ไม่เกิดการแข่งขันที่สุดกลายเป็นเรื่องของการสมยอมราคา	 และพระราชบัญญัติ

กฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๑5๗	 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใด	

ผู้หนึ่งทำาให้รัฐเกิดความเสียหาย	 จึงเป็นเหตุให้ยื่นถอดถอดคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ	 ด้าน								

นายนิคม	 ได้กล่าวหลังรับยื่นเรื่องว่า	 จะเร่งตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้อง	 โดยจะส่ง

เรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิภายใน	๑5	วัน	คือ	วันที่	

๑๖	 กรกฎาคม	 255๖	 ทั้งนี้	 หากมีสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมจะแจ้งกลับไปยังคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอีกครั้ง

	 ต่อมา	 นายจุรินทร์	 ให้สัมภาษณ์หลังยื่นเรื่องถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ							

จากกรณีอนุมัติโครงการบริหารจัดการน้ำา	๓.5	แสนล้านบาท	ว่า	ถึงแม้รัฐมนตรีจะพ้นตำาแหน่ง

ไปแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นความผิด	 หากวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนก็จะต้องถูกห้ามเล่นการเมือง	 5	 ปี			

ส่วนคดีอาญาหากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ ชี้ข้อมูล	 ก็จะส่ง

ต่อไปยังอัยการสูงสุดเพื่อส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	

ส่วนที่ว่าการที่ศาลปกครองมีคำาสั่งมาแล้ว	 และกระทรวงการคลังก็ไปทำาสัญญากู้เงิน										

การกระทำาลักษณะนี้จะผิดกฎหมายหรือไม่	นายจุรินทร	์กล่าวว่า	เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จะต้อง

เป็นประเด็นเพิ่มเติมเวลาที่มีการไต่สวน	 ซึ่งในส่วนของพรรคก็จะเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม						

ในประเด็นนี้	 เพราะการที่จะลงนามในสัญญากู้ เงินได้จะต้องมีการศึกษาผลกระทบ																		

สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย	 รวมทั้งต้องรับฟังเสียงของประชาชนก่อน	การที่กระทรวงการคลัง

จะไปลงชื่อในสัญญากู้เงิน	 จะต้องได้รับการเห็นชอบจากสำานักงบประมาณ	 ซึ่งสำานัก														

งบประมาณ	 จะเห็นชอบได้	 เมื่อมีผลการศึกษาทั้ง	 2	 ส่วน	 เมื่อยังไม่ดำาเนินการสำานัก						

งบประมาณจะเห็นชอบได้อย่างไร	 และเมื่อสำานักงบประมาณไม่ได้ให้ความเห็นชอบ	 หรือให้

ความเห็นชอบมาผิด	 หากเกิดขึ้นจริงในรายละเอียดที่ต้องตามกันต่อไป	 กระทรวงการคลัง



๓๗

ควบคู่กับการแก้ปัญหาในกระบวนการรับจำานำาข้าวตั้งแต่ต้นทาง	 อาทิ	

การกำาหนดจำานวนเงินที่จะรับจำานำา	 และตั้งองค์กรขึ้นมาตรวจสอบ		

การกำาหนดความชื้น	 และการขาดทุนในโครงการรับจำานำาข้าว	 โดย

อย่ามองว่าการตรวจสอบดังกล่าวเป็นการทำาลายล้าง	 แต่เพื่อ										

ความมั่นคงของชาวนา	 เพราะความมั่นคงของชาวนาคือ	 ความมั่นคง

ของชุมชนและประเทศชาติ	 พร้อมขอให้รัฐบาลพยายามระบายข้าวที่มี

อยู่ในขณะนี้ให้เร็วที่สุด	 โดยอาจพิจารณาในการใช้นโยบายแลกข้าว	
นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง

ส่วนกรณีโครงการบริหารจัดการน้ำา	 ๓.5	 แสนล้านบาท	 ของรัฐบาลที่หลายภาคส่วนออกมา

คัดค้านการบริหารโครงการนั้น	 ส่วนตัวเห็นด้วยกับนโยบาย	 แต่ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน									

ตรวจสอบเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน	 ด้าน	 นายสิงห์ชัย	 กล่าวว่า	 ขอให้รัฐบาลรับฟังคำาสั่งของ

ศาลปกครองกลางที่เสนอแนะเรื่องการดำาเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำา	 เพราะข้อเสนอแนะ

ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของรัฐบาลต่อไป	 โดยคำานึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก

จะลงนามในสัญญาได้อย่างไร	 ซึ่งฝ่ายค้านจะได้ติดตามเรื่องนี้ต่อไป	 ทั้งนี้หากรัฐบาล

ประกาศว่ามีนโยบายปราบปรามการทุจริตสร้างความโปร่งใส	 ประเด็นนี้จะต้องเร่งเปิดเผย

ต่อสังคมและจากข้อซักถามว่า	 จะเอาผิดกับข้าราชการประจำาที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่											

นายจุรินทร์	 กล่าวว่า	 เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

หากไต่สวนไปถึงใคร	 และมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบไม่ได้จำากัดว่าเป็นเพียง																		

นักการเมือง	 นายจุรินทร์ยังกล่าวถึง	 กรณีที่มีการอ้างว่าความผิดยังไม่สำาเร็จ	 เพราะยังไม่มี

การเบิกจ่ายงบประมาณและยังไม่มีผลผูกพันด้วยว่า	เป็นเรื่องของภาระดอกเบี้ย	ซึ่งอาจจะยัง

ไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่ได้มีการเบิกเงิน	 แต่เมื่อมีการลงนามเซ็นสัญญากู้เงินแล้ว	 ก็ต้องมี							

ความรับผิดชอบเกิดขึ้นไม่ว่าจะทำาหรือไม่ทำา

 

	 สมาชิกวุฒิสภาชื่นชมรัฐบาลคงราคารับจำานำาข้าวตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท	

	 วันที่	2	กรกฎาคม	255๖	นายสิงห์ชัย	ทุ่งทอง	สมาชิกวุฒิสภา	จังหวัดอุทัยธานี	

และคณะ	 กล่าวชื่นชมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาต	ิ (กขช.)	 ที่มีมติให้กลับไปใช้ราคา					

รับจำานำาข้าวที่ตันละ	 ๑5,๐๐๐	 บาท	 โดยกลุ่มของพวกตนขอให้รัฐบาลคงราคานี้ไว้ตลอดไป	



๓8

	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง   

 เอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำาประเทศไทย และหารือการจัดตั้ง 

 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของสองประเทศ 

	 วันที่	๓	กรกฎาคม	255๖	นายเจริญ	จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่หนึ่ง	 ให้การรับรองนายอันเดลโฟ	 โฆเซ	 การ์เซีย	 กอนซาเลซ	 เอกอัครราชทูตวิสามัญ											

นายเจริญ จรรย์โกมล

ผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำาประเทศไทย	 ในโอกาส

เข้าเยี่ยมคารวะหลังเข้ารับหน้าที่ใหม่	 โดย	 นายเจริญ	 กล่าวใน

ระหว่างการพบปะสนทนาว่า	 รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสำาหรับการเยือน

ของเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย

ประจำาประเทศไทยในครั้งนี้	 และรู้สึกดีใจที่สาธารณรัฐโคลอมเบียจะ

เปิดสถานทูตในประเทศไทย	 โดยได้เตรียมประสานไปยังรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย	 เพื่อที่จะเปิดสถานทูตไทยใน

สาธารณรัฐโคลอมเบียเช่นกัน	 และรวมถึงจะหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนระหว่าง

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐโคลอมเบียด้วย	 ทั้งนี้ 	 ขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวง																					

การต่างประเทศของสาธารณรัฐโคลอมเบีย	 ที่ได้เดินทางเยือนประเทศไทยวันที	่ ๑2	 –	 ๑๔ 

กรกฎาคม	 255๖	 ได้มาเยือนรัฐสภาไทยด้วย	 เพื่อจะได้ร่วมกันหารือในประเด็นความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจ	 การส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาของสองประเทศ	 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 ด้าน																								

นายอันเดลโฟ	 โฆเซ	 การ์เซีย	 กอนซาเลซ	 กล่าวว่า	 ประเทศไทยและสาธารณรัฐโคลอมเบีย						

ได้สถาปนาทางการทูตร่วมกันมานานแล้ว	 จึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพร่วมกัน	

ซึ่งเชื่อว่าจะทำาให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศดียิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป	 ทั้งนี้	 ประเทศไทยและ

สาธารณรัฐโคลอมเบีย	 ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที	่ 2๐	 เมษายน	 2522	

โดยได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 ด้านวิชาการ	 ตลอดจนกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ	 อาทิ	 ความร่วมมือการปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชยาเสพติด	 การพัฒนา

พลังงานชีวมวล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐโคลอมเบียได้ให้การสนับสนุนประเทศไทยใน

เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา	 โดยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการ

ความร่วมมือภายใต้กรอบดังกล่าวของไทย	 อาทิ	 โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ที่เน้นด้าน											



๓๙

การท่อง เที่ ยว 	 การประมง	 และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs	

:	 Small	 and	 Medium	 Enterprises)	 ขณะที่รัฐสภาไทยและสาธารณรัฐโคลอมเบีย											

มีความสัมพันธ์ร่วมกันในระดับพหุภาคีในรูปการเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา	 (IPU)	 แต่ยัง			

ไม่มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับรัฐสภา	 และไม่มีกลุ่มมิตรภาพของสองประเทศ														

ดังนั้นการพบปะหารือระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศจะกระทำาในโอกาสที่											

คณะผู้แทนรัฐสภาของทั้งสองประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศในองค์กรดังกล่าว

 

	 เครือข่ายแนวร่วมประชาธิปไตยภาคประชาชน เสนอประธาน  

 รัฐสภา เปิดที่ทำาการประชุมรัฐสภาแห่งที่สอง ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

	 วันที่	 ๔	 กรกฎาคม	 255๖	 นายวัฒนา	 เซ่งไพเราะ	 โฆษกประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 รับหนังสือจากนายกมล	 ยะพรม	 ประธานเครือข่ายแนวร่วมประชาธิปไตย													

ภาคประชาชน	 (นปป.)	 ที่เรียกร้องเสนอสถานที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

จังหวัดเชียงใหม่	 ตำาบลช้างเผือก	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม	่   เป็นที่ทำาการประชุมรัฐสภา	

แห่งที่สอง	เป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง	 และหาก

รัฐสภาถูกปิดล้อมจากการชุมนุมประท้วง	 ขณะเดียวกันการตั้งที่ทำาการรัฐสภาแห่งที่สอง		

จะเป็นการสร้างความตื่นตัวเรื่องการเมืองให้กับประชาชนในภูมิภาคนั้นด้วย		โดย	นายวัฒนา	

กล่าวภายหลังรับเรื่องว่า	 ประธานรัฐสภาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนมาโดยตลอด	 จึงได้มีจัดตั้งสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดขึ้น	 เพื่อเป็นศูนย์รวม

ประชาชนในแต่ละภูมิภาค	ทั้งนี	้เชื่อว่า	ถ้าทุกคนรวมตัวกันตามกรอบของระบอบประชาธิปไตย

ก็จะสามารถกำาจัดอำานาจนอกระบบออกไปได้อย่างแน่นอน

 



๔๐

	 รองประธานวุฒิสภา แนะรัฐบริหารจัดการข้อดีข้อเสียของ

 สลากกินแบ่งรัฐบาลให้เกิดความสมดุล 

	 วันที่	 5	 กรกฎาคม	 255๖	 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทาง

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย	 ได้จัดสัมมนา	 เรื่อง	 “นับหนึ่ง..ปฏิรูป

สลากเพื่ อสั งคมไทย”	 โดยมี 	 นายอนันต์ 	 อริ ยะชั ยพาณิชย์ 																						

รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวเปิด							

การสัมมนา	 โดย	 นายอนันต	์ กล่าวว่า	 สลากกินแบ่งรัฐบาลนำารายได้						

เข้ารัฐจำานวนมหาศาล	 สร้างอาชีพให้กับผู้พิการ	 ผู้ด้อยโอกาสและ								

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย	 แต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการพนันชนิดหนึ่ง					

ซึ่งก็คงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 และที่สำาคัญผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีฐานะ

ยากจน	 แต่กลับเป็นผู้ให้รายได้แก่รัฐบาล	 อย่างไรก็ตาม	 หากรัฐบาล

บริหารจัดการให้ข้อดีและข้อเสียเกิดความสมดุลกันก็จะเป็นเรื่องที่						
นายอนันต์ 

อริยะชัยพาณิชย์

น่ายินดี	 ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดจากสลากกินแบ่งรัฐบาล	 อาทิ	 ปัญหากิจการสลากที่ไม่สอดคล้องกับ							

ธรรมาภิบาล	 ขายเกินราคา	 การจัดสรรจำากัดจำานวนโดยวางกฎเกณฑ์ไว้ที่มีการผูกขาด							

ผลประโยชน์กับกลุ่มผู้มีอิทธิพล	 ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานและยังไม่สามารถแก้ไขได้	

ทั้งนี้การสัมมนาเรื่องนี้	 จัดขึ้นเพื่อทบทวนร่างรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย	

วุฒิสภา	 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิรูประบบสลากไทยของผู้แทนภาคส่วน												

ที่ เกี่ยวข้องอันจะนำาไปสู่แนวทางการปฏิรูประบบสลากของประเทศไทยอย่างยั่งยืน																					

เป็นการสะท้อนความห่วงใยและการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา	

และแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย	 ซึ่งถือเป็นปัญหาสำาคัญ

หนึ่งของประเทศต่อฝ่ายบริหาร



๔๑

	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย นำาทีมเครือข่ายเกษตรกร 

 ฐานรากองค์กรภาคพลเมือง แถลงการณ์ต้านสมาคมต่อต้าน  

 สภาวะโลกร้อนที่ยื่นฟ้องศาลล้มแผนแม่บทบริหารจัดการนำ้า

	 วันที่	 8	 กรกฎาคม	 255๖	 พันตรี	 อาณันย	์ วัชโรทัย	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	 พร้อมด้วยเครือข่ายเกษตรกรฐานรากองค์กรภาคพลเมือง 	

แถลงการณ์ที่รัฐสภา	 ต่อต้าน	 นายศรีสุวรรณ	 จรรยา	 นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน									

ที่ยื่นฟ้องให้เพิกถอนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	 ซึ่งทางเครือข่ายเกษตรกรฯ	

เห็นว่า	 ถ้าโครงการนี้ล้มจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ	 ตั้งแต่

ระดับชุมชนถึงระดับชาติ	 เกิดปัญหาสังคม	 และต่างชาติไม่เชื่อมั่น

ประเทศไทย	 จนประเทศถูกลดเกียรติภูมิในระดับชาติ	 ดังนั้น	 เพื่อ

ความกระจ่างและความโปร่งใส	 ทั้งในฝ่ายอนุรักษ์และพัฒนาเครือข่าย

เกษตรกรฯ	จะทำาหน้าที่	๓	อย่าง	ได้แก่	๑.	ตรวจสอบสมาคมต่อต้าน

สภาวะโลกร้อนด้วยการยื่นฟ้อง	 หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง														

2.	 เดินหน้าประชาพิจารณ์จุดแข็ง	 จุดอ่อนของโครงการคณะ

กรรมการบริหารจัดการน้ำาและอุทกภัย	 (กบอ.)	 และ	 ๓.	 ร่วมกับ

ประชาชนสร้างระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย

	 วุฒิสภา จัดเสวนาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ 

 พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ 

	 วันที่	 ๙	 กรกฎาคม	 255๖	 นายสมัคร	 เชาวภานันท์	 ประธานกรรมการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา	 ได้เปิดเผยว่า	คณะกรรมการฯ	

ได้จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง	 “สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

กองทุนการออมแห่งชาติ	พ.ศ.	255๔”	 ในวันพุธที่	๑๐	 กรกฎาคม	255๖	ณ	ห้องกรุงธนบอลล์รูม	

ชั้น	 ๓	 โรงแรมรอยัลริเวอร์	 กรุงเทพฯ	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในประเด็นเกี่ยวกับ



๔2

สภาพปัญหาและอุปสรรค	 รวมทั้งข้อขัดข้องในการบังคับใช้	 พระราชบัญญัติกองทุน																					

การออมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 255๔	 เปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องได้

เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค	 รวมทั้งข้อขัดข้องในการ

บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว	 ตลอดจนเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา	 อุปสรรคและ		

ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นร่วมกันทุกฝ่าย	 รวมถึงเป็นการสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่งานในด้าน

นิติบัญญัติของวุฒิสภาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เป็นไปตามหลักนิติธรรม										

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด											

แก่ประชาชน	 ทั้งนี้	การจัดเสวนาดังกล่าว	ประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ	เรื่อง	“สภาพ

ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาต	ิ พ.ศ.	 255๔”	

โดย	 นางสาวกรรณิการ์	 เอกเผ่าพันธุ	์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง	 สำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง	 กระทรวงการคลัง	 นางดุษฎี	 อัมรานุรักษ์	 รองเลขาธิการรักษาการในตำาแหน่งที่

ปรึกษา	 ด้านประสิทธิภาพสำานักงานประกันสังคม	 รองศาสตราจารย์	 ดร.	 วรเวศม์	

สุวรรณระดา	 คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 นายแพทย์บรรลุ	

ศิริพานิช	 ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย	 และนางสาวอรุณี	 ศรีโต	

ประธานเครือข่ายบำานาญภาคประชาชน

 นายเอกชัย จริงใจ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด LOGO 

 สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 	 	 		 วันที	่๑๐	กรกฎาคม	255๖	 คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและ	

วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 โดยมี	 นายวิสุทธิ์  	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	

เป็นประธานคณะกรรมการฯ	 ได้ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์	 (Logo)												

สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่า	 รางวัลชนะเลิศคือ	 ผลงานของ									

นายเอกชัย	 จริงใจ	 ได้รับเงินรางวัลจำานวน	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ						

จากประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รางวัลรองชนะเลิศมี	 ๓	 รางวัล	 ได้แก่										

ผลงานของ	 นายปวริศร	์ ชัยวร	 นางสาวพัชรารัตน์	 ตระกูลขจรศักดิ์	 และนายพิเชษฐ์พล														

ไทยประสงค	์ซึ่งจะรับเงินรางวัลๆ	ละ	๓๐,๐๐๐	บาท	พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่	 22	 สิงหาคม	 255๖	
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ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 ได้จัดให้มีการ

ประกวดตราสัญลักษณ์	 (Logo)	 สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 เพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับ

สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 โดยเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดตั้งแต่วันที่	 ๑5	 พฤษภาคม	

255๖	 -	๓๐	มิถุนายน	255๖	 มีผลงานที่ส่งเข้าประกวด	รวมทั้งสิ้น	๓๙๔		ผลงาน

	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง  

 เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำาประเทศไทย

	 วันที่	๑๐	กรกฎาคม	255๖	นายเจริญ	จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่หนึ่ง	 ให้การรับรองนาย	 Anthony	 John	 lynch	 เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำา			

ประเทศไทย	 เพื่อเข้าแจ้งถึงกำาหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ																									

นาย	 David	Carter	ประธานสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด	์ ระหว่างวันที	่ 2๙	กันยายน	–	2	

ตุลาคม	255๖	 	พร้อมเตรียมการประเด็นหารือระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศ	 ซึ่งจะมุ่งเน้น

ไปที่การจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	-	นิวซีแลนด	์และนิวซีแลนด	์-	ไทย	ที่จะทำาให้

ความสัมพันธ์ของสมาชิกรัฐสภาทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 อันจะนำาไปสู่การพัฒนา

ความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน	 ซึ่งทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกัน	 ทั้งในคุณลักษณะ

ด้านประชากร	 และลักษณะการดำาเนินงาน	 ขณะเดียวกันเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ได้เปิด

ประเด็นในการสร้างความร่วมมือเพื่อยกเลิกวีซ่า	 (VISA)	 สำาหรับชาวนิวซีแลนด์ที่จะเดินทาง

มาประเทศไทย	 ขณะที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ขอให้ฝ่ายนิวซีแลนด์ให้

ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนไทยที่ให้ความนิยมในการเดินทางไปศึกษาต่อทั้งในระยะยาว
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และเรียนด้านภาษาเป็นจำานวนมาก	 นอกจากนี้	 ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึง

การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในประเทศ	 โดยเฉพาะการรวมตัวชุมนุมประท้วง

ของไทย	 ขณะที่นิวซีแลนด์จัดให้มีเวทีสาธารณะในการแสดงความคิดเห็น	 โดยมีการควบคุม

ให้เป็นไปด้วยความสงบและปลอดภัย	 ส่วนการอภิปรายในที่ประชุมสภาของสมาชิกรัฐสภา

ในประเทศของตนต่างยอมรับว่าผู้ทำาหน้าที่ประธานจะต้องเป็นผู้มีทักษะและมีความสามารถ

ในการดำาเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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ข่าวต่างประเทศ

ชาวอิหร่านเฉลิมฉลอง  นักการเมืองหัวปฏิรูป  “ฮัสซัน  รูฮานี”  ได้เป็น

ประธานาธิบดีคนใหม่

	 วันที่	 ๑๖	 มิถุนายน	 ๒55๖	 ชาวอิหร่านหลายหมื่นคนร่วมเดินขบวนไปตาม										

ท้องถนนในกรุงเตหะราน	 เพื่อฉลองที่นายฮัสซัน	 รูฮานี	 ผู้สมัครนักปฏิรูปนิยมสายกลาง												

ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่

	 นายโมฮัมหมัด	 มุสตาฟา	 นัจจาร์	 รัฐมนตรีมหาดไทยอิหร่าน	 เปิดเผยว่า																	

นายฮัสซัน	 รูฮานี	 ผู้สมัครนักปฏิรูปนิยมสายกลาง	 เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งชิงตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีของอิหร่าน	โดยได้รับคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ	5๐	จึงไม่จำาเป็นต้องจัดการ

เลือกตั้งหรือการแข่งขันในครั้งที่สองอีก	 นายรูฮาน	ี กล่าวว่า	 ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของ

ทางสายกลางเหนือคตินิยมสุดขีด	 ที่นับเป็นการสิ้นสุดระยะเวลา	 ๘	 ปีของการครองอำานาจ

ของผู้นำาแนวอนุรักษ์นิยมอย่างประธานาธิบดีมาห์มูด	อาห์มาดิเนจัด

											 ผลการนับคะแนนที่เสร็จสิ้นครบถ้วน	 ระบุว่า	 นายรูฮาน	ี ได้คะแนนเสียง	 ๑๘.๖	

ล้านคะแนน	หรือร้อยละ	5๐.๖๘	ขณะเดียวกันก็มีผู้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนน	๓๖.๗	ล้านคน	

รอบรั้วสภา
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หรือร้อยละ	 ๗๒.๗	 จากจำานวนผู้มีสิทธิทั่วประเทศทั้งสิ้น	 5๐.5	 ล้านคน	 ในการเลือกตั้ง														

ชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันศุกร์ที	่ ๑4	 มิถุนายน	 ๒55๖

											 ด้าน	อยาตุลเลาะห	์อาลี	คาเมนี	ผู้นำาสูงสุดของอิหร่าน	กล่าวยินดีต่อนายรูฮานี	

พร้อมเรียกร้องให้ชาวอิหร่านทุกคนช่วยเหลือรัฐบาล	เนื่องจากนายรูฮานีถือเป็นประธานาธิบดี

ของคนทั้งชาติ	 ทั้งนี้	 อยาตุลเลาะห์	 คาเมนี	 จะเป็นผู้ให้การอนุมัติผลการเลือกตั้งครั้งนี้																

ในวันที่	 ๓	 สิงหาคม	 ๒55๖	 ก่อนที่นายรูฮานีจะเข้าพิธีสาบานตนที่รัฐสภาต่อไป

											 ส่วนบรรยากาศที่กรุงเตหะรานเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลอง	 โดยประชาชนนับ						

หมื่นคนที่แต่งกาย	 ในชุดสีม่วงออกมาร่วมชุมนุมตามท้องถนนหลายสาย	 โดยมีเจ้าหน้าที่

คอยตรวจตราความเรียบร้อย	แต่ไม่มีรายงานเหตุปะทะใดๆ

											 ด้านนายบัน	 คี	 มูน	 เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเรียกร้องให้อิหร่านดำาเนิน

บทบาทอย่างสร้างสรรค์	 ทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ	 ภายหลังนายฮัสซัน	 รูฮานี	

ได้รับการประกาศให้ชนะ	 การเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่	 พร้อมทั้งจะประสานกับ

คณะผู้นำาอิหร่านต่อไปทั้งในประชาคมโลกและความเป็นอยู่ของประชาชนในอิหร่าน

นายฮัสซัน  รูฮานี



4๗

กัมพูชาตอบโต้สหรัฐ ยันถอด สม รังสี จาก ส.ส.เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

	 วันที่	 ๑๗	 มิถุนายน	 ๒55๖	 รัฐสภากัมพูชาออกแถลงการณ์ตอบโต้สหรัฐฯ									

หลังแสดงความกังวลกรณีถอดถอน	 ส.ส.	 ฝ่ายค้าน	 ยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย

และรัฐธรรมนูญ

	 รัฐสภากัมพูชาออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวัง	 ต่อแถลงการณ์ของรัฐบาล

สหรัฐฯ	 ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกภาพ	 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ฝ่ายค้าน	โดยเฉพาะ	นายสม	รังสี	ผู้นำาพรรคสมรังส	ีจึงประสงค์สร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่า	

การดำาเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ	 ทางกฎหมาย	 และรัฐธรรมนูญของกัมพูชา	

ด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียม	 ปราศจากอคติหรือการเข้าข้าง	 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	 พร้อมทั้ง

เรียกร้องให้สหรัฐฯยุติการแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชาในกรณีนี้ด้วย

	 ทั้ งนี้ 	 คำาชี้ แจงดังกล่าวของ

รัฐสภากัมพูชา	 มีขึ้นภายหลังอดีตสมาชิก

พรรคฝ่ายค้านเก่า	 ๒	 พรรค	 ประกอบด้วย	

พรรคสม	 รังสี	 และพรรคสิทธิมนุษยชน	

ตกลงยุบรวมกันเพื่อตั้งเป็นพรรคกู้ชาติ

กัมพูชา	โดยมีนายสม	รังสี	ซึ่งลี้ภัยอยู่ในต่าง

ประเทศเพื่อหนีโทษจำาคุก	เป็นหัวหน้าพรรค	

แต่ในที่สุดก็ถูกถอดถอนสถานภาพความ

เป็น	 ส.ส.	 เพราะขัดต่อข้อบังคับของรัฐสภา

กัมพูชา

ชาวอินโดนีเซียประท้วงทั่วประเทศต่อต้านรัฐขึ้นราคานํ้ามัน

											 วันที่	 ๑๗	 มิถุนายน	 ๒55๖	 ชาวอินโดนีเซียนับหมื่น	 ชุมนุมประท้วงทั่วประเทศ	

คัดค้านการขึ้นราคาน้ำามันของรัฐบาล	 ขณะที่สมาชิกรัฐสภาเตรียมลงมติรับรองงบประมาณ	

ตัดลดมาตรการอุดหนุนภาคพลังงาน	ซึ่งจะทำาให้ราคาน้ำามันเพิ่มสูงขึ้น

นายสม รังสี
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	 สำานักข่าวต่างประเทศ	 รายงานจากกรุงจาการ์ตา	 ประเทศอินโดนีเซียว่า	 รัฐสภา

อินโดนีเซีย	 คาดว่าจะลงมติรับรองงบประมาณฉบับหนึ่ง	 ซึ่งจะตัดลดมาตรการอุดหนุนภาค

พลังงานของรัฐบาล	 ประหยัดงบประมาณของรัฐบาลได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 แต่ก็						

จุดชนวนให้ประชาชนที่โกรธแค้น	 ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านราคาน้ำามันที่ต้องเพิ่มขึ้น	

หลังรัฐบาลเลิกอุดหนุน	 ทั้งนี้	 คาดว่ารัฐสภาอินโดนีเซีย	 จะผ่านมาตรการดังกล่าว																

ซึ่งงบประมาณฉบับนี	้ รวมถึงเงินประมาณ	 ๙๐๐	 ล้านดอลลาร์	 เพื่อจ่ายชดเชยแบบให้เปล่า

สำาหรับผู้ที่มีฐานะยากจนที่ต้องแบกรับภาระราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	๓๓

	 ขณะเดียวกัน	ผู้ประท้วงหลายพันคน	ออกมาชุมนุมกันตามท้องถนนในเมืองใหญ่

ทั่วประเทศ	 เพื่อต่อต้านแผนการขึ้นราคาน้ำามันของรัฐบาล	 ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำารวจด้วย		

โดยเจ้าหน้าที่ตำารวจต้องยิงแก๊สน้ำาตาเข้าสกัดฝูงชนที่กำาลังจะบุกเข้าไปในอาคารสภาท้องถิ่น	

การประท้วงเกิดขึ้นในกรุงจาการ์ตา	 และเมืองอื่น	 ๆ	 ขณะที่สมาชิกรัฐสภากำาลังประชุม								

เพื่อตัดสินใจแก้ไขร่างงบประมาณ	 ซึ่งจะปูทางให้รัฐบาลประกาศ	 ขึ้นราคาน้ำามันครั้งแรก	

ตั้งแต	่ป	ี ๒55๑

	 ทางการอินโดนีเซีย	 ต้องตรึงกำาลังทั้งตำารวจและทหารกว่า	 ๑๘,๐๐๐	 นาย													

เพื่อรักษาความปลอดภัยในกรุงจาการ์ตา

	 ในปี	๒554	เงินอุดหนุนภาคพลังงานของรัฐบาลสูงเกือบ	๒๐,๐๐๐	ล้านดอลลาร	์

เท่ากับจำานวนที่รัฐบาลตั้งไว	้ เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปีนี้	 การขึ้นราคาน้ำามัน	 ถือเป็น

ปัญหาที่อ่อนไหวอย่างมาก	 ซึ่ งในปี	 ๒54๑	 เคยเกิดเหตุจลาจลช่วยโค่นอำานาจ																							

อดีตประธานาธิบดีซูฮาร์โต	มาแล้ว
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นอร์เวย์  สร้างประวัติศาสตร์เป็นชาติแรก  บังคับใช้กฎหมายความเท่าเทียม

ทางเพศในกองทัพ

	 วันที่	๑๗	มิถุนายน	๒55๖	รัฐสภานอร์เวย์	ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่

ที่มีสาระสำาคัญคือการเปิดโอกาสให้กับบุคคลทุกเพศ	 สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกกำาลังพล

ของกองทัพได้โดยเท่าเทียมกัน	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย	ผู้หญิง	หรือ	เป็นเพศที่สาม

	 นางแอนน์-เกรเท	 เฮลเล	 สตรอม		

เอริคเซน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหญิง

ของนอร์เวย	์ซึ่งเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่เดือนกันยายน

ปีที่แล้ว	 ออกมาแถลงที่กรุงออสโล	 โดยระบุว่า	

มติเห็นชอบของรัฐสภานอร์เวย์ล่าสุด	 ส่งผลให้

นอร์เวย์เป็นประเทศในยุโรปแห่งแรกและแห่ง

เดียวที่จะมีการบังคับใช้กฎหมาย	 เรื่องความ

เป็นกลางทางเพศในการคัดเลือกบุคลากร

ของกองทัพ

	 นางเอริคเซน	 ระบุว่า	 ยุคสมัยที่

ผู้ชายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ผูกขาดการเข้าสู่กองทัพ

ได้จบสิ้นลงแล้ว	 และถือเป็นเรื่องที่ล้าสมัย	

เพราะนับจากนี้	 พลเมืองชาวนอร์เวย์ทุกคนที่

มีอายุถึงเกณฑ์	 ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายโดย

เท่าเทียมกันในการก้าวเข้าสู่กองทัพไม่ว่าบุคคล

นั้นจะเป็นเพศใด

นางแอนน์-เกรเท เฮลเล สตรอม เอริคเซน

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอร์เวย	์ยังเผยว่า	เธอมีเป้าหมายจะเพิ่มจำานวน

ของกำาลังพลเพศหญิงในกองทัพ	 ให้แตะระดับ	 ๒๐	 เปอร์เซ็นต์ภายในปี	 ๒๐๒๐	 จากที่																			

ในปัจจุบัน	นอร์เวย์มีสัดส่วนของผู้หญิงในกองทัพเพียง	 ๙	 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

	 นอกจากนอร์เวย์จะกลายเป็นประเทศแรกของยุโรป	 ที่บังคับใช้กฎหมายความ		

เท่าเทียมทางเพศในกองทัพแล้ว	ทาง	“วอลล์สตรีท	เจอร์นัล”	ยังระบุด้วยว่า	นอร์เวย์ยังถือเป็น

สมาชิกชาติแรกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ	 (นาโต)	 ที่มีการกำาหนด

ความเป็นกลางทางเพศ	ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำางานในกองทัพ
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ชาวแอลเบเนียออกไปเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา

										 วันที่	 ๒๓	 มิถุนายน	 ๒55๖	 แอลเบเนียจัดเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งที	่ ๘	 ของ

ประเทศ	ประชาชน	 ๓.๓	 ล้านคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง	ทยอยออกไปให้สิทธิ์

	 ชาวแอลเบเนีย	 เริ่มออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา	 ซึ่งที่สุดแล้ว	 อาจส่งผล	

กระทบต่อความปรารถนาของประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป	 โดยผู้มีสิทธิ์						

ออกเสียงเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ	 ๓.๓	 ล้านคน	 ออกมาหย่อนบัตรตามคูหา																								

ในการเลือกตั้งแห่งชาติครั้งที	่ ๘	 ของประเทศ	 ตั้งแต่การล่มสลายของคอมมิวนิสต์ในป	ี ๒5๓๓

											 คูหาเลือกตั้งเริ่มเปิดเมื่อเวลา	 ๐๗.๐๐	 นาฬิกา	 ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับ	

๑๒.๐๐	 นาฬิกา	 ตามเวลาในไทย	 และไปสิ้นสุดในเวลา	 ๑๙.๐๐	 นาฬิกา

											 ด้านนายกรัฐมนตรีซาลี	เบริชา	วัย	๖๘	ปี	จากพรรคประชาธิปไตย	ต้องการชัยชนะ

เพื่อที่จะอยู่ในตำาแหน่งเป็นสมัยที่	 ๓	 แต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ดุเดือดจากนายอีดี	

รามา	วัย	4๘	ปี	ผู้นำาพรรคสังคมนิยม	อย่างไรก็ตาม	ด้วยความที่ขณะนี้กำาลังเกิดความขัดแย้ง

เกี่ยวกับคณะกรรมาธิการจัดการเลือกตั้งของประเทศ	 จึงไม่แน่ว่าจะมีการประกาศผลการ

เลือกตั้งได้เมื่อไหร่	แม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับให้ต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน	๓	วันหลัง

เสร็จสิ้นการเลือกตั้งก็ตาม

	 ขณะเดียวกัน	 ก็มีรายงานข่าวว่า	 เกิดเหตุยิงกันใกล้หน่วยเลือกตั้งในแอลเบเนีย	

ขณะที่ผู้คนกำาลังหย่อนบัตรเลือกตั้ง	 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต	 ๑	 คน	 และบาดเจ็บ	 ๓	 คน	 โดย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองแล็ก	

ทางภาคเหนือของประเทศ	 และอาจ

เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งด้วย	 แหล่ง

ข่าวใกล้ชิดพรรคร่วมรัฐบาลที่นำาโดย

พรรคสังคมนิยม	 ของนายอีด	ี รามา	

อดีตนายกเทศมนตรีกรุ งติ รานา	

ก ล่ า ว ว่ า 	 เ ห ยื่ อ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต เ ป็ น														

นัก เคลื่ อนไหวฝ่ ายค้ านฝ่ ายซ้ าย							

แต่ข่าวก็ยังไม่ยืนยัน
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สภาไต้หวันเดือด ส.ส. ตะลุมบอนกันอุตลุด

	 วันที่	 ๒5	 มิถุนายน	 ๒55๖	 ส.ส.ไต้หวัน	 ตะลุมบอนกันในสภาระหว่าง																					

การอภิปรายเรื่องภาษ	ี มีการสาดกาแฟ	 และชกต่อยกันอุตลุด	 ทำาให้การอภิปรายต้องหยุด

ชะงักลง

	 เกิดเหตุทะเลาะวิวาทในรัฐสภาไต้หวัน	 เมื่อสมาชิกผู้ทรงเกียรติตะลุมบอนและ

สาดกาแฟ	 เข้าใส่กันอย่างโกลาหล	 ระหว่างการอภิปรายเรื่องภาษีกำาไรจากการขายหุ้น							

ควรมีการทบทวนแก้ไข	หลังจากเข้าตลาดหุ้นได้ไม่ถึงปีหรือไม่	โดยการอภิปรายมีอันต้องหยุด

ลงกะทันหัน	หลังจาก	ส.ส.หลายสิบคนจากพรรครัฐบาล	ก๊กหมินตั๋ง	ชกต่อยกับ	ส.ส.ฝ่ายค้าน	

ขณะที่ทั้ง	๒	กลุ่มพยายามที่จะยึดโพเดียมของรัฐสภา

	 สถานีโทรทัศน์ไต้หวัน	 ซึ่งทำาการถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภาไปทั่วประเทศ	

แสดงให้เห็น	 ส.ส.หญิง	 ๒	 คน	 แสดงอาการโกรธแค้น	 เข้าตะลุมบอนกัน	 และสมาชิกพรรค						

ฝ่ายค้านก็สาดกาแฟเข้าใส่เพื่อนสมาชิกพรรคก๊กหมินตั๋งมี	 ส.ส.	 หญิงคนหนึ่งจากพรรค								

ก๊กหมินตั๋ง	 ถึงกับร้องไห	้หลังจากที่เธอถูก	 ส.ส.	 ชายพรรคฝ่ายค้าน	เบียดเธอจนตกโพเดียม

	 ในอดีตที่ผ่านมา	 รัฐสภาไต้หวัน	 เคยมีประวัต	ิ ส.ส.	 ชกต่อยกันกลางสภามาแล้ว		

แต่ในช่วง	๒-๓	ปี	ที่ผ่านมา	การอภิปรายในสภาเป็นไปอย่างสงบ	ไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท	

เกิดขึ้น
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											 การอภิปรายเรื่องภาษีดังกล่าว	 ซึ่งรัฐบาลแถลงว่า	 เป็นส่วนหนึ่งของความ

พยายามที่จะรับประกันความยุติธรรมในสังคม	 ผ่านความเห็นชอบโดยพรรคก๊กหมินตั๋ง								

ซึ่งครองเสียงข้างมากในรัฐสภา	 เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว	 และมีผลบังคับใช้ในเดือน

มกราคมปีนี้	แต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	ภาษีใหม่ได้จุดชนวนให้เกิดคลื่นการต่อต้านจากกลุ่มธุรกิจ

ที่ทรงอิทธิพลและเทรดเดอร์รายใหญ่ในตลาดหุ้น

											 ทั้งนี้	 ท่ามกลางกระแสเสียงเรียกร้องที่เพิ่มมากขึ้นให้ยกเลิกภาษีดังกล่าว	 เพื่อ					

ส่งเสริมมูลค่าการค้าที่กำาลังลดลง	 แต่รัฐบาลก๊กหมินตั๋ง	 ตัดสินใจทบทวนปรับปรุงภาษี											

ซึ่งความพยายามนี้	 ถูกคัดค้านอย่างรุนแรงจากพรรคฝ่ายค้าน	 ๓	 พรรค	 โดยพรรค

ประชาธิปไตยก้าวหน้า	 หรือ	 DPP	 ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านสำาคัญ	 เรียกร้องให้ประธานาธิบด	ี

หม่า	 อิง-จิว	 กล่าวคำาขอโทษสำาหรับสิ่งที่พวกเขากล่าวว่า	 เป็นนโยบายที่ผิดพลาด	 แต่ข้อ					

เรียกร้องดังกล่าว	ก็ถูกนายหม่าปฏิเสธ

บราซิล ประท้วงรัฐบาลทุ่มงบประมาณจัดบอลโลก

										 วันที่	 ๒๙	 มิถุนายน	 ๒55๖	 เกิดเหตุปะทะครั้งใหม่ระหว่างตำารวจบราซิลกับ										

ผู้ประท้วง	 ก่อนการแข่งขันฟุตบอล	 คอนเฟดเดอเรชั่นส์	 คัพ	 รอบรองชนะเลิศ	 ขณะที่บรรดา

ผู้นำาพรรคร่วมรัฐบาลต่างสนับสนุนแผนของประธานาธิบดี	ดิลมา	รุสเซฟฟ์	ของบราซิล	ที่จะ

เปิดให้มีการลงประชามต	ิโดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดความ	ไม่พอใจของประชาชน

											 ผู้ชุมนุมซึ่งเป็นวัยรุ่นราว	 5,๐๐๐	 คน	 เดินขบวนอย่างสงบในเมืองฟอร์ตาเลซา						

ไปยังสนามกีฬา	 คาสเตลาโอ	 และเกิดการปะทะกันระหว่างตำารวจกับผู้ประท้วงกลุ่มเล็กๆ													

ที่ขว้างปาก้อนหินและพยายามตั้งรั้วเหล็กกีดขวางทางเข้าสนามกีฬา	 บางคนจุดไฟเผายาง

รถยนต์	ตำารวจกล่าวว่า	 ได้จับกุมผู้ประท้วง	๗๒	คน	และมีผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการปะทะ

กันครั้งนี	้ โดยเป็นผู้ประท้วงอย่างน้อย	 ๑	 คน	 และตำารวจ	 ๓	 คน	 ส่วนที่นครริโอเดจาเนโร								

ผู้คนกว่า	 5,๐๐๐	 คน	 เดินขบวนตามท้องถนนโบกธงและชูป้ายเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรร										

งบประมาณเพื่อการศึกษาและสาธารณสุขให้มากขึ้น	 ผู้ประท้วงกล่าวว่า	 รัฐบาลเอาเงินภาษี

ประชาชนไปใช้จ่ายกับการจัดฟุตบอลโลก	 ขณะที่ระบบการศึกษาและสาธารณสุขของ

ประชาชนกลับย่ำาแย่	ผู้ประท้วงยังประณามการใช้จ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ	เพื่อจัดการ
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แข่งขันฟุตบอลโลกและโอลิมปิกรีโอ	 ทั้งที่ควรนำาเงินไปปรับปรุงโรงพยาบาล	 โรงเรียน	 และ

ระบบขนส่งมวลชนในบราซิลจะดีกว่า

											 ขณะเดียวกันในกรุงบราซิเลีย	 หลังจากประธานาธิบด	ี รุสเซฟฟ์	 พบปะกับผู้นำา

พรรคร่วมรัฐบาลผสม	 นายอะโลอิซิโอ	 เมร์กาดานเต	 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบราซิล	

รายงานว่า	 ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันเกี่ยวกับการเปิดให้มีการลงประชามต	ิ ซึ่งจะทำาให้มีกฎหมาย

ใหม่เกี่ยวกับการหาเงินทุนในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง			และการประเมินระบบการเลือกตั้ง

ระบบสัดส่วนในปัจจุบันอีกครั้ง	 นายเมร์กาดานเต	 ย้ำาว่า	 รัฐสภาซึ่งมีอำานาจในการอนุมัติ							

การลงประชามติจะตัดสินชี้ขาดเรื่องนี้

											 ทั้งนี้	ประธานาธิบดี	รุสเซฟฟ์	จะพบปะกับสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้าน	ซึ่งก่อนหน้านี้

พรรคฝ่ายค้านได้ชี้ชัดแล้วว่า	 การปฏิรูปทางการเมืองขึ้นอยู่กับรัฐสภา	 ด้านวุฒิสภาสนับสนุน

ให้มีการเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับการทุจริต	และยังยกเลิกการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพยายาม

จำากัดอำานาจการสืบสวนของพนักงานอัยการอิสระ

ดิลมา รุสเซฟฟ์
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ประธานาธิบดีรัสเซีย ผ่านร่างกฎหมาย “ต่อต้าน” การเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อ

ของ “ชาวสีม่วง”

											 วันที่	 ๓๐	 มิถุนายน	 ๒55๖	 ประธานาธิบด	ี วลาดิมีร์	 ปูติน	

ของรัสเซีย	 ลงนามรับรองร่างกฎหมายที่กำาหนดบทลงโทษผู้เผยแพร่

โฆษณาชวนเชื่อ	 เกี่ยวกับกลุ่มรักร่วมเพศ	 	ซึ่งกำาลังตกเป็นกระแสวิพากษ์

วิจารณ์อย่างดุเดือดในขณะนี	้

											 กฎหมายฉบับนี้กำ าหนดว่า 	 พลเมืองที่ เผยแพร่ข้อมูล																		

ซึ่ง	 “ยั่วยุให้เยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศ	 อันผิดไปจากกรอบประเพณี”

หรือข้อมูลที่สร้าง	 “ความเข้าใจที่บิดเบือน”	 ว่าความสัมพันธ์แบบ																				 วลาดิมีร์ ปูติน

รักร่วมเพศและแบบหญิงชายนั้นเป็นสิ่งที่	 “เท่าเทียมกันในสังคม”	 จะต้องถูกปรับสูงสุด													

ไม่เกิน	 5,๐๐๐	 รูเบิล	 (ราว	4,๘๓๖	บาท)	

											 นักวิจารณ์ได้แสดงความคิดเห็นว่า	 ร่างกฎหมายฉบับนี้เลือกปฏิบัติทางเพศ	 และ

มีคำาจำากัดความที่คลุมเครือมาก	 จนอาจถูกนำาไปใช้ต่อต้านชาวสีม่วงอย่างไร้กฎเกณฑ์	 และ

ปลุกปั่นให้เกิดอาชญากรรมจากการเหยียดเพศในประเทศ	อย่างไรก็ตาม	 ร่างกฎหมายฉบับนี้

ก็ผ่านรัฐสภาออกมาได้อย่างง่ายดาย	 อีกทั้ง	 ปูติน	 เคยออกมาให้สัญญาล่วงหน้าว่า	 เขาจะ					

ลงนามรับรองร่างกฎหมายฉบับนี้

											 นอกจากมุ่งปรับ	 “พลเมือง”	 ที่เผยแพร่ข้อมูลแล้ว	 สำาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละ

ละเลยให้	 “โฆษณาชวนเชื่อ”	 ประเภทนี้	 เผยแพร่ผ่านสื่อหรืออินเทอร์เน็ต	 จะถูกปรับเพิ่มขึ้น

เป็น	 ๒๐๐,๐๐๐	 รูเบิล	 (ราว	๑๙๓,๗5๐	บาท)
											 ในกรณีของชาวต่ างชาติ 	

พวกเขาจะไม่เพียงแต่ถูกปรับเท่านั้น						

แต่ต้องถูกควบคุมตัวไม่เกินกว่า	 ๑5	 วัน

และถูกเนรเทศในที่สุด	 กฎหมายระบุ	

ส่วนองค์กรที่ฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับไม่เกิน

หนึ่งล้านรูเบิล	 (ราว	 ๙๖๘,๗5๐	 บาท)	

และถูกสั่งปิดกิจการเป็นเวลา	 ๙๐	 วัน
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											 นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน

และสมาชิกรัฐสภาสหรัฐ	 กำาลังผลักดันให้

สหรัฐ	 ตัดลดเงินช่วยเหลือรายปีต่อกัมพูชา	

จำานวนมากกว่า	 ๗๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ								

หากสมเด็จ	 ฮุนเซน	 นายกรัฐมนตรีกัมพูชา	

จัดการเลือกตั้งอย่างไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม	เพื่อให้

ตัวเองชนะเพื่อปกครองประเทศต่อไป	 จากที่

ปัจจุบันบริหารประเทศมาแล้ว	 ๒๘	 ปี	 หนึ่งใน		 ฮุนเซน บารัค โอบามา
ผู้ครองอำานาจที่ยาวนานที่สุดของเอเชีย

											 ความเข้มแข็งทางการเมืองของ	 ฮุนเซน	 เพิ่มขึ้น	 ตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ	

ปี	 ๒55๑	 และการสนับสนุนจากจีน	 ชาติที่สนับสนุนทางการเงินอีกชาติหนึ่ง	 ก็เพิ่มขึ้นด้วย						

ซึ่งนั่นก็จุดชนวนให้เกิดความหวาดกลัวว่า	ฮุนเซน	ซึ่งถือเป็นขาประจำา	ที่มักถูกวิพากษ์วิจารณ์

จากประเทศผู้บริจาคตะวันตก	 จะเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องเพื่อรับประกันว่า	 การเลือกตั้ง

ทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที	่ ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒55๖	 จะเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

											 รัฐบาลสหรัฐ	 ภายใต้การนำาของประธานาธิบด	ี บารัค	 โอบามา	 มีความสัมพันธ์	

ที่ลึกซึ้งกับหลายประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 สหรัฐกระตุ้นให้รัฐบาลทหารที่กดขี่ใน

พม่าเปิดกว้าง	 แต่ความสัมพันธ์กับกัมพูชา

เลวร้ายลงในช่วงไม่กี่เดือนมานี้	 ระหว่างการ

เยือนกัมพูชาครั้งแรกของโอบามาเมื่อเดือน

พฤศจิกายนปีที่แล้ว	 ผู้นำาสหรัฐได้ทุ่มเทเวลา

ในการประชุมกับฮุนเซน	หารือเรื่องสิทธิมนุษยชน

และประชาธิปไตย	 ซึ่ งจนถึงขณะนี้ยังไม่

พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น	 ทั้งนี้การเลือกตั้งทั่วไป

ปลายเดือนนี้	 ส.ส.	 ฝ่ายค้านกัมพูชา	 ถูกขับออก

จากรัฐสภาฐานควบรวมพรรคเพื่อลงสมัคร					

กดดันสหรัฐ หั่นเงินช่วยกัมพูชา หากจัดการเลือกตั้งไม่ยุติธรรม

	 วันที่	4	กรกฎาคม	๒55๖		นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน	ส.ส.	 และ	ส.ว.	ของ

สหรัฐ	กดดันให้รัฐบาลสหรัฐหั่นเงินช่วยเหลือกัมพูชา	หากจัดการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม



5๖

รับเลือกตั้งครั้งนี	้ นายสม	 รังสี	 ผู้นำาฝ่ายค้านที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ	 ถูกห้ามลงเลือกตั้ง	

เพราะมีความผิดในคดีอาญา	ในข้อหาที่ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่า	ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง

										 กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ	 แถลงว่า	 มีการเมินเฉยต่อข้อเรียกร้องของ														

นายสม	รังส	ีให้มีการสอบสวนความชอบธรรมของกระบวนการประชาธิปไตยในกัมพูชา	และ

ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางตัวเป็นกลางของคณะกรรมาธิการจัดการเลือกตั้ง	 และ											

องค์ประกอบของการจัดการเลือกตั้ง	 สมาชิกรัฐสภาจาก	 ทั้ง	 ๒	 สภาของสหรัฐ	 แนะนำา											

การแก้ปัญหาด้วยการลดเงินช่วยเหลือ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือโดยตรงต่อรัฐบาล	

หากการเลือกตั้งขาดความน่าเชื่อถือและไม่มีการแข่งขัน

อินเดียออกกฤษฎีกาแจกจ่าย “อาหารสําหรับคนจน”

											 วันที่	 4	 กรกฎาคม	 ๒55๖	 รัฐบาลอินเดียอนุมัติโครงการความช่วยเหลือ													

ด้านอาหารแก่พลเมืองยากจนถ้วนหน้า	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่รัฐบาลหวังดึงคะแนนนิยม

จากชาวภารตะรากหญ้า	ก่อนจะถึงศึกเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้า

											 รัฐบาลอินเดียตัดสินใจออกกฎหมายความมั่นคงด้านอาหารในรูปของกฤษฎีกา	

(ordinance)	 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันที	 ก่อนจะนำาไปผ่านกระบวนการขอความเห็นชอบจาก	

รัฐสภา	เพื่อประกาศเป็นกฎหมาย	อีกครั้ง
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										 โดยโครงการต้องใช้งบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 ถือเป็นการให้

ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่พลเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของโลก	 ซึ่งรัฐบาลอินเดียจะแจกจ่าย

เมล็ดธัญพืชแก่พลเมืองร้อยละ	๗๐	ของประเทศ	หรือประมาณ	๘๐๐	ล้านคน		ทั้งนี้	โครงการ

ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างแรงกล้าจาก	 โซเนีย	 คานธี	 ประธานพรรคคองเกรสอินเดีย	

ซึ่งยืนกรานจะปฏิบัติตามคำาสัญญาที่ให้ไว้ก่อนศึกเลือกตั้งเมื่อปี	 ๒๐๐๙	 แม้หลายฝ่ายจะยัง

กังวลว่า	 การทุ่มงบประมาณก้อนโตครั้งนี้อาจกระทบถึงฐานะคลังของรัฐบาล	 ตลอดจนราคา

อาหารในท้องตลาด

											 เจ้าหน้าที่รัฐบาลเปิดเผยว่า	 โครงการความช่วยเหลือด้านอาหารจะทำาให้รัฐบาล

เดลีต้องจ่ายงบอุดหนุนเพิ่มขึ้นเป็นปีละ	 ๑.๑	 ล้านล้านรูปี	 หรือราว	 5๖๗,๐๐๐	 ล้านบาท										

แต่ก็ถือเป็นหัวใจสำาคัญ	 ในยุทธศาสตร์หาเสียงของรัฐบาลผสม	 นำาโดยพรรคคองเกรส													

ซึ่งจะต้องสู้ศึกเลือกตั้งอีกครั้งในช่วงครึ่งแรกของปี	 ๒๐๑4

											 ก่อนหน้านี้	 รัฐบาลอินเดียมีแผนที่จะผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวภายในเดือน

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 ทว่าก็ไม่สำาเร็จ	 เนื่องจากถูกกระแสกดดันจากฝ่ายค้านเรื่องการทุจริต

คอร์รัปชัน	 จนทำาให้กระบวนการผ่านร่างกฎหมายไม่คืบหน้า

											 ส.ส.	 ฝ่ายค้าน	 ต่างตำาหนิว่า	 รัฐบาลอินเดียพยายามผลักดันมาตรการดังกล่าว

เป็นกฤษฎีกา	 ทั้งที่	 ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบต่อราคาอาหาร	 รวมถึงความยากลำาบากที่จะ

เกิดกับชาวนา	ซึ่งต้องเร่งทำาผลผลิต		ให้ได้มากขึ้น

											 กฎหมายฉบับนี้รับรองว่า	 พลเมืองอินเดียที่ยากจนจะได้รับแจกเมล็ดธัญพืช

คนละไม่ต่ำากว่า	 ๓-๗	 กิโลกรัมต่อเดือน	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละคน

										 ราคาอาหารในอินเดียพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง	 ๗	 ปีมานี	้ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่

สำาหรับประเทศที่ยังไม่สามารถเลี้ยงดูประชากรทุกคนให้อิ่มท้องได้	แม้ตัวเลขเศรษฐกิจในรอบ	

๒๐	ปีจะเติบโตเป็นที่น่าพอใจก็ตาม

											 ผลสำารวจในอินเดียเมื่อปีที่แล้วพบว่า	 ร้อยละ	 4๒	 ของเด็กอินเดียที่อายุต่ำากว่า							

5	 ปีมีน้ำาหนักน้อยกว่ามาตรฐาน	 และในจำานวนดังกล่าว	 มีเด็กที่รูปร่างแคระแกร็นถึง															

ร้อยละ	5๘	ซึ่งนายกรัฐมนตรี	มานโมฮัน	ซิงข์	ถึงกับเอ่ยว่าเป็น	 “เรื่องน่าละอายระดับชาติ”

											 ผู้วิจัยเน้นย้ำาว่า	เด็กที่ขาดสารอาหารส่วนใหญ่ไม่ได้อดอยากยากไร้	แต่เป็นเพราะ

พ่อแม่ไม่ใส่ใจเรื่องโภชนาการเท่าที่ควร



5๘

อียิปต ์ปลุกม็อบต้านผู้นําใหม่ จี้ปล่อยตัว "มอร์ซี"

											 วันที่	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒55๖	 อียิปต์ยังเครียด	 มุสลิมภราดรภาพปลุกประชาชน							

ก่อม็อบต้านผู้นำาใหม่	 จี้ปล่อยแกนนำานักโทษการเมือง	 ส่งรถถังเข้ม	 จุดสำาคัญ	 ไทยออก

แถลงการณ	์หวังอียิปต์คืนประชาธิปไตยเร็ววัน

											 สถานการณ์ในอียิปต์หลังจากกองทัพเข้ายึดอำานาจล้ม	 นายโมฮัมเหม็ด	 มอร์ซี	

ออกจากตำาแหน่งประธานาธิบดี	 ที่มาจากการเลือกตั้งคนแรก	 ยังคงตึงเครียดแม้มีบรรยากาศ

ฉลองได้ผู้นำารักษาการคนใหม่	 โดยกลุ่มมุสลิมภราดรภาพที่หนุนหลังอดีตประธานาธิบดี									

ที่ถูกโค่นลงจากเก้าอี้	 ปลุกระดมผู้สนับสนุนให้ออกมาชุมนุม	 เพื่อแสดงความโกรธแค้น										

และเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำาของกลุ่มที่ถูกจับตัวไป

											 กลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีมอร์ซี	 ยังคงชุมนุมในกรุงไคโร	 เรียกร้องให้

กองทัพคืนอำานาจให้ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้ง	และนายเอสซัม	เอล-ฮัดดัด	ที่ปรึกษา

ด้านการต่างประเทศของมอร์ซีและสมาชิกกลุ่มมุสลิม

ภราดรภาพที่หนุนหลังนายมอร์ซี	 แถลงเรียกร้องให้ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการโค่นล้ม	 นายมอร์ซี	 รับผิดชอบต่อ

ความปลอดภัยของนายมอร์ซี	 ที่มีข่าวว่า	 ถูกทหารกัก

บริเวณไว้	 นอกจากนี้	 เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษ

การเมืองทั้งหมด	 หลังจากมีการจับสมาชิกมุสลิม

ภราดรภาพหลายคน	รวมถึง	 นายโมฮัมเหม็ด	บาดี	ผู้นำา

สูงสุดของกลุ่มมุสลิมภราดรภาพ
นายโมฮัมเหม็ด  มอร์ซี

											 ขณะเดียวกัน	กลุ่มมุสลิมภราดรภาพยังเรียกร้องให้ผู้สนับสนุน	มอร์ซี	ออกมาเดิน

ขบวน	 ภายใต้คำาขวัญว่า	 "วันศุกร์แห่งการคัดค้าน"	 เพื่อแสดงออกว่าไม่ยอมรับการโค่นล้ม

ประธานาธิบดี	 และการหวนคืนอำานาจของกองทัพ	 รวมทั้งไม่ยอมรับแผนการจัดตั้งรัฐบาล

ชั่วคราวที่มีแต่พวกฝ่ายต่อต้าน

											 ขณะที่กองทัพโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก	 ยืนยันให้การคุ้มครองสิทธิการชุมนุมประท้วง

ของประชาชน	 แต่ย้ำาว่า	 ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	 และไม่ควรก่อให้เกิดความวุ่นวายที่จะ

เป็นการคุกคามสันติภาพ	ความมั่นคง	และเศรษฐกิจของชาติ

												 ด้านนายอัดลี	 มันซูร์	 อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งสาบานตนรับตำาแหน่ง

รักษาการประธานาธิบดีแล้ว	 พยายามสร้างความปรองดองในประเทศ	 โดยกล่าวเชิญกลุ่ม



5๙

มุสลิมภราดรภาพเข้าร่วม	 สร้างชาติด้วยกัน	 เขาจะทำาหน้าที่จัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา

และประธานาธิบดีใหม	่เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนอำานาจต่อไป

											 นอกจากนี้	นายโมฮัมเหม็ด	คาเมล	อัมร์	รักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาล

ของ	นายมอร์ซ	ี ได้ย้ำาระหว่างสนทนาทางโทรศัพท์กับนายจอห์น	เคอร์รี	รัฐมนตรีต่างประเทศ

สหรัฐว่า	 สิ่งที่กองทัพทำาลงไป	 ไม่ใช่การรัฐประหาร	 แต่เป็นการทำาตามเสียงเรียกร้องของ

ประชาชนหลายล้านคน	และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเท่านั้น

											 ส่วนนายมอร์ซี	 ที่ยังไม่มีใครเห็นตัวหลังถูกขับพ้นตำาแหน่ง	 อาจถูกสอบสวน											

คดีอาญา	 โดยอัยการเริ่มเปิดการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่า	 นายมอร์ซีและแกนนำากลุ่ม

มุสลิมภราดรภาพ	 ปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงและสังหารผู้ประท้วง	 ในขณะที่มีรายงานว่า	

เฉพาะวันพุธที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการจลาจล	 ๓๒	 คน	 และอัยการมีคำาสั่งห้ามนายมอร์ซี

และสมาชิกมุสลิมภราดรภาพ	 ๓5	 คน	 ออกนอกประเทศระหว่างที่มีการสอบสวนด้วย

											 ด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทย	ได้ออกแถลงการณ	์แสดงท่าทีประเทศไทย

ต่อสถานการณ์ในอิยิปต์ว่า	รัฐบาลไทยได้ติดตามพัฒนาการทางการเมืองของอียิปต์ด้วยความ

ห่วงใย	และหวังว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกต	ิและมีเสถียรภาพในเร็ววัน	 	 ในฐานะ

มิตรประเทศที่ยาวนานของอียิปต	์ประเทศไทยเชื่อมั่นว่า	อียิปต์จะก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ	

ในช่วงนี้	 และเชื่อว่าอนาคตของอียิปต์ควรถูกกำาหนดโดยชาวอียิปต	์ ไทยหวังด้วยว่า	ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องในอียิปต์จะร่วมมือกันเพื่อให้เกิดสันติภาพ	 เสถียรภาพ	 และกระบวนการ

ประชาธิปไตยในประเทศ

										รัฐบาลไทยได้ประสานกับคนไทยใน

อียิปต์อย่างใกล้ชิด	 และได้แนะนำาให้หลีกเลี่ยง

บริเวณที่มีความเสี่ยง	 ถึงขณะนี้ไม่มีรายงานว่า

คนไทยได้รับ	อันตราย	สำาหรับผู้ที่กำาลังจะเดินทาง

ไปอียิปต์	ขอให้ติดตามข่าวสาร	โปรดหลีกเลี่ยง

บริ เวณที่มีการชุมนุมประท้วง	 และโปรด							

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงไคโร	อย่าง

ใกล้ชิดด้วย



๖๐

นิการากัว - เวเนซุเอลา ให้ สโนว์เดน ลี้ภัย

	 วันที่	 ๗	 กรกฎาคม	 ๒55๖	 ประธานาธิบดีนิการากัวและเวเนซุเอลา	 เสนอที่	

ลี้ภัยแก่นายเอ็ดเวิร์ด	 สโนว์เดน	 อดีตพนักงานสัญญาจ้างของสำานักงานความมั่นคงแห่งชาติ

สหรัฐ	 (NSA)	 หลังนายสโนว์ เดน	 เปิดโปงโครงการพริซึมดักฟัง โทรศัพท์และ																				

สอดแนมข้อมูล	อินเทอร์เน็ตของสหรัฐ

	 นายแดเนียล	 ออร์เตกา	 ประธานาธิบดีนิการากัว	 กับ	 นายนิโคลาส	 มาดูโร	

ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา	 ต่างออกแถลงการณ์ในประเทศของตนเอง	 เสนอที่ลี้ภัยให้แก่	

นายสโนว์เดน	 โดยประธานาธิบดี	 มาดูโร	 บอกว่า	 ในฐานะประมุข
รัฐบาลเวเนซุเอลาตัดสินใจเสนอสถานที่ลี้ภัยเพื่อมนุษยธรรมต่อ	
นายสโนว์เดน	 และเป็นการปกป้องหนุ่มอเมริกันวัย	 ๓๐	 ปี	 ให้
รอดพ้นจากการถูก	 ดำาเนินคดีโดยรัฐบาลสหรัฐ	 อย่างไรก็ตาม	
เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเวเนซุเอลากล่าวว่า	 รัฐบาลยังไม่ได้
รับการร้องขอลี้ภัยจัดจากนายสโนว์เดน
	 ส่วนประธานาธิบดีออร์เตกา	 แถลงว่า	 เขามีความตั้งใจ	
ที่จะเสนอที่ลี้ภัยให้แก่นายสโนว์เดนเช่นกัน	 และว่าสถานทูต
นิการากัว	 ประจำากรุงมอสโกของรัสเซียได้รับคำาร้องขอลี้ภัย															
จากนายสโนว์เดนแล้ว	 ซึ่งตอนนี้ทางการกำาลังพิจารณาคำาร้องขอ															
ของเขา	 ประธานาธิบดีออร์เตกา	 กล่าวต่อไปว่า	 เราเปิดกว้าง	 และ
เคารพต่อสิทธิการลี้ภัย
	 ขณะที่	 เอกวาดอร์	 ซึ่งถูกมองว่าเป็นความหวังของ							
นายสโนว์เดน	 เมื่อครั้งที่เขาเพิ่งเดินทางมาถึงสนามบินเชเรเมเตียโว							
ชานกรุงมอสโกในรัสเซียเมื่อวันที่	 ๒๓	 มิถุนายน	 ๒55๖	 แต่
รัฐบาลเอกวาดอร์ระบุว่า	ยังคงพิจารณาคำาร้องของเขา	ด้าน	วิกิลีคส	์
เว็บไซต์จอมแฉที่คอยให้ความช่วยเหลือนายสโนว์เดน	 แจ้งว่า									
นอกเหนือจาก	 ๒๑	 ประเทศที่นายสโนว์ เดน	 ขอลี้ภัยแล้ว																						
นายสโนว์เดน	ยังแสวงหาการยื่นคำาขอลี้ภัยในอีก	 ๖	ประเทศ	ซึ่งวิกิ
ลีคส์ระบุในทวิตเตอร์ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยชื่อประเทศเหล่านี้	
ออกมา	 เนื่องจากมีความพยายามแทรกแซงจากสหรัฐ
	 ก่อนหน้านี้	สมาชิกสภานิติบัญญัติไอซ์แลนด์	 เสนอแนะ
รัฐสภา	 ให้สิทธิความเป็นพลเมืองต่อ	 นายสโนว์เดน	 แต่แนวคิด							
ดังกล่าวต้องยุติลง	เพราะเสียงสนับสนุนน้อย

นายเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน

นายแดเนียล  ออร์เตกา

นายนิโคลาส  มาดูโร



๖๑

ฟิลิปปินส์ยังล้มเหลว ใช้เศรษฐกิจโตดันจ้างงานเพิ่ม

	 วันที่	 ๘	 กรกฎาคม	 ๒55๖	 ชั่วโมงการทำางานที่ยาวเหยียดสะท้อนให้เห็นถึงการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส	์ ที่มีอัตราการเติบโต	 ๗.๘	 เปอร์เซ็นต	์ ในไตรมาสแรก									

ที่ผ่านมามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 หลังจากที่โต	 ๖.๘	 เปอร์เซ็นต์เมื่อป	ี ๒555
	 การเติบโตส่วนหนึ่ งมาจากการขับเคลื่อนของการ

ก่อสร้างทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยมี	 กรุงมะนิลา	 เมืองหลวง

เป็นจุดศูนย์กลางของความเฟื่องฟูในภาคการก่อสร้าง	 ทว่า	 แม้จะม	ี	

ผู้ที่ต้องทำางานพิเศษนอกเหนือจากเวลางานตามปกติเป็นจำานวน	

มากขึ้น	 แต่มีการจ้างงานใหม่เพิ่มน้อยมาก	 ด้วยอัตราว่างงาน		

๗.5	 เปอร์เซ็นต์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งสูงที่สุดในรอบ	 4	 ปี								

แรงกดดันที่มีต่อประธานาธิบดีเบนิกโน	 อาคีโน	 ที่ดำารงตำาแหน่งมา	

๓	ป	ีครึ่งทางจากวาระ	๖	ป	ีเริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้น	จากคำามั่นสัญญาที่ว่า	

จะลดความยากจนยังไม่ส่งผลออกมามากนัก

เบนิกโน อาคีโน

	 ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่กำาลังจะมีขึ้นในเดือนนี้	 คาดว่า	 อาคีโน	 จะเปิด

เผยแผนการที่จะสร้างตำาแหน่งงานใหม่และลดความยากจน	 แต่ดูเหมือนงานของเขาจะยาก

จากการที่นายจ้างยังคงไม่เต็มใจที่จะจ้างพนักงานใหม่	 แม้ว่าเศรษฐกิจจะกำาลังขยายตัวอย่าง

รวดเร็วก็ตาม

	 ผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมไต่ระดับสูงขึ้นโดยเฉลี่ย	๗.๑	เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลา	

๓	ป	ีนับถึงปี	๒555	เทียบกับ	๑	เปอร์เซ็นต์เมื่อช่วงเวลา	๓	ปีก่อนหน้า	ทว่าการจ้างงานของ

โรงงานอุตสาหกรรมกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเพียงแค	่ ๒.๗	 เปอร์เซ็นต์	 ในช่วง	 ๓	 ปีที่ผ่านมา							

หลังจากที่ก่อนหน้านั้น	 ลดลง	 ๑.๗	 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปี	 ๒55๐	 -	 ๒55๒	 ยิ่งไปกว่านั้น								

จากข้อมูลของทางการระบุว่า	 มีชาวฟิลิปปินส์จำานวนมากขึ้นที่ต้องทำางานนอกเวลาทำางาน

ปกต	ิ จำานวนของผู้ที่ทำางาน	 4๐	 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น	 ๑5	 เปอร์เซ็นต์ในเดือนเมษายน							

มาอยู่ที่	๒4	ล้านคนจากเมื่อ	๑	ปีก่อนหน้า	ขณะที่ผู้ที่ทำางานน้อยกว่า	4๐	ชั่วโมงต่อสัปดาห	์						

ลดลงเกือบ	 ๑	 ใน	 5	 มาอยู่ที	่ ๑๓.๑	 ล้านคน

	 เรย์	 คาลอย	 ประธานสมาคมธุรกิจฟิลิปปินส์-เซบู	 บอกว่า	 นักธุรกิจจำานวนมาก	

ยังคงอยู่ในภาวะ	 "รอและเฝ้าดู"	 สถานการณ์
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	 "ความต้องการสูงมากในตอนนี้	 แต่เราจำาเป็นต้องแน่ใจว่า	 การเติบโตทาง

เศรษฐกิจจะยั่งยืนก่อนที่จะจ้างพนักงานเพิ่ม"	 เขากล่าว	 และว่า	 "ไม่ใช่เรื่องง่ายในการไล่

พนักงานออกเมื่อคุณเผชิญหน้ากับขาลงเนื่องจากมีข้อกำาหนดทางกฎหมายที่ซับซ้อนอยู่"

	 คาลอย	เสริมว่า	นอกจากการเพิ่มชั่วโมงการทำางานของพนักงานที่มีอยู่แล้ว	ธุรกิจ

ต่างๆ	 ยังใช้วิธีในการซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ช่วยในการลดการพึ่งพาแรงงานแทนที่จะจ้าง

คนงานเพิ่ม

	 รามอน	 คาซิเพิล	 ผู้อำานวยการบริหารของสถาบันเพื่อการปฏิรูปการเมืองและ	

การเลือกตั้ง	 บอกว่า	 "ประชาชนเห็นว่า	 ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่อง												

ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต	 ทำาให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดการเงิน					

เพิ่มขึ้นถึงตอนนี้	 พวกเขาต้องการให้รัฐบาลลงมือทำามากยิ่งขึ้น	 ในเรื่องความอยู่ดีกินดีของ

ผู้คน"

										 นักเศรษฐศาสตร์จำานวนมากระบุว่า	 เรื่องนั้นต้องพึ่งพาการไหลเข้ามาของเงิน

ลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ	 (FDI)	 อย่างมาก	 ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีเฉลี่ยแล้วเพียงแค	่

๑,๐๐๐	 ล้านดอลลาร์ต่อปี	 ซึ่งถ้าหาก	 FDI	 เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า	 จึงจะนำามา														

ซึ่งตำาแหน่งงานใหม่ๆ	เพิ่มขึ้น

รัฐบาลเมียนมาร์หักรัฐสภามอบใบอนุญาตมือถือให้บริษัท  นอร์เวย์-กาตาร์

										 วันที่	 ๙	 กรกฎาคม	 ๒55๖	 ทางการเมียนมาร์มอบใบอนุญาตให้บริษัทเทเลนอร์	

ของนอร์เวย	์และบริษัทอูริดู	แห่งกาตาร์	เป็นผู้ดำาเนินการจัดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือภายใน

ประเทศ	 นับเป็นกิจการต่างชาติ	 ๒	 รายแรกซึ่งได้รับสิทธิดังกล่าว	 และกว่าจะได้มารัฐบาล							

เมียนมาร์ก็ต้องแสดงความห้าวหาญเด็ดเดี่ยวด้วยการใช้อำานาจยกเลิกการทัดทานขัดขวาง

ของรัฐสภาที่ประสงค์ให้ชะลอการตัดสินใจในเรื่องนี้ออกไปจนกว่าจะมีการออกกฎหมาย

โทรคมนาคมฉบับใหม่	ซึ่งคาดหมายกันว่าจะเสร็จเรียบร้อยในเดือนหน้า

											 ทางการเมียนมาร์มีมติ	มอบใบอนุญาตให้บริษัทเทเลนอร	์(Telenor)	แห่งนอร์เวย์	

และบริษัทอูริดู	(Ooredoo)	ของกาตาร์	เป็นผู้ดำาเนินการจัดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือภายใน

ประเทศขึ้นมา	นับเป็นกิจการต่างชาต	ิ๒	 รายแรกซึ่งได้รับสิทธิดังกล่าว	 โดยที่ให้คำาอธิบายว่า	

เลือก	๒	บริษัทนี้จากรายชื่อผู้ผ่านรอบแรกซึ่งมีจำานวนทั้งสิ้น	๑๑	บริษัท	เนื่องจากมีข้อเสนอใน
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ด้านการคิดราคาและในด้านขนาดขอบเขตความกว้างขวางของเครือข่ายซึ่งดีกว่ารายอื่นๆ

											 บริษัททั้งสองจะจัดสร้างและดำาเนินการเครือข่ายสื่อสารไร้สายทั่วประเทศ										

เมียนมาร์เป็นเวลา	๑5	ปี	ทั้งนี	้ เมียนมาร์ถือเป็นหนึ่งในตลาดโทรคมนาคมที่ด้อยพัฒนาที่สุด

ของโลก	เนื่องจากประเทศถูกตัดขาดจากส่วนอื่นๆ	ของพิภพใบนี้มาเป็นเวลายาวนาน	ทั้งด้วย

การถูกนานาชาติลงโทษคว่ำาบาตร	 และด้วยการเซนเซอร์อย่างเข้มงวดของอดีตระบอบ

ปกครองทหาร

	 คณะกรรมการคัดเลือกและประเมินค่าข้อ เสนอของผู้ดำา เนินการด้าน

โทรคมนาคม	 (Telecommunications	 Operator	 Tender	 Evaluation	 and	 Selection	

Committee)	ของรัฐบาลเมียนมาร	์แถลงว่า	การตัดสินใจเลือกผู้ชนะในคราวนี	้พิจารณาจาก

ข้อเสนอในด้านการคิดราคาและในด้านขนาดขอบเขตความกว้างขวางของเครือข่ายที่จะ

ดำาเนินการในเมียนมาร์	ซึ่งปัจจุบันนี้จากประชากรจำานวนทั้งสิ้น	๖๐	ล้านคน	ไม่ถึง	๖	ล้านคน

ที่มีโทรศัพท์มือถือใช้

											 ทั้งนี้	ได้มีการคัดเลือกบริษัทเทเลคอม-ออเรนจ์	(Telecom-Orange)	ของฝรั่งเศส	

และบริษัทมารูเบน	ิ คอร์เปอเรชั่น	 (Marubeni	 Corporation)	 แห่งญี่ปุ่น	 เอาไว้เป็นทางเลือก

สำารอง	 ในกรณีที่บริษัทผู้ชนะทั้งสองล้มเหลวไม่สามารถทำาได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในการ

คัดเลือก

											 การตัดสินใจให้ใบอนุญาตคราวนี้	 บังเกิดขึ้นในขณะที่	 “ฮิวแมน	 ไรต์	 วอตช์	

(Human	 Rights	 Watch)	 กลุ่มเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งตั้งฐานอยู่ในสหรัฐฯ	 ออกมา

เรียกร้องทั้งสองบริษัทผู้ชนะให้ระบุแจกแจงแผนการของพวกเขาในการปกป้องคุ้มครองผู้ใช้

บริการจากการถูกสอดแนมและการเซนเซอร	์ อย่างผิดกฎหมาย	 เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริง

ที่ว่าปัจจุบันยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่จะพิทักษ์ป้องกันสิทธิมนุษยชนในภาค

โทรคมนาคมของเมียนมาร์

	 รัฐบาลเมียนมาร์	 ตัดสินใจที่จะเดินหน้ามอบใบอนุญาตซึ่งพวกบริษัทเทเลคอม

ต่างปรารถนาได้ไว้ในครอบครองคราวนี้	 ถึงแม้มีความพยายามในนาทีสุดท้ายจากพวก

สมาชิกรัฐสภาที่จะให้ชะลอเอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีการผ่านกฎหมายโทรคมนาคมฉบับใหม	่	

ซึ่งปัจจุบันกำาลังอยู่ในขั้นตอนร่างกันอยู่	 โดยที่พวกกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างวาดหวังว่า	 จะมี

บทมาตราซึ่งให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการถูกล่วงละเมิด	 กระนั้น

ก็ตามทีใบอนุญาตที่มอบให้นี้ก็มีเงื่อนไขกำาหนดให้ทำาตามกฎหมายฉบับใหม่	 ที่คาดหมายกัน

ว่าจะผ่านออกมาได้ในเดือนกรกฎาคม
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														เมียนมาร์มีความกระตือรือร้นที่จะให้ประเทศมีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ครอบคลุมประชากรประมาณ	 ๘๐%	 ภายในป	ี ๒๐๑๖	 ปัจจุบันค่าใช้จ่ายเรื่องโทรศัพท์มือถือ		
ยังอยู่ในระดับสูงลิบลิ่วเมื่อเปรียบเทียบกับในประเทศเพื่อนบ้าน	นอกจากนั้น	 เครื่องโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนที่สามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยนั้น	ก็แพงเกินกว่าที่ประชาชนส่วนใหญ่จะซื้อหามาใช	้
										 	ฮิวแมน	ไรต์	วอตช	์ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐฯ	ออกมาเรียกร้องผู้ชนะได้ใบอนุญาตใน
ครั้งนี้ทั้ง	๒	ราย	ให้คำามั่นสัญญาแก่สาธารณชนว่า	จะยึดมั่นในนโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างแข็งขัน	และจะดำาเนินมาตรการต่างๆ	เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสอย่างกว้างขวาง
											 “ประวัติความเป็นมาอันยาวนานแห่งการละเมิดสิทธิต่างๆ	 ของเมียนมาร์	 ควรที่
จะทำาให้ผู้ชนะได้รับใบอนุญาตทั้ง	 ๒	 รายนี้ได้ฉุกใจคิดเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ของรัฐบาล,											
การแอบสอดแนมอย่างผิดกฎหมาย,	และกระทั่งการสั่งปิดโครงข่าย”	ซินเธีย	หว่อง	(Cynthia	
Wong)	นักวิจัยอาวุโสด้านอินเทอร์เน็ตของ	ฮิวแมน	ไรต	์วอตช์	แถลง	“บริษัททั้งสองควรที่จะ
จัดเตรียมมาตรการป้องกันอันแข็งแรงให้แก่ผู้ใช้บริการของพวกเขา,	แสดงตนให้เป็นที่มั่นใจได้
ว่าพวกเขาจะมีความโปร่งใสในเรื่องเกี่ยวกับข้อเรียกร้องต่างๆ	ของรัฐบาล,	และกดดันรัฐบาล
ให้ดำาเนินการคุ้มครองสิทธิต่างๆ	ตามกฎหมาย”
											 เธอกล่าวต่อไปว่า	 เหล่านักลงทุนและผู้บริจาคเงินช่วยเหลือเมียนมาร์ควรที่จะ
จับตาติดตามกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของสองบริษัทนี้อย่างใกล้ชิด	เนื่องจากการเข้าไปลงทุนดำาเนิน
กิจการของพวกเขาจะเป็น	 “การสร้างเวที”	 ซึ่งมีส่วนในการชี้บ่งว่าเม็ดเงินลงทุนของต่าง
ประเทศสามารถที่จะแสดงบทบาทอันสำาคัญในการปรับปรุงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศนี้ให้ดีขึ้นได้หรือไม่
											 องค์การเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนแห่งนี้ระบุว่า	 ร่างกฎหมายโทรคมนาคมฉบับ
ก่อนที่ทางองค์การได้ศึกษาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	 ปรากฏข้อน่ากังวลหลายประการ								
ในด้านที่ให้ความคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิยังไม่เพียงพอ
											 ใบอนุญาตที่	 เทเลนอร	์ และ	 อูริดู	 ได้มาคราวนี้	 คือการที่บริษัทต่างชาติสามารถ
บุกเบิกเจาะเข้าไปในตลาดซึ่งก่อนหน้านี้ถูกผูกขาดอยู่แต่เฉพาะในมือของพวกรัฐวิสาหกิจโดย
แท	้ ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของเมียนมาร์	 เป็นการดำาเนินการทั้งหมดทั้งสิ้น
โดยภาครัฐซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมบงการของคณะทหารที่ได้ยินยอมสละอำานาจไปในเดือน
มีนาคม	๒๐๑๑	โดยที่เมื่อเดือนมกราคมปีนี้	 เต็ง	ตุน	 (Thein	Tun)	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ไปรษณีย์และโทรคมนาคมของเมียนมาร์	 ถูกควบคุมตัวให้อยู่แต่ภายในบ้านพักและถูก
สอบสวนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เขาพัวพันเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งโยงใยถึงการ
พิจารณาโครงการสร้างโครงข่ายโทรมคมนาคมทั่วประเทศที่พิจารณาตัดสินกันในครั้งนี้
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เมียนมาร ์ออกกฎหมายใหม่ให้อิสระธนาคารกลาง

											 วันที่	 ๑๐	 กรกฎาคม	 ๒55๖	 เมียนมาร์ออกกฎหมายฉบับใหม่	 ให้อำานาจความ

เป็นอิสระของธนาคารกลาง	 ในมาตรฐานเดียวกับนานาชาติ	 โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับกระทรวง

การคลัง

											 เมียนมาร์มีกำาหนดออกกฎหมายใหม่	 เพื่อเพิ่มอำานาจ

ความเป็นอิสระการบริหารให้ธนาคารกลางมากขึ้น	 นับเป็นการเดิน

หน้าปฏิรูปเศรษฐกิจล่าสุด	 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อล่อใจนักลงทุน						

ต่างชาติ	 โดยกฎหมายฉบับใหม่นี้	 ผ่านมติความเห็นชอบของ

สมาชิกรัฐสภาแล้ว	 และคาดว่า	 ประธานาธิบดีเต็ง	 เส่ง	 จะลงนาม

บังคับใช้เป็นกฎหมายภายในเร็ว	 ๆ	 นี้	 แม้ว่ารายละเอียดจะยังไม่มี

การเปิดเผยต่อสาธารณะชน

											 เจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง	 ซึ่งไม่เปิดเผยนาม	 กล่าวว่า		

สิ่งสำาคัญก็คือ	 ธนาคารกลางจะเป็นหน่วยงานที่มีอิสระ	 และ													
เต็ง เส่ง

ไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำาของกระทรวงการคลังและสรรพากร	 การบริหารจัดการของ												

ธนาคารกลางจะเป็นมาตรฐานเดียวกับนานาชาต	ิ พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า	 ประธานาธิบดีจะ

แต่งตั้งผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ	 ๓	 คน	 โดยผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา



๖๖

ยูโร อนุมัติเงินช่วยเหลือกรีซ กว่า ๒ แสนล้าน

										 วันที่	 ๑๑	 กรกฎาคม	๒55๖	ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซน	 อนุมัติเงินช่วยเหลือ

งวดใหม่ราว	๒.๗	แสนล้านบาทให้กับกรีซ	ท่ามกลางวิกฤติหนี้ในยูโรโซนที่ส่อแววตึงเครียดขึ้น

อีกครั้งจากปัญหาความเปราะบางทางการเมืองในโปรตุเกส

											 ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซน	 มีมติอนุมัติเงินช่วยเหลืองวดใหม่เป็นมูลค่ารวม	

๘.๖	พันล้านยูโร	หรือประมาณ	๒.๗	แสนล้านบาท	จากโครงการเงินช่วยเหลือมูลค่า	๒.4	แสน

ล้านยูโรให้กับกรีซ	โดยตัวแทนจากธนาคารกลางยุโรป	(ECB)	สหภาพยุโรป	(EU)	และกองทุน

การเงินระหว่างประเทศ	 (IMF)	ที่เรียกว่า	ทรอยก้า	กล่าวว่า	สถานะทางการเงินของกรีซเป็น

ไปในทิศทางที่ดีขึ้น	 แม้จะเตือนว่าการปฏิรูปในกรีซเป็นไปอย่างช้าเกินไป	 และแนวโน้ม

เศรษฐกิจที่ตกอยู่ในภาวะถดถอยมาตั้งแต่ปี	 ๒55๐	 ยังคงไม่มีความแน่นอน

										 เงินช่วยเหลืองวดใหม่ของกรีซจะแบ่งออกเป็น	 ๓	 ส่วน	 ส่วนแรก	 4	 พันล้านยูโร

จากยุโรป	 โดยมีเงื่อนไขว่า	 กรีซจะต้องลดค่าใช้จ่ายและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น	 ๆ	 ของเจ้า

หนี้ภายในวันที	่ ๑๙	 กรกฎาคม	๒55๖	ส่วนที่	 ๒	 มาจาก	 IMF	 เป็นมูลค่า	 ๑.๘	พันล้านยูโร						

โดยจะมอบให้กับกรีซหลังจากการประชุมคณะกรรมการ	 IMF	 ในวันที่	 ๒๙	 กรกฎาคม	

๒55๖	 และในเดือนตุลาคมกรีซจะได้รับเงินอีก	 ๑	 พันล้านยูโร	 ถ้าที่ประชุมรัฐมนตรีคลัง

พิจารณาว่ากรีซปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงินช่วยเหลือ

											 ความล่าช้าของการดำาเนินการตามเงื่อนไขรับเงินช่วยเหลือของกรีซในอดีตเคย

เป็นเหตุผลที่การจ่ายเงินช่วยเหลือถูกชะลอออกไป	 เพื่อกดดันให้สภาของกรีซผ่านมาตรการ

รัดเข็มขัดที่ยากลำาบาก	 แต่ความล่าช้าเหล่านี้กลับส่งผลต่อเศรษฐกิจของกรีซหนักขึ้น										



๖๗

อย่างไรก็ด	ี ในครั้งนี้ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนมีท่าที	 ที่อ่อนลง	 โดยยอมรับความคืบหน้า

ของการปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซอย่างกว้าง	 ๆ

											 นายโวล์ฟกัง	ชอยเบลอ	รัฐมนตรีคลังเยอรมน	ีกล่าวว่า	 "เราได้แสดงความนับถือ

อย่างสูงต่อสิ่งที่กรีซได้ทำา	มันไม่ใช่เรื่องง่าย	แต่เป็นหนทางที่ถูกต้อง"	กระนั้น	ชอยเบลอ	กล่าว

เสริมว่า	แม้กรีซจะมาถูกทาง		ในหลายๆ	ด้าน	แต่ยังมีหลายส่วนที่ล่าช้า	ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง

ระบบภาษีและลดการจ่ายเงินเดือนพนักงานของรัฐ

											 นายยานนิส		สตูร์นาราส		รัฐมนตรีคลังของกรีซ	กล่าวว่า	รัฐบาลกรีซมีช่องทางใน

การปฏิบัติ	ตามเงื่อนไขล่าสุด	โดยรัฐสภากรีซมีเวลาถึง	๑๙	กรกฎาคม	๒55๖	ในการผ่านร่าง

กฎหมายต่าง	 ๆ	ตามเงื่อนไขทรอยก้า	 ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษ	ี และการ		

ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ	 ขณะที่มาตรการ	 ย้ายพนักงานของภาครัฐ	 จำานวน	 ๑๒,5๐๐	 คน	

เข้าสู่โครงการที่เรียกว่า	 "mobility	 reserve"	 ซึ่งจะทำาให้ถูกปรับลดเงินเดือนและต้องย้ายงาน

ภายในเวลาที่กำาหมด	 มิฉะนั้น	 จะต้องออกจากงาน	 จะต้องเริ่มดำาเนินการภายในเดือน

กันยายน

											 เป็นที่คาดหมายว่า	รัฐบาลของยูโรโซน	และ	IMF	ซึ่งจนถึงขณะนี้ให้เงินช่วยเหลือ

แก่กรีซแล้วเป็นมูลค่ากว่า	 ๒	 แสนล้านยูโร	 จะถกเถียงกันหนักขึ้นภายหลังเดือนตุลาคม											

เมื่อหลังการเลือกตั้งในเยอรมนีเสร็จสิ้น	 ถึงเรื่องการลดภาระหนี้สินของกรีซ	 โดยยูโรโซนมีมติ

ให้ลดภาระหนี้ของกรีซลงเหลือต่ำากว่า	๑๑๐	 %	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภายใน	

ปี	 ๒5๖5	 ซึ่งเป็นมาตรการที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าทั้งรัฐบาลในยูโรโซนและ	 IMF	 จะต้อง										

แบกรับความสูญเสียจากเงินกู้ที่มอบให้กับกรีซ

											 ขณะเดียวกัน	 ปัญหาการเมืองในโปรตุเกสที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนจากปัญหา

ความขัดแย้งเรื่องมาตรการรัดเข็มขัด	 ก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโครงการรับเงินช่วยเหลือของ

โปรตุเกส	 โดยผลตอบแทนพันธบัตรของโปรตุเกสพุ่งสูงขึ้น	 จากความกังวลว่าโปรตุเกสจะไม่

สามารถออกจากการรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำาหนดเดือนมิถุนายน	 ๒55๗

	 แม้	นายเปรโดร	ปาสซอส	โคเอลโญ่	นายกรัฐมนตรีโปรตุเกส	จะสามารถประคับ

ประคองไม่ให้รัฐบาลล้ม	ด้วยการแต่งตั้ง	นายเปาโล	ปอร์ตัส	หัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม	CDS		

ซึ่งประกาศลาออกจากตำาแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อประท้วงมาตรการรัดเข็มขัด	 ขึ้นเป็น

รองนายกรัฐมนตรีทำาหน้าที่ดูแลนโยบายเศรษฐกิจและเจรจาการรับเงินช่วยเหลือกับทรอยก้า	

แต่แนวคิดที่คัดค้านเงื่อนไขรัดเข็มขัดก็นำามาซึ่งความท้าทายต่อการรับเงินช่วยเหลือของ

โปรตุเกส



๖๘

สภาไอร์แลนด์ ผ่านกฎหมายอนุญาตให้ทําแท้งในสภาวะที่จําเป็นได้

	 วันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒55๖	รัฐสภาไอร์แลนด์มีมต	ิ๑๒๗	ต่อ	๓๑	ผ่านกฎหมาย

อนุญาตให้มีการทำาแท้งในสภาวะที่จำาเป็นแล้ว	หลังจากประเด็นนี้เป็นที่โต้แย้งอย่างกว้างขวาง

ในสังคมไอริชมากว่า	 ๒๐	 ปี	 หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเอนดา	 เคนนีย์	 ของไอร์แลนด์																								

นำาประเด็นนี้เข้าสู่สภา	 ซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย	

เนื่องจากเห็นว่าขัดแย้งกับหลักศาสนา	 โดยการลงคะแนนครั้งนี้มีเสียงไม่เห็นด้วย	 5	 เสียง						

มาจากสมาชิกสภาฝ่ายพรรครัฐบาลด้วย

											 ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้ว	 ศาลฎีกามีคำาสั่งกลับคำาพิพากษาโดยอนุญาตให้มีการ

ทำาแท้งได้ในกรณีที่	 ผู้เป็นแม่อาจเป็นอันตราย	 จากเดิมที่ศาลเคยไม่อนุญาตให้หญิงสาว							

คนหนึ่งทำาแท้ง	จนกระทั่งหญิงสาวคนนั้นเสียชีวิตอันมีเหตุมาจากทารกในครรภ์

											 ก่อนหน้านี้	 มีการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านการ

ทำาแท้งรวมตัวกันที่หน้าสภาผู้แทนราษฎร	 โดยผู้ชุมนุมฝ่ายสนับสนุนกฎหมายทำาแท้งมองว่า	

การทำาแท้งถูกกฎหมายเป็นเรื่องจำาเป็นโดยเฉพาะในกรณีการทำาแท้งจากการข่มขืน																	

หรือทารกที่เกิดมาจะไม่สมประกอบ	 ขณะที่ผู้ชุมนุมฝ่ายคัดค้านกล่าวว่า	 มีประชาชนไอริช

ราว	 ๖๐,๐๐๐	 คน	 คัดค้านกฎหมายนี	้ รวมทั้งตั้งคำาถามว่าเพราะเหตุใด	 รัฐบาลจึงไม่กล้าทำา

ประชามติ



๖๙

GREECE  :  โพลล์ชี้ชาวกรีซเสียงแตกกรณีปลดลูกจ้างภาครัฐตามเงื่อนไข      

เจ้าหนี้

	 วันที่	 ๑5	 กรกฎาคม	 ๒55๖	 ผลสำารวจความเห็นประชาชนชาวกรีซระบุว่า										

ชาวกรีซมีความเห็นก้ำากึ่งในสัดส่วน	 4๗-5๐	 ต่อประเด็นที่ว่า	 กรีซจำาเป็นต้องลดการจ้างงาน

ในภาครัฐ	 ตามที่กลุ่มเจ้าหนี้ต่างประเทศเรียกร้องมาหรือไม่	 โดยชาวกรีซส่วนใหญ่ยังคง	

คาดการณ์ในทางลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ	 คนงานเทศบาล	 ชาวกรีซออกมาเดินขบวนตาม

ท้องถนน	 เพื่อต่อต้านแผนการของรัฐบาลในการปรับลดการจ้างงานในภาครัฐลงหลายพัน

ตำาแหน่ง	โดยแผนการนี	้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกฎหมายที่จะได้รับการลงคะแนนเสียงในรัฐสภา	

โดยถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่กรีซจำาเป็นต้องปฏิบัติ	 เพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

รัฐบาลกรีซให้สัญญาว่า	 จะนำาลูกจ้างภาครัฐ	 จำานวน	 ๑๒,5๐๐	 คน	 มาบรรจุไว้	 ในโครงการ	

mobility	 pool	 ภายในเดือนกันยายน	 โดยผู้ที่อยู่ในโครงการนี้	 จำาเป็นต้องหางานใหม่																		

ในแผนกอื่น	 ๆ	 ภายในเวลา	 ๘	 เดือน	 ไม่เช่นนั้นจะถูกปลด	 ออกจากงาน	 โดยลูกจ้างกลุ่มนี้

รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน	 ครู	 และตำารวจเทศกิจ	 ผลสำารวจที่บริษัท				

เมตรอน	 อะนาไลซิส	 จัดทำาให้แก่หนังสือพิมพ์	 Ependytis	 ระบุว่า	 ชาวกรีซ	 4๗	 %	

สนับสนุนการปรับลดตำาแหน่งงานในภาครัฐแต่	 5๐	 %	 คิดว่าไม่ควรมีการปรับลดตำาแหน่งงาน													

ชาวกรีซ	๖๒	%	คัดค้านการปิดหน่วยงานตำารวจเทศกิจ	 กรีซกำาลังประสบปัญหาการว่างงาน

สูงเป็นประวัติการณ์	 หลังจากเศรษฐกิจถดถอย	มานาน	๖	ปี	โดยอัตราการว่างงานในกรีซอยู่

ที่ระดับสูงเกือบถึง	๒๗	%	ซึ่งสูงกว่า	 ๒	 เท่าของค่าเฉลี่ยในยูโรโซนที	่๑๒.๒	%	นายกรัฐมนตรี	

แอนโตนิส	ซามาราส	ของกรีซ	กล่าวปกป้องการปรับลดการจ้างงาน		โดยกล่าวว่า	เรื่องนี้เป็น

สิ่งที่จำาเป็นต้องทำา	 เพื่อที่เศรษฐกิจจะได้ดำาเนินต่อไป	 และเพื่อให้ยูโรโซนและกองทุน										

การเงินระหว่างประเทศ	 (IMF)	 จ่ายเงินช่วยเหลือกรีซ	ต่อไป

									 นายกรัฐมนตรีซามาราส	 กล่าวในการให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ว่า																		

"คุณจะเลือกสิ่งใดระหว่างการให้ยามโรงเรียนทำางานที่ไม่มีความสำาคัญมากนักกับการให้

พยาบาล	 ในโรงพยาบาลรัฐช่วยดูแลคุณ"	 นายซามาราส	 กล่าวว่า	 "มาตรการนี้อาจจะสร้าง

ความไม่พอใจให้บางคน	แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับผมคือคนว่างงานจำานวน	 ๑.5	 ล้านคน"	

									 นักเศรษฐศาสตร์กล่าวเตือนว่า	 ยังคงมีความเป็นไปได้ที่กรีซอาจจะต้องปรับ

โครงสร้างหนี้อีกครั้งในอนาคต	 แต่นายซามาราส	 กล่าวว่า	 เขาต่อต้านการดำาเนิน	 มาตรการ	

รัดเข็มขัดเพิ่มเติม	 ผลสำารวจระบุว่าชาวกรีซ	 4๐	 %	 เชื่อว่าการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง																							
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เป็นสิ่งที่จำาเป็นต้องทำาเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจ	 แต่ชาวกรีซ	 5๗	 %	 มองว่าการปฏิรูปคือ

นโยบาย	 ที่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนรายได้ต่ำา	 ชาวกรีซ	 ๗๐	 %	 กล่าวว่า	 วิกฤติ

เศรษฐกิจกำาลังเลวร้ายลงและ	 ๖๖	 %	 คาดว่าสถานการณ์ในปี	 ๒๐๑4	 จะย่ำาแย่ลงไปอีก	

อย่างไรก็ดี	 ชาวกรีซ	 ๗๐	 %	 สนับสนุน	 ให้กรีซอยู่ในยูโรโซนต่อไป	 สำาหรับประเด็น

ทางการเมืองนั้นพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลหลัก	 จะได้คะแนนเสียง	 ๒๙.๑	 %							

ถ้าหากกรีซจัดการเลือกตั้งในขณะนี	้ ในขณะที่พรรค	 Syriza	 ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านจะได้คะ

แนนเสียง	 ๒๘.๗	 %	 โดยพรรคนี้เป็นพรรคฝ่ายซ้ายที่ต่อต้านมาตรการให้ความช่วยเหลือจา

กต่างชาติ	พรรค	PASOK	ซึ่งเป็นพรรคสังคมนิยมและเป็นพรรคร่วมรัฐบาลขนาดเล็ก		จะได้

คะแนนเสียง	 ๗.๘	 %	 ในขณะที่พรรคเดโมแครติก	 เลฟท์	 ซึ่งเพิ่งถอนตัว	 จากการร่วม						

รัฐบาลเมื่อเดือนมิถุนายน	 จะได้คะแนนเสียง	 ๓.๒	 %	 ผลสำารวจทางการเมืองในครั้งนี้						

ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักจากผลสำารวจครั้งก่อน



ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	 ระบุ	 แนวคิดของ	 สพฐ.	 ที่ให้

เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นเรื่องด	ี แต่เกรงจะใช้ไม่ได้กับทุกโรงเรียนเนื่องจากอุปนิสัยและวินัย

ของเด็กไทยแต่ละโรงเรียนนั้นแตกต่างกัน	 ส่วนโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษาและ/หรือ

วัฒนธรรมระหว่างประเทศเป็นโครงการที่ดี	 คณะกรรมาธิการเสนอกระทรวงศึกษาธิการ

จัดหาหน่วยงานดูแลองค์กรที่ดำาเนินโครงการ		

	 วันที่	 ๑๘	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	

ที่มีนายประกอบ	 รัตนพันธ์	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้มีการประชุมพิจารณาสรุป

ภาพรวมการบริหารและการดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(สพฐ.)	 รวมทั้งการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗											

โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหาร										

ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมในด้านต่าง	 ๆ	 ซึ่งภายหลัง							

การพิจารณาคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะว่า	 ตามที่	 สพฐ.	 ได้มี

การดำาเนินนโยบายในการปฏิรูปการเรียนการสอน	 การกลับด้าน		

ชั้นเรียน	 โดยเน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองมาจากบ้านก่อน	 และนำา

คำาถามหรือข้อสงสัยที่ได้มาสอบถามครูผู้สอนในชั้นเรียน	 ถือว่าเป็น

แนวคิดที่ดี	 แต่ทั้งนี้คณะกรรมาธิการกังวลว่า	 อาจจะใช้ไม่ได้ผล	

กับทุกโรงเรียน	 เพราะอุปนิสัยโดยเฉพาะเรื่องของความมีวินัย								

กรรมาธิการ

นายประกอบ  รัตนพันธ์



๗๒

ของเด็กไทยนั้นแตกต่างกัน	 ดังนั้น	 อาจจำาเป็นต้องมีการดำาเนินการในลักษณะของโรงเรียน

นำาร่องก่อนหากประสบความสำาเร็จจึงค่อยมีการขยายผล

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมาธิการยังให้ข้อเสนอแนะกับ	 สพฐ.	 อีกหลายกรณี							

โดยเฉพาะกรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถือได้ว่าเป็น							

ผู้เสียสละเป็นอย่างมาก	 ดังนั้น	 กระทรวงศึกษาธิการต้องจัดให้บุคลากรเหล่านี้ได้รับ

สวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

	 วันที่	 ๑๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	

ได้พิจารณาประเด็นการดำาเนินการ	 และผลการดำาเนินการ	 ปัญหาอุปสรรค	 ตลอดจนข้อคิด

เห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษาและ/หรือวัฒนธรรมระหว่าง

ประเทศ	 โดยตัวแทนจากสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ชี้แจงว่า	 โครงการดังกล่าวที่

จัดโดยเอกชนถือเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับเยาวชน	 แต่ผู้ปกครองยังคงมีความกังวล						

ในความน่าเชื่อถือและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในระหว่างศึกษาอยู่ต่างประเทศ																									

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลโดยตรง	 เนื่องจากเป็นโครงการของ

หน่วยงานเอกชนที่ดำาเนินการเองในลักษณะขององค์กรต่าง	 ๆ	 แต่กระทรวงศึกษาธิการ		

ได้แก้ไขปัญหาด้วยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของกระทรวงและจัดทำาเป็นคู่มือไปยัง

โรงเรียนต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศ	 นอกจากนี้	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ได้มีมาตรการดูแลเด็ก

นักเรียนหลังจากกลับจากต่างประเทศแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเทียบโอน	 ซึ่งจะเป็น

ไปตามระเบียบ	ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของโรงเรียน
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	 หลังรับฟังข้อมูลคณะกรรมาธิการเห็นว่า	 กระทรวงศึกษาธิการจำาเป็นต้องหา

หน่วยงานมากำากับดูแลองค์กรที่ดำาเนินโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาเหล่านี้โดยเฉพาะ	

โดยให้มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน	 เพื่อขจัดปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 รวมทั้ง

ตระหนักถึงการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน	 โดยกำาหนดเป็นวาระแห่งชาติในการมุ่ง

สอนให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ	 และกระทรวงศึกษาธิการจะต้องคำานึงถึงปัญหา

เรื่องการเทียบชั้นการศึกษาของเด็กด้วย	 เนื่องจากระบบการเรียนการสอนของต่างประเทศ

ไม่สอดคล้องตามระบบการศึกษาของไทย	 นอกจากนี้	 คณะกรรมาธิการเห็นว่า	 โครงการ

ข้างต้นมีความสำาคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 จึงเห็นควรให้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นเพื่อ

พิจารณาเรื่องดังกล่าว	 แต่อย่างไรก็ดี	 เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้น	 ที่ประชุมได้มอบ

หมายให้นายสรชัด	สุจิตต์	กรรมาธิการ	เป็นผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาต่อไป

	 ในวันเดียวกันที่สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 (สอศ.)	 คณะกรรมาธิการ

การศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	 ได้จัดประชุมสัญจรติดตามการทำางานและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับผู้บริหาร	 สอศ.	 โดยนายประกอบ	 รัตนพันธ์		

ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวว่า	 จากการติดตามการ

จัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศพบว่า	 ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 และไม่ตอบ

สนองต่อการพัฒนาประเทศ	 ถึงแม้ว่าทุกรัฐบาลจะมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสาย

อาชีวศึกษากับสายสามัญศึกษาเป็น	 ๖๐	 ต่อ	 ๔๐	 หรือแม้แต่	 ๕๐	 ต่อ	 ๕๐	 ก็ยังทำาไม่ได้	

เพราะมีแต่นโยบาย	 แต่ไม่มีมาตรการสนับสนุน	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ	 เห็นว่า	



๗๔

จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีผู้เรียนสายอาชีพมากขึ้น	 โดยที่ประชุมเห็นว่า	 ควรมีการ

จัดตั้งกองทุนผู้สำาเร็จอาชีวศึกษาขึ้น	 เพื่อให้เด็กที่จบอาชีวศึกษากู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ	

โดยได้มอบให้	 สอศ.	 ไปยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนดังกล่าวขึ้น	 โดยที่มาของกองทุนจะ

มาจากงบประมาณของรัฐบาลส่วนหนึ่ง	 และอีกส่วนหนึ่งขอสนับสนุนจากสถานประกอบการ	

พร้อมเน้นย้ำาเรื่องคุณภาพของผู้ที่จบอาชีวศึกษาต้องเป็นแรงงานส่งออกด้วย	 โดยต้องเน้น

เรื่องภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้	 อย่างไรก็ตาม	 ที่ประชุมได้หารือถึงงบประมาณของ	

สอศ.	 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่างบประมาณของ	 สอศ.	 ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งสวนทางกับ

นโยบายของรัฐบาล	 ดังนั้น	 ตนจะไปทวงถามเรื่องนี้ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร																	

และในการแปรญัตติงบประมาณปี	 ๒๕๕๗	 คณะกรรมาธิการฯ	 จะสนับสนุนการแปรญัตติ

งบประมาณโครงการสำาคัญ	 อาท	ิ การเพิ่มเงินเดือนผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี	 ๑๕,๐๐๐	 บาท	

และการเพิ่มครูอัตราจ้างเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู	 ทั้งนี้	 ทางคณะกรรมาธิการรับจะไป

ทวงถามเรื่องนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

	 ด้ านนายอนุสรณ์ 	 แสงนิ่ มนวล	 ประธานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	 (กอศ.)	 กล่าวว่า	 ขณะนี	้ สอศ.	 กำาลังเร่ง

เรื่องการปรับภาพลักษณ	์ เพื่อดึงดูดให้เด็กมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น	

หากต้องการเพิ่มจำานวนผู้เรียนคงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มียุทธศาสตร์							

ที่ทำาให้ผู้ปกครองมั่นใจ	 ซึ่งทาง	 สอศ.	 กำาลังดำาเนินการในเรื่อง	

ขอจบแล้วมีงานทำาแน่นอน	 มีรายได้มีทุนการศึกษา	 รวมถึงการ

เปิดสอนสาขาใหม่	 ๆ	 เช่น	 หุ่นยนต์โรโบติกส์และพลังงาน															

ที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมากขึ้นด้วย นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง	 วุฒิสภา	 บางส่วน	 ตั้งข้อสังเกตการรับ

จำานำาข้าวอาจบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลได้	 หากยังคงเดินหน้าโครงการต่อไป	 เพราะมี

การทุจริตในวงกว้าง	 และพบว่า	 มีนักการเมืองและสมาชิกวุฒิสภาบางคนมีโกดังค้าข้าวเป็น

ของตนเอง	 จึงละเลยที่จะตรวจสอบการทุจริตจำานำาข้าว	 พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงปริมาณข้าว						

ที่หายไปจากโกดังของรัฐ



๗๕

	 วันที่	 ๑๘	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมคณะ

กรรมาธิการการพัฒนาการเมือง	 วุฒิสภา	 ที่มีนายอนุรักษ์	 นิยมเวช	

เป็นประธานฯ	 โดยที่ประชุมได้เชิญนายบุญทรง	 เตริยาภิรมย์	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย	์ เข้าชี้แจงถึงโครงการรับจำานำาข้าว

ของรัฐบาล	 รวมถึงมาตรการป้องกันการทุจริตในโครงการดังกล่าว	

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้นายสุชาติ												

สินรัตน์	 รองอธิบดีกรมการค้าภายในเข้าชี้แจง	 โดยนายสุชาติ	

ยอมรับว่าในช่วงเริ่มต้นของโครงการรับจำานำาข้าว	 ตรวจสอบพบ

การทุจริตด้วยการสวมสิทธิ์	 จึงส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หรือดีเอสไอ	 เข้าดำาเนินคดีแล้ว	 และได้ขึ้นบัญชีดำากับโรงสีและ

เกษตรกรที่ เกี่ยวข้อง	 ไม่ให้เข้าร่วมโครงการรับจำานำาข้าวอีก												

แต่ในปัจจุบันได้ตรวจสอบอย่างละเอียด	 จึงไม่พบการทุจริตเกิดขึ้น	

อย่างไรก็ตามในสมัยที่จัดทำาโครงการประกันราคาข้าวเคยมีการ

ทุจริตเกิดขึ้นเช่นกัน	 แต่ไม่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเช่น

ปัจจุบัน

นายอนุรักษ์  นิยมเวช

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 

	 ด้านกรรมาธิการฯ	 บางส่วน	 ตั้งข้อสังเกตถึงโครงการรับจำานำาข้าวว่า	 อาจ

บั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลได้	 หากยังคงเดินหน้าโครงการต่อไป	 เพราะมีการทุจริต								

ในวงกว้าง	 และพบว่า	 มีนักการเมืองและสมาชิกวุฒิสภาบางคนมีโกดังค้าข้าวเป็นของตนเอง	

จึงละเลยที่จะตรวจสอบการทุจริตจำานำาข้าว	 พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงข้าวจำานวนกว่า	 ๒	 ล้านตัน

ที่ ห าย ไปจาก โกดั ง ของรั ฐ ว่ าหน่ วยงาน																		

ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถชี้แจงได้ว่าหายไปไหน	

หรือมีการส่งออกไปที่ ใด	 อย่างไรก็ตาม													

ที่ประชุมเห็นว่า	 ยังขาดรายละเอียดในกรณี

การรับจำานำาข้าวอีกหลายเรื่อง	 และผู้ชี้แจงยัง

ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน	 จึงเตรียมเชิญ

ผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงอีกครั้งในการประชุม						

ครั้งต่อไป



๗๖

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ

การคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ	 วุฒิสภา	 แนะมารดาของนายวีระ	สมความคิด	

ทำาหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีกัมพูชาขอโอนตัวนายวีระกลับเมืองไทยตามหลักมนุษยธรรม						

อีกครั้ง	 หลังครบกำาหนดรับโทษ	 ๑	 ใน	 3	 ตามเงื่อนไขการโอนตัวของกัมพูชา

	 วันที่ 	 ๑๘	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ									

สิทธิมนุษยชน	 สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค	 วุฒิสภา									

ที่มีนายตวง	 อันทะไชย	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้พิจารณา

เรื่องร้องเรียนของนางพิศอำาไพ	 สมความคิด	 กรณีขอให้ติดตาม

ความคืบหน้าการโอนตัวนายวีระ	 สมความคิด	 กลับประเทศไทย	

ภายหลังคณะกรรมาธิการรับฟังข้อมูล	 ข้อเท็จจริงจากรองอธิบดีกรม

การกงสุล	 ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน	 หน่วยงาน							

ที่เกี่ยวข้องและผู้ร้อง	 ได้เสนอแนะให้นางวิไลวรรณ	 สมความคิด	

มารดาของนายวีระ	 ทำาหนังสือเพื่อขอความเมตตาตามหลัก

มนุษยธรรมถึงสมเด็จฮุนเซ็น	 นายกรัฐมนตรีกัมพูชา	 โดยประสาน

งานผ่านเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยประจำา

กรุงพนมเปญอีกครั้งหนึ่ง	 เนื่องจากในวันที่	 ๒๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	

นายวีระจะรับโทษเป็นเวลา	 ๒	 ปี	 ๖	 เดือน	 ซึ่งเป็นกำาหนดระยะ

เวลาการรับโทษครบ	 ๑	 ใน	 3	 ตามเงื่อนไขการโอนตัวของกัมพูชา	

ทั้งนี้ 	 คณะกรรมาธิการจะร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ

ประสานงาน	 เพื่อดำาเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

นายตวง  อันทะไชย

นายวีระ  สมความคิด



๗๗

คณะกรรมาธิการการตำารวจ สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการตำารวจ	 สภาผู้แทนราษฎร	 ตั้งข้อสังเกต	 เหตุใดตำารวจรีบ

สรุปคดีนายเอกยุทธ	 ทั้งที่ยังมีข้อสงสัย	 พร้อมแนะกองปราบปรามเป็นหน่วยงานหลัก							

บูรณาการหน่วยงานอื่นร่วมพิสูจน์ความจริง	 ขณะที่ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล	 (ผบช.น.)	

ยืนยัน	ยังไม่มีการปิดสำานวนแต่อย่างใด

	 วันที่ 	 ๒๐	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการ												

การตำารวจ	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายสมชาย	 โล่สถาพรพิพิธ	

เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้พิจารณากรณีการเสียชีวิตของ	

นายเอกยุทธ	 อัญชันบุตร	 เจ้าของเว็บไซต์ไทยอินไซเดอร์	 หลังจากที่

นายสุวัตร	 อภัยภักดิ์	 ทนายความของนายเอกยุทธ	 ออกมาตั้ง								

ข้อสังเกตถึงการเสียชีวิต	 ๑3	 ข้อ	 โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญ													

พลตำารวจโท	 คำารณวิทย์	 ธูปกระจ่าง	 ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล	

(ผบช.น.)	 พลตำารวจเอก	 ปานศิริ	 ประภาวัต	 รองผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ	 (รอง	 ผบ.ตร.)	 นายสุวัตร	 อภัยภักดิ์	 ทนายความ

ของนายเอกยุทธ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง	 ภายหลัง						

คณะกรรมาธิการรับฟังคำาชี้แจงได้ตั้งข้อสังเกตว่า	 เหตุใดตำารวจจึง

ต้องรีบสรุปคดีของนายเอกยุทธว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ธรรมดา	

ตลอดจนต้องรอให้ทนายผู้เสียหายมาตั้งข้อสงสัย	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

การถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด	 การถอดเสื้อผ้าผู้เสียชีวิตเพื่อ

อำาพรางหลักฐาน	 เนื่องจากการกระทำาดังกล่าวของผู้ก่อเหตุ																	

มีลักษณะเป็นมืออาชีพ	 ซึ่งตำารวจมีหน้าที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน

ดังกล่าวเพิ่มเติมในการสอบสวน	 นอกจากนี้	 ทางคณะกรรมาธิการ

ยังเห็นว่า	 กองปราบปรามควรเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ

หน่วยงานอื่นที่เข้ามาร่วมพิสูจน์ความจริง	 เพื่อความโปร่งใสพร้อม

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงในคดีนี้ให้ชัดเจน

และถูกต้องก่อนนำามาแถลงต่อสังคมด้วย	 เพื่อให้สังคมรับรู้ข้อเท็จจริง

ลดความเคลือบแคลงสงสัย

นายสมชาย 

โล่สถาพรพิพิธ

นายสุวัตร อภัยภักดิ์

พลตำารวจโท  คำารณวิทย์ 

ธูปกระจ่าง



๗๘

	 ขณะที่พลตำารวจโท	 คำารณวิทย์	 ธูปกระจ่าง	 ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล	

ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการว่า	 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำารวจกำาลังตรวจสอบประเด็นคำาถาม													

๑3	 ข้อ	 ที่ทนายความของนายเอกยุทธตั้งคำาถามมา	 โดยจะเร่งดำาเนินการตรวจสอบเรื่อง	

ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน	 ๗	 วัน	 ส่วนกรณีที่ให้สถาบันนิติเวชดำาเนินการตรวจพิสูจน์ศพ

แทนที่จะให้หน่วยงานอื่นตรวจนั้น	 ก็เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องชัดเจนมากที่สุด								

พร้อมยืนยันว่า	 การดำาเนินการสืบสวนจะทำาการอย่างตรงไปตรงมาแน่นอน	 และยังไม่เร่ง

ดำาเนินการปิดสำานวนแต่อย่างใด

		 	

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 รัฐวิสาหกิจฯ	 สภาผู้แทน

ราษฎร	 พิจารณาเรื่องมาตรการการตัดไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง	 ระบุ	 เห็นควรให้การ

ไฟฟ้าฯ	 จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการตัดไฟ	 ข้อมูลการตัดไฟของผู้ใช้บริการ

มายังคณะกรรมาธิการ	 หวังศึกษาและพิจารณาถึงมาตรฐานและความเท่าเทียมกัน																			

ในการให้บริการ	

	 วันที่	 ๒๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

รัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชนและกองทุน	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายเชน	 เทือกสุบรรณ	

เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้พิจารณาเรื่องมาตรการการตัดไฟฟ้าของการไฟฟ้า

นครหลวง	 โดยตัวแทนการไฟฟ้านครหลวงได้ชี้แจงว่า	 มาตรฐานในการตัดไฟฟ้า	 ใช้หลักเกณฑ์

ตามระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้านครหลวง	 โดยลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บค่าใช้ไฟ
ตามระบบใช้ก่อนและตามเก็บค่าบริการภายหลัง	 ลูกค้าจึงมีลักษณะ

เป็นหนี้กับการไฟฟ้านครหลวง	 ซึ่งการพิจารณาการตัดไฟฟ้าของ	

การไฟฟ้าฯ	 จะคำานึงจากการค้างชำาระค่าบริการและหลักประกัน								

ที่ให้ไว้	 อย่างไรก็ตามหากค้างชำาระค่าบริการเกินกำาหนดเวลา										

จะดำาเนินการแจ้งเตือนกับลูกค้าและให้ลูกค้าดำาเนินการชำาระ													

ค่าบริการ	 หากไม่มีการชำาระจะดำาเนินการตัดไฟฟ้า	 เพื่อยุติเรื่อง	

ค่าบริการไฟฟ้า	 แล้วจึงดำาเนินการหักค่าบริการจากหลักประกัน								
นายเชน  เทือกสุบรรณ 



๗๙

ที่ให้ไว้	 ส่วนกรณีที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งค้าง

ชำาระและเกิดเป็นข่าว	 เกิดจากลูกค้าไม่ชำาระ

ค่าบริการ	 การไฟฟ้าจึงได้ส่งพนักงานเข้าไป

แจกใบปลิวแจ้งเตือนการตัดไฟให้ผู้ประกอบการ

ทราบ	 แต่เมื่อแจ้งเตือนไปแล้วในวันที่	 ๑๗	

มิ ถุ น ายน 	 ๒๕๕๖	 ลู กค้ าก็ ไ ด้ ม าชำ า ระ															

ค่าบริการบางส่วน	 การไฟฟ้าจึงไม่ได้ตัดไฟ
	 หลังฟังคำาชี้แจงคณะกรรมาธิการเห็นว่า	 ควรให้การไฟฟ้านครหลวงจัดส่ง

เอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้	 หลักฐานการผ่อนชำาระค่าบริการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

ของศูนย์การค้าดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป	 รวมทั้งจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับ

ระเบียบข้อบังคับในการตัดไฟฟ้า	 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดไฟฟ้ากับลูกค้ารายอื่น	 ๆ	 มายัง

คณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาและพิจารณาถึงมาตรฐานและความเท่าเทียมกันในการให้บริการ	

นอกจากนี้	 คณะกรรมาธิการพบว่า	 เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในพื้นที่บริเวณจังหวัดนนทบุร	ี

และเขตลาดพร้าว	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว	 จึงมอบหมายให้การไฟฟ้า

นครหลวงจัดส่งเอกสารข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการ	

พร้อมเสนอให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณาหาแนวทางในการชดเชยค่าเสียหายให้กับ

ประชาชนในกรณีไฟฟ้าดับ	 เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของ

ประชาชน

คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	 สภาผู้แทนราษฎร	 ติดตามความคืบหน้า

แนวทางแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาลักลอบเข้าราชอาณาจักรไทย	 และควรยกประเด็นการแก้ไข

ปัญหาชาวโรฮิงญาเป็นวาระแห่งชาติ

	 วันที่ 	 ๒๖	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย																				

สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายสามารถ	 มะลูลีม	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้พิจารณา

ติดตามความคืบหน้าแนวทางแก้ไขปัญหากรณีชาวโรฮิงญาลักลอบเข้าราชอาณาจักรไทย	

โดยเห็นว่า	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่และอำานวยความสะดวก
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ในการช่วยเหลือดูแล	 ประกอบกับมีความพยายามในการประสานงาน

กับประเทศอื่น	 ๆ	 ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติซึ่งก็ได้รับ

การตอบรับเบื้องต้นเป็นอย่างดี	 อย่างไรก็ตาม	 การแก้ไขปัญหาที่ถือว่า

มีความยั่งยืนที่สุดคือ	 การเจรจากับสหภาพเมียนมาร์และเคลื่อนย้าย

ชาวโรฮิงญาไปยังประเทศที่สาม	 ส่วนการดำาเนินการของรัฐบาลไทย					

ในปัจจุบันคือ	 การปรับปรุงกองร้อยตำารวจตระเวนชายแดนที่	 ๔๒	 (เก่า)	

บริเวณอำาเภอชะอวด	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เพื่อรองรับการเคลื่อน
นายสามารถ  มะลูลีม

ย้ายชาวโรฮิงญาทั้งหมด	 ด้านสหภาพเมียนมาร์ผู้นำาด้านการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมหารือและมีข้อสรุปว่า	 สหภาพเมียนมาร์ยินดีให้มีการพิสูจน์

อัตลักษณ์ชาวโรฮิงญาว่าเป็นประชากรของตนหรือไม่

	 ทั้งนี้	 จากการเดินทางศึกษาดูงาน	 ณ	 จังหวัดชายแดนและจังหวัดอื่น	 ๆ	

คณะกรรมาธิการได้พบข้อเท็จจริงและข้อกังวลที่ควรได้รับการแก้ไขเยียวยาสำาหรับชาวโรฮิงญา	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงระยะเวลาเดือนรอมฎอน	 คือ	 การป้องกันและรักษาโรคเท้าช้าง			

โรคระบาดต่าง	 ๆ	 ที่เกิดจากยุงที่เป็นพาหะนำาโรค	 การส่งเสริมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	

ทั้งเรื่องอาหาร	 สถานที่และเรื่องอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและหลักปฏิบัติ

ทางศาสนา	 ส่งเสริมให้มีการออกกำาลังกายและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้ความสำาคัญคำานึงถึง

สิทธิสตรีและเด็ก	 และเห็นว่าการดำาเนินการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญา	 ควรถือเป็นวาระแห่ง

ชาติซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญของประเทศไทยส่วนหนึ่งและเป็นประเด็นสำาคัญที่ทุกฝ่าย																						

ต้องมีความตระหนักคือ	 “จะรักษาผลประโยชน์ของคนในชาติได้อย่างไร”	 ด้วย
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คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการกิจการเด็กฯ	 สภาผู้แทนราษฎร	 ผนึกกำาลัง	 สสส.	 -	 เครือข่าย

แอลกอฮอล์ 	 เดินหน้าแก้ปัญหาโรง เหล้า เถื่ อน	 ระบุ 	 เป็นต้น เหตุปัญหาสั งคม																														

หวังลดนักดื่มหน้าใหม่
	 วันที่	 ๒๘	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 นางสาวอรุณี	 ชำานาญยา	

ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ										

และผู้พิการ	 สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติ

การเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ									

๖	 จังหวัดภาคเหนือ	 ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมมือกับสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 และเครือข่าย									

ในจังหวัดพะเยา	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 แพร่	 ลำาปาง	 และแม่ฮ่องสอน	

โดยระบุถึงสถานการณ์การบริ โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่พบ																				

นางสาวอรุณี 

ชำานาญยา

ใน	 ๖	 จังหวัดภาคเหนือได้แก่	 จังหวัดพะเยา	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 แพร่	 ลำาปางและ

แม่ฮ่องสอน	 ซึ่งมีอัตราความเสี่ยงการดื่มสูงสุดและมีนักดื่มวัยทำางานและวัยรุ่นมากที่สุด		

ซึ่งถือเป็นปัญหาสังคม	 พร้อมทั้งยังส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิต	 โดยจังหวัดพะเยาติดอันดับ

จังหวัดที่มีการดื่มสุราเถื่อนมากที่สุดของประเทศ	 จากการสำารวจพบว่า	 มีสุราพื้นบ้านที่ขึ้น

ทะเบียนจำานวนถึง	 ๒๕๐	 แห่ง	 ทั้งนี้	 พบว่ามีผู้ผลิตบางแห่งลักลอบเติมสารเคมีประเภท	

ยากำาจัดวัชพืช	 ยาฆ่าแมลง	 หรือสารสกัดจากแบตเตอรี่รถยนต์	 รวมถึงใช้สารหนูผสม								

ลงในลูกแป้งที่เป็นหัวเชื้อในการผลิต	 นอกจากนี้	 ยังพบว่า	 มีการผลิตเพื่อเพิ่มความเมาและ

ยังลดต้นทุนในการผลิต	 ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นอันตรายต่อผู้ดื่มและยังมีการหลีกเลี่ยงภาษี
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	 ทั้งนี้	 ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา	 ถือเป็น

เรื่องสำาคัญจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

จริงจัง	 รวมถึงการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ถึงอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และปรับ

เปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในท้องถิ่นที่ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายความเมื่อยล้าจากการใช้

แรงงาน	 การเลี้ยงสุราในงานบุญและงานศพ	 พร้อมทั้งเปลี่ยนวิถีชุมชนที่มักจะนำาเอาสุราเข้า

มาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต	 อย่างไรก็ตาม	 โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการลดสถิตินักดื่ม

ในภาคเหนือให้ลดจำานวนลงโดยเร็วที่สุดเพื่อนำาไปสู่การลดปัญหาสังคมและทำาให้ประชาชน

เกิดความสุข

	 วันที่ 	 ๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 นางสาวอรุณี	 ชำานาญยา	 ประธานคณะ

กรรมาธิการกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 และผู้พิการ	 สภาผู้แทนราษฎร																			

ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของ	 ๖	 จังหวัดภาคเหนือว่า	 ตัวแทนจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 รวมถึงคณะสงฆ์

จากทั้ง	 ๖	 จังหวัด	 ได้ร่วมสะท้อนปัญหา	 จัดทำาเป็นยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัด										

พร้อมสรุปจัดทำาเป็นแผนงานที่สามารถดำาเนินการได้จริง	 โดยทั้ง	 ๖	 จังหวัดได้เริ่มต้น

กระบวนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อวันที่	 ๑	 กรกฎาคม	 ที่ผ่านมา	 ตามแผน	 3	

มาตรการหลัก	 คือ	 เริ่มที่กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและทุกภาค

ส่ วนถึ งปัญหาจากการมี แหล่ งผลิตและจำาหน่ ายสุ ราอยู่ มากทำา ให้ เ ข้ าถึ ง ได้ ง่ าย																																			

โดยยกตัวอย่างจังหวัดพะเยา	 มีโรงผลิตสุรามากที่สุดถึง	 ๒๕๐	 โรง	 ไม่รวมแหล่งผลิตสุรา

ปลอมปน	 ดังนั้น	 ผู้มีอำานาจทางปกครอง	 คือ	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 กำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	
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จะต้องดูแลอย่างเข้มงวด	 ส่วนมาตรการที่	 ๒	 ตำารวจจะต้องบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุม

มากที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ	 อาทิ	 บริเวณกว๊านพะเยาซึ่งนักดื่มส่วนใหญ่เป็นนักท่อง

เที่ยว	 และอีกมาตรการสำาคัญคือการควบคุมคุณภาพโรงกลั่น	 ร้านค้า	 ในขณะเดียวกันต้อง

ร่วมแก้ปัญหาโรงงานผลิตที่มีการปลอมปนทำาผิดกฎหมายออกมาพิจารณาอีกกรณีหนึ่ง

	 นอกจากแผนงานที่แต่ละจังหวัดจะนำาไปปฏิบัติร่วมกันแล้ว	 ตนจะหารือต่อ									

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ	 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย	 ระเบียบ	 และนโยบาย	

ที่จะสนับสนุนให้มาตรการควบคุมแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างเข้มข้นมากขึ้น	 โดยยกตัวอย่าง

กฎหมายวิสาหกิจชุมชน	 ที่ปัจจุบันกำาหนดค่าธรรมเนียมแหล่งผลิตสุราในอัตราต่ำาทำาให้เกิด

แหล่งผลิตสุราจำานวนมาก	 รวมไปถึงการกำาหนดค่าธรรมเนียมร้านจำาหน่ายสุราในอัตราที่ต่ำา	

การกำาหนดโทษปรับที่น้อยเกินไปเมื่อทำาผิดกฎหมายในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสุรา	 ซึ่งตนเห็นว่า

เมื่อมีกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นจะนำาไปสู่การลด	 ละ	 และเลิก	 แอลกอฮอล์	 ได้ต่อไป

	

	

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค	 สภาผู้แทนราษฎร	 ติดตามความ												

คืบหน้าการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้พักอาศัยในโครงการหมู่บ้านพฤกษา	 3๑	 ที่เดือดร้อน

เพราะเจ้าของโครงการไม่สร้างบ่อบำาบัดน้ำาเสีย	 นอกจากนี้ยังมีการประชุมมอบหมาย									

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ	 สคบ.	 เร่งรัดสายการบินเช่าเหมาลำาจ่ายเงินชดใช้ให้									

ผู้โดยสารหลังถูกเบี้ยวเที่ยวบิน	 แม้ตกลงจ่ายคืนให้ตั้งแต	่ ๖	 พฤษภาคม	 แต่เรื่องเงียบหาย		

	 วันที่	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมคณะกรรมาธิการการคุ้มครอง														

ผู้บริโภค	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายอนุสรณ์	 ปั้นทอง	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ								

ได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม		

ผู้พักอาศัยในโครงการหมู่บ้านพฤกษา	 3๑	 ตำาบลมหาสวัสดิ์	

อำาเภอพุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐม	 เนื่องจากประชาชนที่อาศัย

อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนจากการที่ เจ้าของ

โครงการไม่จัดทำาบ่อบำาบัดน้ำาเสียภายในโครงการ	 ทั้งนี้	 คณะ

กรรมาธิการได้เคยประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวมาแล้ว	 และได้

มอบหมายให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่ เกี่ ยวข้อง เร่ งแก้ปัญหา																						
นายอนุสรณ์  ปั้นทอง
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และช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน	 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมาธิการได้รับทราบความคืบหน้า

เรื่องดังกล่าว	 โดยองค์การบริหารส่วนตำาบลมหาสวัสดิ์	 ได้มีหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมาธิการ

ว่า	 ขณะนี้บริษัทพฤกษา	 เรียลเอสเตรท	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ดำาเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว

แล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยทั้งหมด	 ขณะนี้ยังเหลือการติดตั้งตาข่ายครอบตู้คอนโทรลระบบบำาบัด							

น้ำาเสีย	 และการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณบ่อบำาบัดน้ำาเสีย	 ทั้งนี้	 หลังรับทราบข้อมูล

ดังกล่าวแล้ว	 คณะกรรมาธิการเห็นว่า	 ยังต้องติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปจึงเห็นควร

ให้มีการประชุมพิจารณาอีกครั้ง

	 วันที่	 ๑๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค	

สภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมหารือติดตามปัญหาสายการบินเช่าเหมาลำาไม่จ่ายเงินชดเชยให้กับ								

ผู้โดยสารที่ได้รับความเสียหายจากการจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อโดยสารแต่สายการบินประกาศ

หยุดทำาการบินชั่วคราว	 โดยก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้	 คณะกรรมาธิการได้เรียกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเข้าหารือจนได้ข้อสรุปแล้วว่า	 สายการบินจะจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้โดยสาร

ผ่านบริษัทตัวแทนผู้จำาหน่วยตั๋ว	 ภายในวันที่	 ๖	 พฤษภาคม	 ที่ผ่านมา	 แต่จนถึงปัจจุบัน

บริษัทตัวแทนผู้จำาหน่ายตั๋ว	 ยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากสายการบิน	 ดังนั้น												

คณะกรรมาธิการจึงมอบหมายให้สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 เร่งรัดในการให้

ความช่วยเหลือต่อไป

	 นอกจากนี้	 ในการประชุมครั้งหน้าคณะกรรมาธิการจะพิจารณาแนวทางการ

คุ้มครองผู้บริโภคจากกรณีเกิดเหตุชิงทรัพย์และทำาร้ายร่างกายในบริเวณลานจอดรถห้างสรรพ

สินค้าบ่อยครั้ง	 ในขณะที่ห้างส่วนใหญ่ไม่จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลทรัพย์สิน

ลูกค้า	 แต่ใช้วิธีติดกล้องวงจรปิดแทน	 โดยจะเชิญบริษัท	 เซนทรัล	 รีเทล	 เดอะมอล์ล	 กรุ๊ป	
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บิ๊กซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 เอกชัย	 ดิสทริบิวชั่น	 ซิทเทม	 (เทสโก้	 โลตัส)	 สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ	 และสำานักงานคุ้มครองผู้บริโภค	 ร่วมหามาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อน	

และแนวทางการสร้างความปลอดภัยในการจอดรถภายในบริเวณห้างสรรพสินค้า

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ	 สภาผู้แทนราษฎร	 พิจารณาวัตรปฏิบัติ												

ของพระภิกษุสงฆ์	 กรณีพระวิรพล	 ฉัตติโกหรือหลวงปู่เณรคำา	 ระบุ	 เพื่อความชัดเจน											

ในเรื่องสังกัดของพระวิรพล	 ต้องรอตรวจสอบจากหนังสือสุทธิอีกครั้ง	 พร้อมขอข้อมูลเพิ่มเติม

จากสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอีกครั้ง
	 วันที่ 	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการ

ศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายสันตศักย์	

จรูญ	 งามพิเชษฐ์	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้พิจารณาวัตร

ปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์	 ศึกษากรณี	 พระวิรพล	 ฉัตติโกหรือหลวงปู่

เณรคำา	 ประธานสงฆ์วัดป่าขันติธรรม	 บ้านยาง	 ตำาบลยาง	 อำาเภอ

กันทรารมย์	 จังหวัดศรีสะเกษ	 หลังรับทราบข้อมูล	 ข้อเท็จจริง															

ที่เกี่ยวข้องจากสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 สำานักงานพระพุทธ

ศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ	 และผู้แทนที่เกี่ยวข้องทราบว่า	 ที่พักสงฆ์	

ขันติธรรมมีสถานะเป็นที่พักสงฆ์สังกัดคณะธรรมยุตินิกาย	 แต่ไม่มี

นายสันตศักย์  จรูญ 

งามพิเชษฐ์
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สถานะเป็นนิติบุคคลและไม่ใช่สำานักสงฆ์หรือวัดตามกฎหมาย	 จึงไม่มีการจัดทำาบัญชีรายงาน

ยอดรายรับ	 -	 จ่ายแจ้งต่อสำานักงานพระพุทธศาสนาฯ	 เช่นวัดทั่วไป	 ส่วนการตรวจสอบ						

พระวิรพลนั้นทราบว่าสังกัดวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ	 ตำาบลในเมือง	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด

อุบลราชธานี	 แต่เพื่อความชัดเจนจะต้องรอตรวจสอบจากหนังสือสุทธิของพระวิรพลอีกครั้ง	

ด้านฝ่ายปกครองสงฆ์คณะธรรมยุตินิกายก็ได้ตั้งคณะกรรมการสงฆ์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีนี้ แล้ ว 	 แต่ขณะนี้ รอพระวิ รพลเดินทางกลับจากต่ างประเทศเพื่ อ เข้ าชี้ แจง																																					

ต่อคณะกรรมการ	 นอกจากนี้	 ทราบว่า	 สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ	 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง					

ในกรณีดังกล่าวแล้วส่วนข้อเท็จจริงในกรณีอื่น	 ๆ	 จะต้องรอความคืบหน้าในการตรวจสอบ

และการเข้าชี้แจงของพระวิรพลเพื่อความถูกต้องชัดเจน

	 นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว	 คณะกรรมาธิการได้มีมติขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

จากสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ในเรื่องที่พักสงฆ์	 สำานักสงฆ์และวัดแตกต่างกัน

อย่างไร	 มีการจัดทำาทะเบียนหรือไม่อย่างไร	 ที่พักสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษมีกี่แห่ง	 กรณีที่มี

การอนุญาตให้สร้างวัดแต่ไม่มีการสร้างวัดภายในกำาหนดเวลามีมาตรการในการดำาเนินการต่อ

อย่างไร	 พระวิรพลมีสถานะอย่างไรและสังกัดวัดใด	 คณะกรรมการสงฆ์มีประเด็นการ

พิจารณาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพระวิรพลประเด็นใดบ้าง	 การตรวจสอบทรัพย์สิน

ของที่พักสงฆ์ขันติธรรมมีความคืบหน้าอย่างไร	 และสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	

สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ	 ได้เคยเข้าดูแลตรวจสอบที่พักสงฆ์ขันติธรรม						

มาก่อนหรือไม่	 ซึ่งผู้แทนของสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็รับทราบและจะเสนอข้อมูล

ต่อคณะกรรมาธิการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 

ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการศาสนา	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 ศิลปะและวัฒนธรรม	

วุฒิสภา	มีมติทำาหนังสือถึงมหาเถรสมาคมเร่งสางปัญหา	 “หลวงปู่เณรคำา”

	 วันที่	 ๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 นายจักรธรรม	 ธรรมศักดิ์	 สมาชิกวุฒิสภา

สรรหา	 ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 ศิลปะ	
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และวัฒนธรรม	 วุฒิสภา	 กล่าวว่า	 ที่ประชุมได้พิจารณากรณีหลวงปู่					

เณรคำา	 หรือ	 “พระวิรพล	 สุขผล”	 โดยเชิญสำานักพุทธศาสนาและ

ตัวแทนหลวงปู่เณรคำาเข้าให้ข้อมูลโดยพบว่า	 มีปัญหามากโดยเฉพาะ																	

ผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เร็วน้อยไป	 ไม่จัดการ

เด็ดขาด	จึงทำาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพุทธศาสนาโดยรวม	 สั่นคลอน

และบั่นทอนต่อศรัทธาประชาชน	 ดังนั้น	 ทางคณะกรรมาธิการมีมติ	

คือ	 ๑.	 จะทำาหนังสือถึงเลขามหาเถรสมาคมเพื่อให้ดำาเนินการเรื่องนี้
นายจักรธรรม  ธรรมศักดิ์

โดยเร็ว	 จัดการให้เด็ดขาดเพื่อปกป้องประชาชนคนบริสุทธิ์	 และความเสียหายที่เกิดขึ้น

เพราะที่ผ่านมาไม่ได้ยินข่าวจากมหาเถรสมาคมแต่ได้ยินเพียงข่าวความเคลื่อนไหวจากพระ					

ที่จังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น	 นอกจากนี้จะส่งคลิปที่อวดอุตริและแอบอ้างไปให้ทางมหาเถร

สมาคมได้พิจารณาตรวจสอบด้วย	 ๒.	 จะทำาหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ															

ให้ตรวจสอบว่า	 การบวชของหลวงปู่เณรคำามีใบสุทธิถูกต้องมีพระอุปัชฌาย์ถูกต้องหรือไม่	

เนื่องจากตัวแทนของหลวงปู่เณรคำาได้นำาใบสุทธิที่เป็นการถ่ายสำาเนา	 และภาพถ่ายเบลอ

มากเห็นไม่ชัดเจน	 รวมทั้งกรณีลูกศิษย์	 คือนายสุขุม	 วงษ์ประสิทธิ	 ที่ใช้ดอกเตอร์นำาหน้า

โดยระบุว่า	 มาจากมหาวิทยาลัยสันติภาพนั้น	 จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบ

มหาวิทยาลัยนี้และเพิ่งทราบว่ามีนายพลรายหนึ่งซึ่งได้ปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย

ชื่อนี้ไปก็ได้คืนปริญญาไป	 จึงอยากให้ตรวจสอบว่ามีจริงถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการที่ดินฯ	 สภาผู้แทนราษฎร	 เห็นด้วยกับการจัดทำาโครงการ

ป่าชุมชนของกระทรวงทรัพย์ฯ	 พร้อมขอให้กรมป่าไม้เร่งขยายพื้นที่โครงการให้มากที่สุดและ

สร้างเครือข่ายป่าชุมชนให้เข้มแข็ง	 นอกจากนี้ยังมีการประชุมซักถามแผนแม่บทการฟื้นฟู

และอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ	 ๒๕	 ลุ่มน้ำาของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำาและอุทกภัย	

(กบอ.)	 หลังศาลปกครองมีคำาสั่งตามรัฐธรรมนูญ	 ให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
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	 วันที่	 ๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายนริศ	 ขำานุรักษ์	 เป็นประธานกรรมาธิการ									

ได้พิ จ า รณาแนวทางการบริ หารจั ดการทรัพยากรป่ า ไม้ และ																														

การมีส่วนร่วมในรูปของป่าชุมชนและการสนับสนุนโครงการก่อสร้าง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชนร้องนาเอี่ยน	 บ้านนาผักก้าม	

ตำาบลเหล่ากอหก	 อำาเภอนาแห้ว	 จังหวัดเลย	 ที่มีพื้นที่ประมาณกว่า		

๔๐๐	 ไร่	 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมีความประสงค์จะพัฒนา

พื้นที่ในหลายด้าน	 เช่น	 การจัดให้มีทางเดินศึกษาธรรมชาติ	 ห้องน้ำา	

และลานกางเต็นท์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	 หลังรับฟังคำาชี้แจงจาก
นายนริศ  ขำานุรักษ์

องค์การบริหารส่วนตำาบลเหล่ากอหก	 กรมป่าไม้ 	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ																											

และสิ่งแวดล้อม	 คณะกรรมาธิการมีมติเห็นด้วยกับการจัดทำาโครงการดังกล่าวของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพราะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า	 โดยการดำาเนินการ														
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ต้องคำานึงถึงการเพิ่มปริมาณป่าชุมชนและคุณภาพของการดำาเนินกิจกรรมของแต่ละป่าชุมชน

ไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 ขอให้กรมป่าไม้เร่งขยายพื้นที่โครงการป่าชุมชนให้มากที่สุด	 สร้างเครือข่าย

ป่าชุมชนให้เข้มแข็งและเห็นด้วยที่กรมป่าไม้ได้ร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาและสนับสนุน

โครงการฯ	 ให้เพิ่มจำานวนมากขึ้น	 ส่วนการจัดบุคลากรในตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยป่าสงวน

แห่งชาติจำาเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ป่าและสามารถบริหารจัดการป่าร่วมกับชุมชน

ได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้	 คณะกรรมาธิการจะมีหนังสือถึงผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เพื่อขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณแก่กรมป่าไม้

ในการจัดตั้งป่าชุมชน	 พร้อมกับทำาหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยขอให้พิจารณาจัดสรรงบ

ประมาณจากยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของป่า

ชุมชนร้องนาเอี่ยน		

	 วันที่ 	 3	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมคณะกรรมาธิการการที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สภาผู้แทนราษฎร	 เพื่อพิจารณาแผนแม่บทการฟื้นฟู

และอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ	 ๒๕	 ลุ่มน้ำาของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำาและอุทกภัย	

(กบอ.)	 โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง	 อาทิ	 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ								

พันธุ์พืช	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 และกรมป่าไม้	 โดยคณะกรรมาธิการฯ	

หลายคนได้สอบถามถึงความคืบหน้าโครงการและกรณีที่ศาลปกครองมีคำาสั่งตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา	 ๕๗	 วรรคสองและมาตรา	 ๖๗	 วรรคสอง	 ว่าด้วยการจัดทำารับฟังความเห็นของ

ประชาชนต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	 ก่อนดำาเนินการจ้างและออกแบบ

แต่ละแผนงาน	 โดยโครงการปลูกป่าฯ	 ถือเป็น	 ๑	 ในแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำา								

จึงจำาเป็นหรือไม่ที่ต้องรับฟังความเห็นก่อน	 รวมถึงตั้งข้อสังเกตต่อการเลือกใช้พื้นที่ที่มี

ปัญหาทับซ้อนเรื่องที่ดินทำากินของประชาชนมาดำาเนินโครงการ	 โดยนางสาวสุทธิลักษณ์				

ระวิวรรณ	 รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ชี้แจงว่า	 การเลือกพื้นที่จะเน้นใช้

ป่าเสื่อมโทรม	 และต้องไม่มีปัญหากับประชาชนในพื้นที่	 และใช้ระบบดาวเทียมจับพิกัดพื้นที่

คร่าว	 ๆ	 ก่อนลงไปตรวจสอบพื้นที่จริง	 แต่หากพบว่าพื้นที่ใดมีปัญหา	 จะไม่นำามาทำา

โครงการ	 หากไม่มีปัญหาจะให้ผู้ ใหญ่บ้านลงนามรับรองก่อนส่งเรื่องให้อธิบดีกรม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พิจารณาและส่งให	้ กบอ.	 อนุมัติต่อไป	 โดยเป้าหมาย

ที่	 กบอ.	 ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำาเนินการปลูกป่า	 มีทั้งหมด	 ๒.๖	 หมื่นไร่	

ภายใน	 ๕	 ป	ีโดยปี	 ๒๕๕๖	 ตั้งเป้าดำาเนินการให้ได้	 ๘,๖๐๐	 ไร่	 แต่การสำารวจพื้นที่จริงมี
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พื้นที่ทำาโครงการได้เพียง	 ๔,๔๐๐	 ไร่	 และยังประสบปัญหาเรื่องต้นกล้าที่จะนำามา														

เพาะปลูกมีไม่เพียงพอ	 ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 จึงเตรียมเสนอให้	 กบอ.	

พิจารณาอนุมัติโครงการภายใต้เนื้อที	่ ๑,๗๐๐	 ไร	่ ใน	 ๖	 จังหวัด	 ด้านนายชลธิศ	 สุรัสวดี											

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กล่าวว่า	 การดำาเนินโครงการ								

ปี	๒๕๕๗	จะใช้กล้าที่เพาะในป	ี๒๕๕๖	หรือเป็นกล้าข้ามปี	 จะได้ไม่มีปัญหาการต่อสู้กับโรค

แมลงหรือไฟป่า	 การดำาเนินการเราต้องการให้แล้วเสร็จภายในวันที่	 ๑๒	 สิงหาคมนี้												

แต่หากไม่ทันการเพาะปลูกต้นไม้ที่ใช้เงินกู้นั้น	 หากระยะเวลาล่าช้า	และไม่ทันก็ถือว่าไม่ทัน	

	 นายสังเวียน	 คงดี	 อนุกรรมการบริหารจัดการน้ำาและอุทกภัย	 ในฐานะประธาน

คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปลูกป่าและบำารุงโครงการประชาอาสาปลูกป่า	

กล่าวว่า	 โครงการปลูกป่าดังกล่าวมองว่า	 เป็นสิ่งที่ยากจะทำาให้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะ

หากจะปลูกป่าแล้วได้ผลดี	 ต้องปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมนี้	 แต่หากเลย

ระยะเวลาจากนี้ไป	 อาจทำาให้มีปัญหาได้

	 ด้านนายนิพนธ์	 โชติบาล	 รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ	 กล่าวว่า	 โครงการ

ปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำา	 และโครงการประชาอาสาปลูกป่า	 ๘๐๐	 ล้านกล้า	 ๘๐	 พรรษา

มหาราชินี	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส

มหามงคล	 เฉลิมพระชนมพรรษา	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๕	 ระยะที	่ ๒	 ป	ี ๒๕๕๖	-	๒๕๖๐						

โดยในปี	๒๕๕๖	ส่วนของกรมอุทยานฯ	มีเป้าหมายอยู่ที	่๒	แสนไร	่พื้นที่	๒๕	ลุ่มน้ำา	ใน	3๖	

จังหวัด	โดยเมื่อวันที	่๗	มิถุนายนที่ผ่านมา	กบอ.	ได้อนุมัติพื้นที่ไปแล้ว	ได้แก	่พื้นที่ภาคเหนือ	
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๑๔	จังหวัด	 ยกเว้น	พะเยา	สุโขทัย	 รวมเนื้อที่	 ๑.3๒	 แสนไร	่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑๐	

จังหวัด	ยกเว้นอุดรธาน	ีชัยภูมิ	รวมเนื้อที	่๑	หมื่นไร่

	 ในช่วงท้ายการประชุม	 นายนริศ	 ขำานุรักษ์	 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ

การที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวสรุปว่า	 อยากให้

ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามคำาสั่งของศาลปกครอง	 และปฏิบัติตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 โดยคณะกรรมาธิการฯ	 จะทำาหนังสือถึงรัฐบาล

เพื่อให้เร่งรัดการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๖๗	 (๒)	 และอยากให้ใช้

หน่วยงานปกติเข้ามาดำาเนินงาน	 และจะนำารายงานการประชุมในวันนี้	 ส่งให้นายวิเชษฐ์	

เกษมทองศรี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ทราบถึง

แนวทางการทำางานของคณะกรรมาธิการฯ

คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	 แนะ

กรมป่าไม้มอบพื้นที่บริเวณตำาบลกาบเชิง	 อำาเภอกาบเชิง	 จังหวัด

สุรินทร์	 ให้สำานักงานการปฏิรูปที่ดินฯ	 ดำาเนินการจัดสรรที่ดินให้

ประชาชน	หลังประชาชนร้องขอโฉนดที่ดินแต่ยังติดข้อกฎหมาย

	 วันที่ 	 3	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการ

ปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายชัย	 ชิดชอบ	 เป็นประธาน									

คณะกรรมาธิการ	 ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของนางมณีรัตน์ 																

พงษ์พัฒนาพร	 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	 ๑๗	 และคณะ	 ตัวแทนราษฎรตำาบล

กาบเชิง	 อำาเภอกาบเชิง	 จังหวัดสุรินทร์	 ที่ทำาหนังสือร้องเรียนผ่าน

นายสมบัติ	 ศรีสุรินทร์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์											

เขต	 ๗	 เพื่อขอความเป็นธรรม	 กรณีราษฎรตำาบลกาบเชิงไม่มีเอกสาร

สิทธิ์ในที่ดินทำากินและที่อยู่อาศัย	 เนื่องจากเป็นที่ดินที่ทางราชการได้

เช่าจากกรมป่าไม้ให้ประชาชนได้เข้าทำาประโยชน์	 ทำาให้ไม่มีหลักฐาน	

ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและไม่สามารถเข้าร่วมโครงการต่าง	 ๆ																

ที่รัฐบาลให้การส่งเสริมได	้ ภายหลังคณะกรรมาธิการรับฟังคำาชี้แจงจาก

นายชัย  ชิดชอบ

นายสมบัติ  ศรีสุรินทร์
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นายสมบัติ	 ศรีสุรินทร์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด

สุรินทร์	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 แล้วเห็นว่า	 แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของจังหวัด

สุรินทร์ที่จะทำาหนังสือถึงกรมป่าไม้ขอให้ทบทวนการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นมีความเหมาะสม

และสามารถดำาเนินการได้ทันที	 เนื่องจากการขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ไม่สามารถทำาได้

เพราะมีปัญหาข้อกฎหมายหลายประการและต้องอาศัยการตัดสินใจระดับนโยบายซึ่งใช้ระยะ

เวลานาน	 ดังนั้น	 คณะกรรมาธิการจึงมอบหมายให้จังหวัดสุรินทร์ดำาเนินการแก้ปัญหาตาม

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป	 โดยให้ทำาหนังสือถึงกรมป่าไม้เพื่อขอยกเลิกหนังสือ

การอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 แล้วให้กรมป่าไม้มอบ

พื้นที่ดังกล่าวให้สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมดำาเนินการจัดสรรที่ดินตาม

กฎหมายการปฏิรูปที่ดินให้กับผู้ร้องและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน	 แล้วรายงานผล											

ให้คณะกรรมาธิการทราบต่อไป

คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วน

ร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง	 การสื่อสารมวลชนฯ	 สภาผู้แทน

ราษฎร	 เชิญอดีตผู้อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 พร้อมทนายความนายเอกยุทธ	

อัญชันบุตร	 เข้าชี้แจงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิต

	 วันที่	 ๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนา	

การเมือง	 และการสื่อสารมวลชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายวัชระ	 เพชรทอง	 สมาชิก															

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์ 	 ในฐานะประธานคณะอนุ

กรรมาธิการ	 ฯ	ทำาหน้าที่เป็นประธานการประชุม	 เพื่อพิจารณาความคืบหน้าคดีการเสียชีวิต

ของนายเอกยุทธ	 อัญชันบุตร	 นักธุรกิจชื่อดัง	 และเจ้าของเว็บไซต์ไทยอินไซด์เดอร์														

โดยเชิญแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์	 โรจนสุนันท์	 ผู้ตรวจราชการสำานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม	 และอดีตผู้อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร	์ นายแพทย์สมบูรณ์	 คุโรปกรณ์พงษ	์

รองผู้อำานวยการด้านบริหารปฐมภูมิและทุติยภูมิ	 โรงพยาบาลพัทลุง	 นายสุวัตร	 อภัยภักดิ์	

ทนายความนายเอกยุทธ	 และพันตำารวจเอก	 อภิชัย	 ธิยามาตย์	 รองผู้บังคับการกอง						

ปราบปราม	 เข้าร่วมประชุม



๙3

	 โดยนายแพทย์สมบูรณ์	 ชี้แจงถึงผลการชันสูตรพลิกศพของ

นายเอกยุทธว่า	 ไม่พบร่องรอยของการถูกรัดคอ	 และถูกมัดมือมัดเท้า	

มีเพียงรอยช้ำาขนาดเท่าเหรียญบาทที่บริเวณคอ	 ซึ่งเป็นลักษณะเพียง

ร่องรอยของการถูกกระแทกหรือกดเท่านั้น	 และรอยยุบของบริเวณ

ศรีษะไม่มีรอยแตก	 และสาเหตุการเสียชีวิต	 คาดว่าเกิดจากการที่

สมองขาดอากาศ

	 ด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้ชี้แจงถึงหลักการและ

แนวทาง ในการหาสา เหตุ ของการ เสี ยชี วิ ตของนาย เอกยุทธ																													

โดยตั้งข้อสังเกตหลายประเด็น	 เช่น	 การตั้งประเด็นในคดีน้อยเกินไป	

การใช้รถคันเกิดเหตุทำาภารกิจอื่น	 และจำาลองแผนคำารับสารภาพแทน												

การตรวจสอบหาร่องรอยคนร้าย	 อีกทั้งเห็นว่าแพทย์ที่เข้าไปชันสูตร

พลิกศพไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่	 เพราะมีผู้กำากับในที่เกิดเหตุ	

พร้อมเห็นว่า	 คดีดังกล่าวควรใช้แพทย์นิติเวชมากกว่าแพทย์ในพื้นที่	

ตลอดจนไม่มีความคืบหน้าในการเร่งติดตามทรัพย์สินของผู้ตายที่หาย

ไปกลับคืนมา	 นอกจากนี้มองว่า	 ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสรุปสำานวนคดี

ต้องรอผลการพิสูจน์จากนิติวิทยาศาสตร์	 พร้อมกับการสอบปากคำา

พยานและหลักฐานให้มีความชัดเจนมากกว่านี้	 และรูปคดีลักษณะ							

ดังกล่าวในปัจจุบันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 หากรัฐบาลยังไม่สามารถสร้าง

ความโปร่งใสในการสืบสวนสอบสวนให้เกิดขึ้นจะมีเหยื่อในคดีแบบนี้

เกิดขึ้นอีกเป็นจำานวนมาก	 และไม่มีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาคาน

อำานาจได้

	 ขณะที่นายสุวัตร	 อภัยภักดิ์	 ทนายความนายเอกยุทธ						

ได้ตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนายเอกยุทธ	 โดยเชื่อว่ามี

สาเหตุมาจากประเด็นทางการเมืองมากกว่าการประสงค์ต่อทรัพย์ตามที่

เจ้าหน้าที่ตำารวจพยายามเร่งปิดคดี	 เนื่องจากคนร้ายหวังเพียงข้อมูล	

ในฮาร์ดดิสก์เท่านั้น	 พร้อมอ้างว่าก่อนเสียชีวิตนายเอกยุทธระบุว่า	

หากตนเองเสียชีวิตมีเพียงประเด็นเดียวคือความขัดแย้งกับผู้มีอำานาจ

ทางการเมืองเท่านั้น

นายวัชระ  เพชรทอง

นายเอกยุทธ  อัญชันบุตร

แพทย์หญิงคุณหญิง

พรทิพย์  โรจนสุนันท์

นายสุวัตร  อภัยภักดิ์



๙๔

	 ทั้งนี้	 นายวัชระ	 เพชรทอง	 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ	 กล่าวว่า	

หลังจากนี้จะขออนุมัติจากคณะกรรมาธิการฯ	 ชุดใหญ่	 เพื่อไปพูดคุยกับผู้ต้องหาในเรือนจำา

เกี่ยวกับข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไป

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ

การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ	 วุฒิสภา	 แนะการบินไทยปรับปรุงการ

ให้บริการทุกชั้นบินให้มีมาตรฐานและเท่าเทียม	 หวังพัฒนาการบริการคมนาคมขนส่งของ

ประเทศรองรับการแข่งขันในอนาคต

	 วันที่	 ๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน	 วุฒิสภา	 ที่มีนายอนุรักษ์	 นิยมเวช	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	

ได้พิจารณาเรื่องแนวทางการพัฒนาการให้บริการคมนาคมขนส่งทางอากาศของบริษัท	

การบินไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 เนื่องจากบริษัทการบินไทยฯ																	

มีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ	 เพราะมีภารกิจหลักในการให้

บริการการขนส่งทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศแก่

ประชาชน	 ภายหลังคณะกรรมาธิการร่วมหารือกับนายสรจักร		

เกษมสุวรรณ	 กรรมการผู้อำานวยการใหญ่	 บริษัท	 การบินไทย	

จำากัด	 (มหาชน)	 และคณะผู้บริหารแล้วเห็นว่า	 บริษัทการบินไทยฯ											

ควรปรับปรุงการให้บริการในทุกชั้นบินให้มีมาตรฐาน	 และบริการ							

ผู้โดยสารอย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของ

พนักงานบนสายการบิน	 การปรับปรุงรูปลักษณ์และรสชาติอาหาร	

โดยการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	 รวมถึงการจัดอาหารและผลไม้

ไทยให้แสดงถึงความเป็นไทย	 การจัดรถอำานวยความสะดวกให้แก่							

ผู้โดยสารจากหลุมจอดเครื่องบินไปสู่อาคารสนามบิน	 พร้อมบริหาร

จัดการและมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	 เพื่อแข่งขันกับ						

สายการบินอื่น	 ๆ	 ได้	 ตลอดจนปรับปรุงการจัดกิจกรรมส่งเสริม											

การขาย	 อาทิ	 การใช้สิทธิประโยชน์จากไมล์สะสม	 ระบบการติดต่อ

นายอนุรักษ์  นิยมเวช

นายสรจักร  เกษมสุวรรณ



๙๕

โดยตรงกับพนักงานของบริษัทฯ	 (Call	 Center)	 เนื่องจากยังพบว่า	 ประชาชนยังไม่สามารถ	

เข้าถึงการให้บริการต่าง	 ๆ	 เพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และสะดวกรวดเร็ว																		

ดังนั้น	 คณะกรรมาธิการจึงเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของบริษัท									

ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนและแพร่หลายต่อไป



๙๖

คณะอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

	 คณะอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 วุฒิสภา	 ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดัง		

เก็บข้าวของรัฐบาล	ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	ยืนยันไม่พบข้าวเน่าเสียอย่างที่เป็นข่าว

การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ

	 วันที่	 ๑๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 นายวิชาญ	 ศิริชัยเอกวัฒน์	

ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 วุฒิสภา	 พร้อมด้วย	

พลตำารวจโท	ยุทธนา	ไทยภักดี	ประธานคณะอนุกรรมาธิการการเกษตร

และสหกรณ์	 วุฒิสภา	 นำาสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังกลาง

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	 (อ.ต.ก.)	 ซึ่งใช้เก็บข้าวสารจากโครงการรับ

จำานำาข้าวของรัฐบาล	 ริมถนนสาย	 3๐๔	 ฉะเชิงเทรา	 -	 กบินทร์บุรี	

บริเวณหลักกิโลเมตรที	่ 3๙	 พื้นที่ตำาบลเกาะขนุน	 อำาเภอพนมสารคาม	

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 หลังมีข่าวว่า	 ข้าวที่ถูกเก็บภายในโกดังมีกลิ่นเหม็น

และมีมอดกัดกินเสียหาย

นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

											 โดยพลตำารวจโท	 ยุทธนา	 กล่าวยืนยันภายหลังการตรวจสอบว่า	 ไม่พบข้าวเน่า

เสียส่งกลิ่นเหม็นอย่างที่มีข่าว	 พบเพียงมอดที่มีปริมาณมากกว่าปกติ	 แต่ได้รับการชี้แจงว่า	

การรมยาข้าวผ่านมา	 ๑	 เดือนแล้ว	 ซึ่งจะรมยาทุก	 ๒	 เดือน	 จึงทำาให้พบมอดที่ตายแล้ว														

ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ	 ได้ขอตัวอย่างข้าวจากโกดังไปให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบว่า									

ข้าวดังกล่าวเสียหายจนไม่สามารถนำาไปบริโภคได้หรือไม่	 แต่เบื้องต้นเชื่อว่าหากนำาไป

ทำาความสะอาด	 ก็สามารถรับประทานได้	 และจากนี้ภายใน	 ๑	 -	 ๒	 สัปดาห์จะเชิญ												

ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงอีกครั้ง

										นายธเนศพล	ธนบุณยวัฒน	์ผู้อำานวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	กล่าวว่า	กระแส

ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง	 ในโกดังไม่มีข้าวเน่า	 แต่ยอมรับว่ามีมอด	 ซึ่งถือเป็นเรื่องปกต	ิ



๙๗

โดยจากนี้ไปจะเสนอให้ปรับวิธีรมยา	 จากทุก	 ๒	 เดือน	 เป็น	 ๑	 เดือน	 พร้อมยืนยันว่า																		

การรมยาไม่มีสารตกค้าง	 และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค	 เนื่องจากการที่มีมอดปรากฏอยู่

แสดงให้เห็นว่ายาไม่แรง	 อย่างไรก็ตาม	 หากข้าวได้รับความเสียหายจะไม่ส่งผลต่อรัฐบาล	

เนื่องจากได้ทำาประกันภัยที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย	๑๐๐	เปอร์เซ็นต	์	ซึ่งจะแตกต่าง

จากการประกันภัยทั่วไป

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการแก้ปัญหาและ

การพัฒนายางพารา วุฒิสภา

รองศาสตราจารย์ 

ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์

		 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการแก้ปัญหา

และการพัฒนายางพารา	 วุฒิสภา	 เรียกร้อง	 กองทุนสงเคราะห์การ

ทำาสวนยาง	 (สกย.)	 และกรมวิชาการเกษตร	 เร่งแก้ปัญหาปุ๋ยปลอม

ในระบบการทำาสวนยางอย่างเข้มงวด	 หวังป้องกันการถูกแทรกแซง

จากกลุ่มแสวงผลประโยชน์โดยมิชอบ

	 วันที่ 	 ๒๐	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 รองศาสตราจารย์	

ดร.ประเสริฐ	 ชิตพงศ์	 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา

ติดตามการแก้ปัญหาและการพัฒนายางพารา	 วุฒิสภา	 พร้อมคณะ	

กล่าวเรียกร้อง	กองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง	และกรมวิชาการเกษตร	



๙๘

แก้ปัญหาปุ๋ยปลอมในระบบการทำาสวนยาง	 ที่เกิดจากระบบการควบคุมกำากับของกองทุน

สงเคราะห์การทำาสวนยาง	 และการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของเอกชนผู้ผลิตปุ๋ย						

และผู้จำาหน่ายที่มีสัญญาผูกพันกับกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง	 เนื่องจากขณะนี้พบว่า		

มีการระบาดของปุ๋ยปลอมในระบบการทำาสวนยางในพื้นที่	 ๗	 จังหวัดชายแดนภาคใต้									

เป็นจำานวนมาก	 โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาและปัตตานี	 รวมมูลค่ากว่า	 ๑,๒๐๐	 ล้านบาท									

ทำาให้เกษตรกรชาวสวนยางถูกเอารัดเอาเปรียบและได้รับความเสียหาย	 เพราะปุ๋ยที่ได้รับ

แจกโดยกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยางไม่ถูกต้องตามสูตร	 ส่งผลให้ผลผลิตยางพาราไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย	 ดังนั้น	 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำาเนินการตรวจสอบปุ๋ย

ปลอมดังกล่าวอย่างเข้มงวด	 ทั้งนี้	 คณะกรรมาธิการจะติดตามตรวจสอบการแก้ปัญหา									

ข้างต้นทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดต่อไป	 เพื่อป้องกันการถูกแทรกแซง

จากกลุ่มแสวงผลประโยชน์โดยมิชอบ

คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า										

จัดสัมมนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘														

หวังสร้างโอกาสและก้าวสู่ความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับประเทศไทย

ภายใต้ข้อจำากัดหลายประการ



๙๙

		 วันที่	 ๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๖	คณะกรรมาธิการการศึกษา	

สภาผู้แทนราษฎร	 โดยมีนายประกอบ	 รัตนพันธ์	 ประธานคณะ

กรรมาธิการ	ได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาเรื่อง	:	คุณภาพ

การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘							

ณ	 ห้องรักตะกนิษฐ	 ๒	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 กรุงเทพฯ							

โดยมีนายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 เป็นประธานเปิด

การสัมมนา	 และมีนายสุรินทร์	 พิศสุวรรณ	 อดีตเลขาธิการอาเซียน	
นายประกอบ  รัตนพันธ์

เป็นองค์ปาฐกพิเศษ	 เรื่องความพร้อมของการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน	 นอกจากนี้	

ยังมีการอภิปรายเรื่องความท้าทายของการศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน														

โดยศาสตราจารย์กนก	 วงษ์ตระหง่าน	 รองประธานคณะกรรมาธิการฯ	 นายชินภัทร	 ภูมิรัตน	

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 นายสมเกียรติ	 อ่อนวิมล	 นักวิชาการอิสระ	

พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และประธาน

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

		 ทั้งนี้	 การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับการศึกษา

ไทยในทุกด้านได้เกิดความสอดคล้องกับมาตรการของอาเซียน	 หลังจากพบข้อจำากัดที่มีอยู่

มากทั้งในเรื่องความไม่ต่อเนื่องของฝ่ายบริหารจากผลการเปลี่ยนรัฐบาล	การปฏิรูปการศึกษา

ที่ให้ความสำาคัญกับเรื่องวิทยฐานะ	 สวัสดิการครู	 มากกว่าการปฏิรูปที่เน้นผู้เรียน	 หรือแม้แต่

ปัญหาที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำาคัญของภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ							
เพื่ อนบ้ าน	 ซึ่ งผู้ เ ข้ า ร่ วมการสัมมนา															

ที่ประกอบด้วยผู้อำานวยการสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมและมัธยมศึกษา	

๒๒๕	 เขต	 ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาฯ	

นายกสมาคมครูและโรง เรียนเอกชน	

นายกสมาคมครูภาคใต้	 นายกสมาคม

อาชีวศึกษาทุกจังหวัด	 รวมถึงผู้บริหาร

โรงเรียนและอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	

ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

อภิปรายร่วมกัน



๑๐๐

คณะอนุกรรมาธิการ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะอนุกรรมาธิการ	 ๕	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 พร้อมคณะ							

ลงพื้นที่รับฟังปัญหาที่จังหวัดยะลา	 เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผลในการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่	

	 วันที่	3๐	มิถุนายน	๒๕๕๖	นายวิชาญ	มีนชัยนันท์	ประธานคณะอนุกรรมาธิการ	

๕	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำาป	ีพ.ศ.	๒๕๕๗	พร้อมคณะ	เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา	

เข้าร่วมประชุมรับฟังสภาพปัญหาและสะท้อนข้อคิดเห็นจากองค์กรภาค

ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 เพื่อนำาไปเป็น

ข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ								

ในการพัฒนาพื้นที่	 ๕	 จังหวัดชายแดนภาคใต	้ โดยในที่ประชุมได้เปิด

โอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนความคิดเห็น	 ปัญหา	

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน	 เพื่อที่จะนำาข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดไป
นายวิชาญ มีนชัยนันท์

เป็นข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพื้นที	่ ๕	

จังหวัดชายแดนภาคใต้

											 นายวิชาญ	 มีนชัยนันท	์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ	 ๕	 จังหวัดชายแดนภาคใต	้

กล่าวว่า	สำาหรับประเด็นปัญหาที่มีการสะท้อนที่น่าสนใจในวันนี้	คือ	ปัญหาในเรื่องของกำานัน	

ผู้ใหญ่บ้าน	 และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งเป็นองค์กรที่เล็กที่สุด	 แต่ดูเหมือนว่าภาระ

หน้าที่รับผิดชอบมากที่สุด	 เพราะมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน	 ได้รับการสนับสนุน	

เม็ดเงินงบประมาณที่ยังดูน้อยอยู่	 ทั้งในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัย	 ค่าสวัสดิการ													

ค่าตอบแทนเงินเดือน	 ที่ดูแล้วน้อยกว่าข้าราชการ	 หากดูในส่วนของหน้าที่รับผิดชอบ																

ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	 ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาหนึ่งที่ต้องนำาไปพิจารณา	 นอกจากนี้																

ยังมีเรื่องของการขาดแคลนงบประมาณในด้านการพัฒนา	 ทั้งในเรื่องแหล่งที่อยู่อาศัย																																				

เรื่องค่าตอบแทน	เรื่องของคร	ูสถานศึกษา	และองค์กรทางศาสนาในพื้นที่



๑๐๑

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ	 วุฒิสภา	 พบปัญหาการขับเคลื่อนบทบาท

สตรี	 ยังขาดประสิทธิภาพ	 เร่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันร่าง

พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ชัดเจนโดยมีกฎหมายรองรับ

		 วันที่	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๖	นางเพ็ญพักตร	์ศรีทอง	เลขานุการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูง

อายุ	 คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	 วุฒิสภา	 เปิดเผยว่า	 คณะกรรมาธิการ

ได้มีการเสนอแนะไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์	 (พม.)	 เกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแต่ละจังหวัด	

เนื่องจากพบว่า	 ได้มีการขับเคลื่อนไปบ้างแต่ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร	 อีกทั้งการปล่อยเงินกู้ยืมยังไม่มากเท่าที่ควร	 ขณะที่ปัญหา นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง

และอุปสรรคที่พบคือคณะกรรมการระดับตำาบลที่เป็นคณะกรรมการเงินกองทุนในระดับ

ตำาบลไม่มีความรู้ในการกลั่นกรองโครงการ	 ส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์	 ก็ไม่สามารถให้คำาตอบได้ว่าจะนำางบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มในปี	 ๒๕๕๗											

ไปดำาเนินการในเรื่องใด	 คณะกรรมาธิการฯ	 จึงเสนอให้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ชัดเจนโดยมีกฎหมายรองรับ	 นอกจากนี้	 คณะกรรมาธิการฯ	

ยังเห็นด้วยกับรองปลัดกระทรวงฯ	 เกี่ยวกับการเร่งรัดให้มีการออกพระราชบัญญัติเรื่อง

กองทุนพัฒนาผู้สูงอายุ	 โดยให้คณะกรรมาธิการฯ	 ทำาหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อจะได้						

ขับเคลื่อนให้รวดเร็วมากขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมาธิการได้ชื่นชมกระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์	 ที่ได้จัดทำาโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ	 ๙๙	 ศูนย	์ ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วน	 ได้สำาเร็จภายใน	 ๔	 เดือน	 ตามกำาหนด										

ที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	 ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากเพราะช่วยให้ผู้สูงอายุ							

ได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมบริการหลาย	ๆ	ด้าน	อาทิ	ด้านอาชีพ	ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญา

ของผู้สูงอายุในชุมชน	ด้านพัฒนาสุขภาพกายและจิต



๑๐๒

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

		 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงข่าว

เปิดตัวรายการ	 “ถอดรหัสวิกฤติน้ำา”	 เพื่อถอดรหัส	 ๖	 ประเด็นหลัก	 แก้ปัญหาวิกฤติน้ำา											

ในประเทศ		ออกอากาศทุกวันเสาร	์เวลา	๒๑.๔๕	นาฬิกา	ทางช่อง	 ๑๑

	 วันที่	 3	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 นายประเสริฐ	 ชัยกิจเด่นนภาลัย	 ประธาน							

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยนายพีรพันธุ์												

พาลุสุข	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 แถลงข่าว	 เปิดตัวรายการ

ถอดรหัสวิกฤติ	(น้ำา)	เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำา	

พร้อมนำาเสนอเรื่องน้ำาที่หลากหลาย	ใน	๖	ประเด็นหลัก	คือ	ถอดรหัสวิกฤต	ิ(น้ำา)	เรียนรู้และ

เข้าใจธรรมชาติ	 ถอดรหัสวิกฤติ	(น้ำาแล้ง)	ถอดรหัสวิกฤติ	(น้ำาท่วม)	ถอดรหัสวิกฤติ	(น้ำาเสีย)	

ถอดรหัสวิกฤติ	 (น้ำาประปา)	 และถอดรหัสวิกฤติ	 (น้ำา)	 เกี่ยวกับการวางระบบจัดการน้ำาและ

สร้างอนาคตประเทศไทย	รวมไปถึงวิเคราะห์แนวทางการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำา

ของภาครัฐ	 	 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน	 	 โดยประชาชนสามารถติดตามรับชมรายการ

ถอดรหัสวิกฤติ	(น้ำา)	ได้เป็นประจำาทุกวันเสาร	์เวลา	๒๑.๔๕		–	๒๒.๐๐	นาฬิกา		ทางสถานี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	ช่อง	๑๑		กรมประชาสัมพันธ์



๑๐3

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา

		 คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจฯ	 วุฒิสภา	 จัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง	 “ทางออก

ระบบอุตสาหกรรมข้าวไทย	 สู่การแข่งขันตลาดโลก”	 หวังระดมความคิดเห็นแก้ปัญหาข้าวให้

ตรงประเด็น	

	 วันที่	3	กรกฎาคม	๒๕๕๖	คณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ	

ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	 การพาณิชย์และอุตสาหกรรม	 วุฒิสภา	 จัดเสวนาเชิงวิชาการ

เรื่อง	“ทางออกระบบอุตสาหกรรมข้าวไทย	สู่การแข่งขันตลาดโลก”	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	

ถนนวิภาวดีรังสิต	กรุงเทพมหานคร	เพื่อระดมข้อมูลความคิดเห็นทางวิชาการในหลายมิติและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำาลังประสบปัญหาเรื่องข้าวในหลาย

ด้าน	 ซึ่งหลายรัฐบาลที่ผ่านมาพยายามดำาเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแต่ปัญหาของข้าว

กลับยิ่งเลวร้ายลง	 โดยเชิญผู้แทนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 ภาคเอกชน	 นักวิชาการ	 และองค์กร

ทางการเรียนรู้การศึกษา	 เข้าร่วมเสวนา	 เพื่อสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว	 เพื่อหา

องค์ความรู้ให้ไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องข้าวและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ตรงประเด็น									

อันนำาไปสู่วิธีการปรับปรุงแก้ไข	 พัฒนาให้ข้าวไทยและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความมั่นคงมี

เสถียรภาพและยั่งยืนต่อไป

	

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการเงิน	 การคลัง	 การธนาคารและสถาบันการเงิน	 วุฒิสภา										

จัดสัมมนา	 ปัญหาเครดิตบูโร	 บัตรเครดิตและแนวทางแก้ไข	 เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุง										

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต	พ.ศ.	....

											 วันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๖	คณะกรรมาธิการการเงิน	การคลัง	การธนาคารและ

สถาบันการเงิน	 วุฒิสภา	 จัดสัมมนาเรื่อง	 ปัญหาเครดิตบูโร	 บัตรเครดิตและแนวทางแก้ไข										

ณ	 โรงแรมฟูราม่า	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	 โดยมีนายอดิศร	กำาเนิดศิริ	 รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 ในการสัมมนามีตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนร่วม

สัมมนาจำานวนมาก	 และภายในงานมีการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 เรื่องปัญหาเครดิตบูโร		



๑๐๔

หนี้บัตรเครดิตและแนวทางแก้ไข	 โดยมีใจความสำาคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบัตรเครดิตและ

การแก้ไขปัญหาเครดิตบูโร		

	 นายวัชระ	 ตันตรานนท์	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน	 การคลัง

และงบประมาณ	วุฒิสภา	กล่าวว่า	 บัตรเครดิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวันของประชาชน

และในอนาคต	 โดยพบว่า	 ปัจจุบันประชาชนคนเดียวมีบัตรเครดิต	

หลายใบ	 มีหนี้เพิ่มและถูกติดตามหนี้อย่างไม่เป็นธรรม	 รวมทั้งอัตรา

ค่าดอกเบี้ยที่แพง	 หลายคนต้องผิดนัดชำาระหนี้	 และส่งผลต่อการขอ

เครดิตในภายภาคหน้า	 ขณะนี้ได้มีการออกร่างพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต	พ.ศ.	 ....	 เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัต	ิซึ่งจะได้

นำาข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงร่างดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการวุฒิสภาต่อไปนายวัชระ ตันตรานนท์

										ข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถึงผลสำารวจ

สถานภาพหนี้ครัวเรือนปี	 ๒๕๕๖	 จากกลุ่มตัวอย่าง	 ๑,๒๐๐	 ตัวอย่างทั่วประเทศพบว่า											

ส่วนใหญ่ร้อยละ	๖๔	มีหนี้สินครัวเรือนเป็นหนี้ในระบบร้อยละ	๔๑	หนี้นอกระบบร้อยละ	๒๗	

และหนี้ทั้งในและนอกระบบร้อยละ	 3๒	 หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน	๑๘๘,๗๗๔	บาท	ขยายตัว

เพิ่มร้อยละ	 ๑๒	 เมื่อเทียบกับปี	 ๒๕๕๕	 ซึ่งเป็นอัตราขยายตัวสูงสุดในรอบ	 ๕	 ปี	 และต้อง

ผ่อนชำาระต่อเดือน	 ๑,๖๗๑	 บาท	 โดยร้อยละ	 ๗๑	 เคยมีปัญหาชำาระหนี	้ เพราะรายได้ไม่พอ					

กับรายจ่าย	 โดยคาดว่าในอีก	 3	 ปีข้างหน้าร้อยละ	 3๖	 จะมีหนี้สินมากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น					

และอาจจะส่งผลให้การบริโภคชะลอตัว	ขณะที่ร้อยละ	๘๐	มีบัตรเครดิต	๑	 -	 ๒	ใบ	มีหนี	้๒-๔	

เท่าของเงินเดือน	 รองลงมาเป็นหนี้	 ๕	 -	 ๗	 เท่า

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

		 คณะกรรมาธิการการคมนาคม	 สภาผู้แทนราษฎร	 วอนนายกรัฐมนตรีและ

รัฐบาลชะลอการขึ้นค่าทางด่วน	 หวั่นเป็นการซ้ำาเติมและเพิ่มภาระให้กับประชาชน	 เผยเตรียมเชิญ

การทางพิเศษ	 กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือต่อคณะกรรมาธิการ

		 วันที่	 ๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 นายเจือ	 ราชสีห	์ ประธานคณะกรรมาธิการการ

คมนาคม	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ระงับและทบทวนการออกประกาศ



๑๐๕

อัตราค่าทางด่วน	 จากนายธรรมนูญ	 จุลมณีโชต	ิ อดีตรองผู้ว่าการการ

สื่อสารแห่งประเทศไทย	 และนายสุทธิผล	 ผลสวัสดิ์	 โดยนายธรรมนูญ

กล่าวว่า	 การปรับอัตราค่าทางด่วนไม่คำานึงถึงความมุ่งหมายหรือ

เจตนารมณ์ของการจัดทำาบริการสาธารณะที่รัฐจัดทำาให้แก่ประชาชน		

แต่มุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของเอกชนผู้ลงทุนและการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย	 ทั้งที่มีผลกำาไรจากการลงทุนในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง						

นับหมื่น	 ๆ	 ล้านบาท	 นอกจากนี้	 การปรับขึ้นค่าทางด่วนเช่นนี้เท่ากับ
นายเจือ ราชสีห์

เป็นการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	 ที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา	

เกี่ยวกับนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน	 การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและการบริหาร

จัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ	 ตนจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการการคมนาคมช่วย

และขอให้รัฐบาลทบทวนการปรับอัตราค่าทางด่วนที่ไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

และชะลอการพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศดังกล่าวออกไป

		 หลังรับเรื่องนายเจือ	 กล่าวว่า	 คณะกรรมาธิการมีความกังวลว่า	 การขึ้นค่าทางด่วน

จะเป็นการซ้ำาเติมและเพิ่มภาระให้กับประชาชน	 เบื้องต้นจึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี

และรัฐบาลให้ชะลอการขึ้นค่าทางด่วนไปก่อน	 หลังจากนี้ก็จะนำาเรื่องเข้าหารือในที่ประชุม	

โดยจะเชิญผู้ร้อง	 การทางพิเศษ	 กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและ

ชี้แจงถึงเหตุผลความจำาเป็นที่จะต้องขึ้นค่าทางด่วนและจะรวมข้อมูลนำาเสนอต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป



๑๐๖

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ	วุฒิสภา	จัดเสวนา	“รอบปีกับภาคี	:	กรรมาธิการ

ทำาอะไรให้ประชาชน”	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็น	 มุมมองภาคีเครือข่ายต่อ

บทบาทการทำางานที่ผ่านมาของคณะกรรมาธิการและแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การดำาเนินงานร่วมกันในอนาคต

		 วันที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๕๖		คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	สิทธิเสรีภาพ	และ

การคุ้มครองผู้บริโภค	 วุฒิสภา	 ที่มีนายตวง	 อันทะไชย	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ																	

จัดเสวนา	“รอบปีกับภาค	ี:	กรรมาธิการทำาอะไรให้ประชาชน”		ณ	ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ	

หมายเลข	 3๐๖	 –	 3๐๘	 ชั้น	 3	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 โดยการเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ														

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นบทบาทของคณะกรรมาธิการในมุมมองของภาคเครือข่ายด้าน

สิทธิมนุษยชน	 สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค	 ผ่านเวทีอภิปราย	 ในหัวข้อ														

“มุมมองของภาคีเครือข่ายต่อบทบาทการทำางานที่ผ่านมาของคณะกรรมาธิการและแนวทาง

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำาเนินงานร่วมกันในอนาคต”	พร้อมรับฟังปาฐกถา	 “บทบาท

ของสตรีกับการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน”	 โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์	 คือ	 นางอังคณา								

นีละไพจิตร	 และนางนิชา	 หิรัญบูรณะ	 ธุวธรรม	 รวมถึงมีการแถลงกรอบความร่วมมือ								

ในการทำางานร่วมกัน	 ระหว่างคณะกรรมาธิการฯ	 และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ	 ในช่วงก่อน

ปิดเสวนาในช่วงบ่าย

	 ทั้งนี้	 	 ผู้เข้าร่วมการเสวนา	 “รอบปีกับภาคี	 :	 กรรมาธิการทำาอะไรให้ประชาชน”		

กว่า	๒๐๐	คน	ประกอบด้วย	สมาชิกวุฒิสภา	กรรมาธิการ	อนุกรรมาธิการ	ผู้แทนจากองค์กร

อิสระ	องค์กรเครือข่ายภาครัฐ	องค์กรพัฒนาเอกชน	(NGOs)		องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน

และสื่อมวลชน	 ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯ	 จะรวบรวมข้อมูล	 จัดทำาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย					

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อร่วมกันปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 สิทธิเสรีภาพ										

และคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป



๑๐๗

คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	วุฒิสภา	จัดสัมมนา	“ท้องถิ่น	 -	 ท้องที่		:	ให้อะไร

แก่ประชาชน”	 หวังนำาองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาการ

บริหารจัดการโครงสร้างการปกครองระหว่างการปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครอง									

ส่วนภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ	

	 วันที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๕๖	คณะกรรมาธิการการปกครอง	วุฒิสภา	ที่มีนายมงคล	

ศรีคำาแหง	เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	จัดโครงการสัมมนาเรื่อง	“ท้องถิ่น	–	ท้องที	่	:	ให้อะไร

แก่ประชาชน”	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ	ถนนรักศักดิ์ชมูล	ตำาบลท่าช้าง	

อำาเภอเมืองจันทบุรี	 จังหวัดจันทบุรี	 เพื่อนำาองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้วิเคราะห์

แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงสร้างการปกครองระหว่างการปกครองส่วนท้องถิ่น

และการปกครองส่วนภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ	 ระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ

บริหารจัดการโครงสร้างการปกครองที่มีประสิทธิภาพ	และเพื่อสร้างภาพจำาลองในการบริหาร

จัดการโครงการสร้างการปกครองที่มีประสิทธิภาพในอนาคต	 ทั้งนี้	 ในการสัมมนาดังกล่าว								

มีการอภิปราย	 เรื่อง	 “ท้องถิ่น	 -	 ท้องที	่ :	 ให้อะไรแก่ประชาชน”	 โดยนายชวน	 ศิรินันท์พร								

อธิบดีกรมการปกครอง	 นายวัลลภ	 พริ้งพงษ์	 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น										

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อรทัย	 ก๊กผล	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	

สถาบันพระปกเกล้า	 และนายธนภณ	 กิจกาญจน์	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำานวน	 ๑,๐๐๐	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 หัวหน้า																

ส่วนราชการ	 นายอำาเภอในจังหวัด	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ประธานสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กำานันและผู้ใหญ่บ้าน	รวมถึงสื่อมวลชน



๑๐๘

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหาร

จัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหาร

จัดการสลากในประเทศไทย	วุฒิสภา	จัดสัมมนา	 เรื่อง	 “นับหนึ่ง...ปฏิรูปสลากเพื่อสังคมไทย”	

หวังระดมความคิดเห็นปฏิรูประบบสลากในประเทศไทย

	 วันที่	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทาง

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย	วุฒิสภา	จัดสัมมนา	 เรื่อง	 “นับหนึ่ง...

ปฏิรูปสลากเพื่อสังคมไทย”	ณ	ห้องรับรอง	๑	-	๒	ชั้น	3	อาคารรัฐสภา	๒		โดยนายมณเฑียร	

บุญตัน	 ประธานคณะกรรมาธิการ	 เปิดเผยว่า	 การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็น	

สะท้อนความห่วงใยและการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา	และแนวทาง

ปฏิรูประบบสลากในประเทศไทย	ซึ่งถือเป็นปัญหาสำาคัญอย่างหนึ่งของประเทศต่อฝ่ายบริหาร	

โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า

ร่วมสัมมนา	ซึ่งข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้จะบรรจุไว้ในรายงานผล

การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ	 เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา	 ฝ่ายบริหาร							

หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป



๑๐๙

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาผู้แทนราษฎร

	 โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี	 ๕๗	

ระบ	ุ พบเหตุส่อทุจริตจำานำาข้าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบ	 ๒	 โรงสีที่เคยติดแบล็คลิสต์ในจังหวัด

สุโขทัยแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ	ขณะเดียวกันพบมี	๗๗	โรงสีได้รับการผ่อนผันจากแบล็คลิสต์

ให้เข้าร่วมโครงการ

		 วันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๖	นายวัชระ	เพชรทอง	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค

ประชาธิปัตย	์ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	แถลงว่า	เมื่อวันที่	๑๑	กรกฎาคม	ที่ผ่านมา	ตนได้

ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย	 เพื่อตรวจสอบกรณีองค์การคลังสินค้า	 (อคส.)	ของบประมาณเพิ่มเติม

จากปีที่ผ่านมากว่า	 ๔	 พันล้านบาท	 โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการตรวจสอบโรงสีข้าวโชคชัย

ธัญญกิจและโรงสีบัวทองธัญญกิจ	ที่เคยติดแบล็คลิสต์ของ	อคส.	แต่ปัจจุบันได้รับการพิจารณา

ผ่อนผันให้ เข้าร่วมโครงการรับจำานำาข้าวและได้รับการจัดอันดับให้อยู่ ในเกรด	 A	

โดยคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด	ทั้งที่ยังมีภาระส่งมอบข้าวสารจำานำา	๒	โครงการแต่เมื่อตน

ขอเข้าตรวจสอบในโรงสีกลับไม่ได้รับการยินยอม	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีข้อเท็จจริงว่า

มีโรงสีที่ติดแบล็คลิสต์รวม	๗๗	ราย	ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการรับจำานำาข้าวของรัฐบาล	

จึงเชื่อได้ว่ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยราชการกับโรงสี	 และเมื่อไม่

ให้เข้าไปตรวจสอบ	จึงเชื่อไม่ได้ว่ามีข้าวอยู่ในโรงสีจริง



๑๑๐

	 นายวัชระ	 กล่าวว่า	 ตนขอเรียกร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน	 (ปปง.)	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ปปช.)										

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ป.ป.ท.)	 กรมสรรพากร	 และการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ตรวจสอบการทำาธุรกรรมทางการเงิน	 การจ่ายภาษ	ี การใช้ไฟฟ้า	 ปริมาณ

ข้าวที่มีอยู่ในโรงสีทั้ง	 ๒	 รวมถึงตรวจสอบข้าราชการที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต					

ดังกล่าว	ซึ่งส่งผลให้ต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกว่า	๖๔๒	ล้านบาท
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	 แ ท น ซ า เ นี ย 	 มี ชื่ อ อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า ร 	 คื อ																													

สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย	 (United	 Republic	 of	 Tanzania)	

เป็นประเทศที่อยู่บนชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา	 มีอาณาเขต

ทางเหนือจดเคนยาและยูกันดา	 ทางตะวันตกจดรวันดา	 บุรุนดี	

สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 

(United	Republic	of	Tanzania)

แผนที่สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

ธงชาติสหสาธารณรัฐ

แทนซาเนีย

เปิดโลกรัฐสภา
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ภูมิประเทศ

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก	 และทางใต้จดแซมเบีย มาลาวี  และโมซัมบิก	 ส่วนทาง

ตะวันออกจดมหาสมุทรอินเดีย	 สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบบริเวณชายฝั่ง	 ตอนกลาง

เป็นที่ราบสูง	 ทางตอนเหนือและใต้มีลักษณะเป็นที่สูง	 ภูมิอากาศจึงเป็นแบบเขตร้อนชื้น	

โดยจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่	 บริเวณที่ราบสูงของประเทศอุณหภูมิอาจจะลดลงไปจนถึง	

1๐	 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว	 ขณะที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนอยู่ที่	 2๐	 องศาเซลเซียส	

ในขณะที่พื้นที่ราบต่ำาของประเทศจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง	 2๕-๓๔	 องศาเซลเซียส																	

ในฤดูร้อนช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์	 และอาจจะมีอุณหภูมิสูงได้มากกว่านี้		

ทางตอนใต้ของประเทศมีฤดูฝนสองครั้งในรอบหนึ่งปี	 คือช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน

พฤษภาคม	 และในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม	 ขณะที่ทางตอนเหนือของประเทศ						

จะมีฝนตกหนักเพียงช่วงเดียวในรอบปี	 คือระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน



11๓

	 แทนซาเนีย	 ตั้งชื่อมาจากแผ่นดินใหญ่	 2	 ส่วน	 คือ	 แทนกานยิกาและเกาะ

แซนซิบาร์	 อยู่นอกชายฝั่งตะวันออก	 แทนซาเนียเป็นสมาชิกของเครือจักรภพแห่งชาติ	

ตั้งแต่ประกาศเอกราชเมื่อปี	 พ.ศ.	 2๕๐๔	 และในปี	 พ.ศ.	 2๕๐๗	 แทนกานยิกาและ

แซนซีบาร์ได้รวมกัน	 กลายเป็นสหสาธารณรัฐแทนแกนยิกาและแซนซิบาร์	 ซึ่งต่อมา													

ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย	 ในปี	 พ.ศ.	 2๕๓๙	 มีพื้นที่	 ๘๘๓,๗๔๙	

ตารางกิโลเมตร	 และมีประชากร	 จำานวน	 ๔๘,2๖1,๙๔2	 คน	 (ค่าประมาณการเดือน

กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2๕๕๖)	 ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ต่าง	 ๆ	 กว่า	 12๐	 เผ่า	 ซึ่งมีต้นกำาเนิด

จากเผ่า	 Bantu	 แต่ละเผ่าพันธุ์มีภาษาและสำาเนียงเฉพาะของตนเอง	 และมีไม่เกิน

1	 ใน	 1๐	 ของประชากร	 เผ่าที่มีขนาดใหญ่	 ได้แก่	 Sukuma	 และ	 Nyamwezi											

ส่วนประชากรในเกาะแซนซิบาร์และเกาะเพมบา	 มีเชื้อสายแอฟริกันผสมอาหรับ	 ประชากร

ส่วนใหญ่นับถือ	 ศาสนาคริสต์	 ๔๕%	 อิสลาม	 ๓๕%	 และความเชื่อดั้งเดิม	 2๐%	

สำาหรับแซนซิบาร์	 ๙๙%	 นับถือศาสนาอิสลาม	 ส่วนภาษาราชการที่ใช้ทั่วไปในประเทศ	

ได้แก่	 อังกฤษ	 และ	Swahili	 เมืองหลวง	 ได้แก่	 กรุงโดโดมา	 (Dodoma)	 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

รัฐบาล	 ในขณะที่นคร	 ดาร์	 เอส	 ซาลาม	 (Dar	 es	 Salaam)	 เป็นเมืองสำาคัญที่สุด											

ในประเทศ	 มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญ	 ได้แก่	 พลังงานน้ำา	 ดีบุก	 ฟอร์สเฟต	 สินแร่เหล็ก	

ถ่านหิน	 เพชร	 อัญมณี	 ทองคำา	 ก๊าซธรรมชาต	ินิกเกิล
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ประวัติศาสตร์โดยสังเขป
	 แต่เดิม	 แทนกานยิกาเป็นอาณานิคมของเยอรมนี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2๔2๘	 -	 2๔๕๙		

ต่อมา	 แทนกานยิกาได้เข้าเป็นดินแดนในอารักขาของสันนิบาตชาติและสหประชาชาติ										

ตามลำาดับ	 โดยทั้งสันนิบาตชาติและสหประชาชาติได้มอบให้อังกฤษดูแลแทนกานยิกา																							

มาโดยตลอด	 จนกระทั่งแทนกานยิกาได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์	 เมื่อวันที่	 ๙	 ธันวาคม	

2๕๐๔	 โดยมีสถานะเป็นสาธารณรัฐภายใต้เครือจักรภพอังกฤษ

	 แซนซิบาร์	 เป็นรัฐสุลต่านภายใต้การอารักขาของอังกฤษ	 และได้รับเอกราช

สมบูรณ์เมื่อวันที่	1๐	ธันวาคม	2๕๐๖	ต่อมาเมื่อวันที	่12	มกราคม	 2๕๐๗	 ระบบสุลต่าน

ถูกโค่นล้มโดยการปฏิวัติจากชาวพื้นเมืองแอฟริกันและเกิดการขับไล่ชาวตะวันตกและสังหาร

ชาวอาหรับนับพันคน

	 แทนกานยิกาและแซนซิบาร์ได้ตกลงรวมตัวกันเป็นสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย	

เมื่อวันที่	 2๙	 ตุลาคม	 2๕๐๗	 โดยแซนซิบาร์มีสถานะเป็นเขตพิเศษกึ่งปกครองตนเอง	

และมีคณะรัฐบาลของตนเองชื่อ	 Revolutionary	 Council	 of	 Zanzibar	 	

การเมืองการปกครอง
	 แทนซาเนีย	 มีรูปแบบการปกครองในระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย																					

(Republic)	 โดยแบ่งการปกครอง	 ออกเป็น	 ๓	 ฝ่าย	 ได้แก่	 ฝ่ายบริหาร	 ฝ่ายนิติบัญญัติ		

และ	ฝ่ายตุลาการ

	 ฝ่ายบริหาร	 ประกอบด้วย	 ประธานาธิบดี 	 รองประธานาธิบดี 	 และ																			

คณะรัฐมนตร	ี โดยประธานาธิบดีดำารงตำาแหน่งประมุขแห่งรัฐ	 ผู้นำารัฐบาล	 และผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุด	 ดำารงตำาแหน่งคราวละ	 ๕	 ปี	 ทั้งนี้	 หากประธานาธิบดีมาจากแซนซิบาร์											

รองประธานาธิบดีต้องมาจากแทนกานยิกา	 ในทางกลับกันหากประธานาธิบดีมาจาก												

แทนกานยิกา	รองประธานาธิบดีต้องมาจากแซนซิบาร์

	 ฝ่ายนิติบัญญัต	ิ ระบบรัฐสภาของแทนซาเนียเป็นระบบสภาเดียว	 เรียกว่า	 Bung

e	 มีสมาชิกรัฐสภา	 จำานวน	 2๙๕	 คน	 โดยสมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง	 จำานวน	

2๓2	 คน	 จัดสรรให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแซนซิบาร์	 ๕	 คน  ส่วนที่เหลือ											

เป็นบุคคลที่เสนอโดยประธานาธิบดี	 สำาหรับแซนซิบาร์ก็มีรัฐสภาเป็นของตนเอง	 เพื่อ									

ออกกฎหมายในการปกครอง	 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวน	 ๕๐	 คน	 มาจาก																

การเลือกตั้งโดยตรงของชาวแซนซิบาร	์ และมีวาระในการดำารงตำาแหน่ง	 ๕	 ปี
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	 ฝ่ายตุลาการ	 ประกอบด้วยศาลชั้นต้น	 ศาลอุทธรณ์	 และศาลสูง	 โดย																			

ผู้พิพากษาจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี

	 ทั้งนี้	 ระบบกฎหมายของแทนซาเนีย	 มีรากฐานมาจากระบบกฎหมายจารีต

ประเพณีของอังกฤษ	 (English	 Common	 Law)	 อำานาจสูงสุดในการปกครองขึ้นอยู่กับ	

การตีความพระราชบัญญัติหรือกฎหมายต่างๆ

รัฐสภาสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
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การแบ่งเขตการปกครอง		
	 แทนซาเนีย	 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	 2๕	 เขต	 ได้แก่	 Arusha	 Dar			

es	 Salaam	 Dodoma	 Iringa	 Kigoma	 Kilimanjaro	 Lindi	 Mara	 Mbeya	 Morogoro		

Mtwara	 Mwanza	 Pemba	 North	 Pemba	 South	 Pwani	 Rukwa	 Ruvuma	 	Shiny

anga,	 Singida	 Tabora	 Tanga	 Zanzibar	 Central/South	 Zanzibar	 North		

Zanzibar	 Urban/West	 Ziwa	 Magharibi

นโยบายการเมืองและการปกครอง
	 แทนซาเนียปกครองในระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย	 รัฐธรรมนูญ																				

ฉบับปัจจุบันได้รับการแก้ไขปรับปรุงครั้งสำาคัญ	 2	 ครั้ง	 ในปี	 พ.ศ.	 2๕2๗	 และ	 ปี	 พ.ศ.	 2๕๓๗												

เริ่มระบอบการปกครองด้วยระบบหลายพรรคเมื่อเดือนมิถุนายน	 2๕๓๕	 และยินยอมให้

พรรคฝ่ายค้านจดทะเบียนจัดตั้งพรรคได้	 หลังจากปกครองโดยระบบพรรคการเมืองเดียว

มากว่า	 2๗	 ปี	 มีการเลือกตั้งทั่วไปแบบหลายพรรคครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	 2๕๓๘	 ทั้งนี้	

รัฐธรรมนูญกำาหนดให้สาธารณรัฐแซนซิบาร์	 เป็นอิสระในการบริหารแซนซิบาร์ทุกประการ	

ยกเว้นด้านการต่างประเทศ	 การป้องกันประเทศ	 การศาล	 การราชทัณฑ์	 และการตำารวจ		

ประธานาธิบดี	 Kikwete	 ได้สร้างฐานอำานาจของตนภายในพรรครัฐบาลให้เข้มแข็งขึ้น								

เรื่อย	 ๆ	 และกำาหนดแนวนโยบายที่เป็นที่นิยมของประชาชน	 โดยเฉพาะการต่อต้าน										

การทุจริต	 การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ	 รวมทั้ง											

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม	 อย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์

ต่างมองว่า	 นาย	 Kikwete	 ยังไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเมืองมากเพียงพอที่จะดำาเนิน					

นโยบายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง	 ในปัจจุบันจึงยังดำาเนินการปฏิรูป							

ต่าง	 ๆ	 อย่างค่อยเป็นค่อยไปและระมัดระวัง	 (will	 not	 be	 rushed	 into	 making

changes	 for	 the	 sake	 of	 change)	 ผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดในเดือน								

ธันวาคม	 2๕๔๘	 ส่อให้เห็นว่าพรรค	 Chama	 Cha	 Mapinduzi	 (CCM)	 ของ																			

นาย	 Kikwete	 ได้รับความนิยมอย่างสูง	 และกว้างขวางในรัฐแทนกานยิกา	 ซึ่งส่งผลดีให้												

นาย	 Kikwete	 สามารถวางแผนการดำาเนินนโยบายต่าง	 ๆ	 ได้ดีในระยะยาว
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
	 แ ท น ซ า เ นี ย 	 เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ ไ ม่ ฝั ก ใ ฝ่ ฝ่ า ย ใ ด																															

Mr.	 Julius	 Nyerere	 ประธานาธิบดีคนแรก	 ภายหลังประกาศ	

เอกราชเป็นผู้ก่อตั้งสำาคัญคนหนึ่งของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	

(Non-Aligned	 Movement	 -	 NAM)	 รัฐบาลแทนซาเนียมีนโยบาย	

เป็ นกลาง เป็ นมิ ต รกั บทั้ ง ป ระ เทศ เจ้ า ของอาณานิ คม เดิ ม																											

(สหราชอาณาจักรและเยอรมนี)	 ประเทศที่มีนโยบายสังคมนิยม	

(กลุ่มสแกนดิเนเวียและจีน)	 รวมทั้งประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือราย

ใหญ่	 (สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น)	 แทนซาเนียเป็นประเทศที่ผู้ให้ความ

ช่วยเหลือเห็นว่ามีพัฒนาการด	ี และเป็นผู้รับรายใหญ่ของเงินทุนเพื่อการพัฒนา	 เป็นสมาชิก

ที่มีบทบาทสำาคัญของสหภาพแอฟริกา	 (African	 Union	 -	 AU)	 มีความสัมพันธ์																		

ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับเคนยาและยูกันดา	 ซึ่งจัดตั้งประชาคมแอฟริกาตะวันออก	

(East	 African	 Community	 -	 EAC)	 ร่วมกัน	 และแทนซาเนียยังเป็นสมาชิกประชาคม							

เพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้	 (Southern	 African	 Development	 Community	 -	

SADC)	 ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำาคัญกับแอฟริกาใต้และประเทศอื่น	 ๆ	 ทางตอนใต้							

ของทวีปด้วย	 ปัญหาด้านการต่างประเทศในปัจจุบัน	 คือ	 ปัญหาผู้อพยพจากสงคราม											

ในประเทศเพื่อนบ้าน	 (รวันดา	 บุรุนดี	 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก)	 ปัจจุบัน														

ในสถานการณ์ที่สงบลงแทนซาเนียพยายามส่งผู้อพยพยกลับสู่ประเทศเดิมมากขึ้น	 ถึงแม้ว่า

สำานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	 (Office	of	 the	United	Nations	High	

Commissioner	for	Refugees	-	UNHCR)	จะเห็นว่า	สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยพอก็ตาม

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
	 ด้านการทูต	 ไทยและแทนซาเนียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

เมื่อวันที่	 ๓๐	 ธันวาคม	 2๕2๓	 และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 	 ๓๐	 ตุลาคม	

2๕2๗	 ให้สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงไนโรบี	 มีเขตอาณาครอบคลุมถึงแทนซาเนีย								

ในขณะที่แทนซาเนียให้สถานเอกอัครราชทูตของตนที่กรุงปักกิ่งมีเขตอาณาครอบคลุมถึงไทย	

(เอกอัครราชทูตแทนซาเนียประจำาไทยคนแรกถวายสาส์น	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2๕2๙)

Mr.  Julius  Nyerere
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	 ด้านการเมือง	 ไทยและแทนซาเนียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด								

โดยเฉพาะมีรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีด้านความร่วมมือทางวิชาการที่ช่วยส่งเสริม																						

ความสัมพันธ์โดยรวมไทยเริ่มให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่แทนซาเนียตั้งแต่ปี 																					

พ.ศ.	 2๕2๙	 โดยจัดฝึกอบรม	 ด้านการศึกษาและการจัดระบบสาธารณูปโภคตามคำาขอของ	

UNESCO	 และ	 International	 Civil	 Aviation	 Organization	 (ICAO)	 ในลักษณะ		

Third	 Country	 Training	 Programme	 ให้ทุนฝึกอบรมทางวิชาการแก่แทนซาเนียในสาขา

ต่าง	 ๆ	 ปีละ	 1	 -	 2	 ทุน	 อย่างสม่ำาเสมอ	 นอกจากนี้	 แทนซาเนียเป็นหนึ่งในประเทศ					

เป้าหมายภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีไทย	 -	 ญี่ปุ่น	 -	 แอฟริกา	 ในสาขาเกษตรและ

สาธารณสุขอีกด้วย

ความสัมพันธ์ของไทยและแทนซาเนีย



11๙

	 ไทยและแทนซาเนียริเริ่มความร่วมมือด้านการแพทย์เมื่อปี	 พ.ศ.	 2๕๔๕												

ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย	 (ดร.กฤษณา	 ไกรสินธุ์	 อดีตผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม)	 ได้ให้																													

ความช่วยเหลือแทนซาเนียในด้านการผลิตยาป้องกันไข้มาลาเรีย	 ชื่อ	 Thaitanzunate			

และยาต้านเอดส์	 (Anti	 Retro-viral	 drugs	 -	 ARVs)	 โดยการสนับสนุนของ																										

องค์กร	 Action	 Medeor	 ของเยอรมนี	 และต่อมากระทรวงการต่างประเทศไทยได้ให้							

การสนับสนุนการดำาเนินโครงการเพิ่มเติม	 โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัท	

Tanzanian	 Pharmaceutical	 Organization	 (TPO)	 และบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคัล								

อินดัสตรี	 จำากัด	 ยา	 Thaitanzunate	 ประสบความสำาเร็จมากในการแก้ปัญหาไข้มาลาเรีย	

ในแทนซาเนีย	 เป็นการช่วยให้ประชาชนทั่วไปที่ยากจนและบรรเทาปัญหาสำาคัญและเร่งด่วน

ของประเทศ

	 ด้ านเศรษฐกิจ 	 การค้ าระหว่ างไทยและแทนซาเนียมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้ น																											

อย่างต่อเนื่องในปี	 พ.ศ.	 2๕๔๙	 มีมูลค่าการค้ารวม	 2,๔๙๔	 ล้านบาท	 ไทยส่งออกไป

แทนซาเนียมูลค่ารวม	 1,๘๔๘	 ล้านบาท	 ไทยนำาเข้าจากแทนซาเนียรวม	 ๖๔๗	 ล้านบาท	

ไทยได้ดุลการค้า	 ๖๔๗	 ล้านบาท

	 สินค้าส่งออกของไทยที่สำ าคัญ	 ได้แก่ 	 เสื้อผ้าสำาเร็จรูป	 เม็ดพลาสติก																									

หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ	 ผลิตภัณฑ์พลาสติก	 รถยนต์และส่วนประกอบ

สินค้าออกของไทยที่สำาคัญไปแทนซาเนีย
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	 สินค้านำาเข้าที่สำาคัญ	 ได้แก่	 ด้ายและเส้นใย	 สัตว์น้ำาแช่เย็น	 แช่แข็ง	 แปรรูป	

และกึ่งสำาเร็จรูป	 เครื่องเพชรพลอย	 อัญมณี	 เงินแท่งและทองคำาแทนซาเนียมีศักยภาพเป็น

ตลาดที่สำาคัญของไทย	 เพราะนอกจากเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีอัตราการเติบโตที่น่า

พอใจแล้วยังมีเสถียรภาพ	 และแทนซาเนียยังเป็นสมาชิกประชาคมแอฟริกาตะวันออก	

(East	African	Community	 -	 EAC)	 ซึ่งได้จัดตั้งสหภาพศุลกากรแล้ว	 เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ

เดือนมกราคม	 2๕๔๙	 ทำาให้สามารถเป็นจุดกระจายสินค้าที่สำาคัญของไทยในภูมิภาค												

ได้ด้วย

แหล่งข้อมูล 
	 :	 กรมเอเชียใต	้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ๔๔๓	

ถนนศรีอยุธยา	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี		กรุงเทพฯ	1๐๔๐๐

	 :		 http//www.th.wikipedia.org/wiki/ประเทศแทนซาเนีย

	 :	 ht tp//www.apecthai .org/apec/th/prof i le1.php?cont inent id	

=6&country=t3
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เหรียญกษาปณ์ไทย

ภาพเก่าเล่าเรื่อง

	 คำาว่า	 “กษาปณ์”	 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	

เขียนได้	 ๒	 อย่างคือ	 กระษาปณ์	 หรือ	 กษาปณ์	 เป็นคำานามหมายถึง	 เงินเหรียญที่ทำา

ด้วยโลหะหรือวัตถุอื่น	 ๆ	 ที่ใช้ในมาตราเงินตรามีราคาต่าง	 ๆ	 กัน	 แต่เดิมเขียนว่า															

กสาปน	์ และกระสาปน์	 ปัจจุบันทางราชการใช้เขียนว่า	 กษาปณ์

	 เหรียญ	 เป็น	 วัตถุชนิดแข็ง	 ส่วนใหญ่ทำาด้วยโลหะ	 หรือพลาสติก	 และมี

ลักษณะเป็นแผ่นกลม	 มีการนำาเหรียญ	 มาใช้ประโยชน์หลายด้าน	 เช่น	 ใช้เป็นเงินตรามี

มูลค่าสำาหรับแลกเปลี่ยนเรียกว่า	 เหรียญกษาปณ์	 ผลิตแจกจ่ายโดยรัฐบาล	 เหรียญถูกใช้	

ในรูปของเงินสดในระบบการเงินสมัยใหม่เช่นเดียวกับธนบัตร	 แต่ใช้ในหน่วยที่มีมูลค่าต่ำากว่า	

ขณะที่ธนบัตรจะถูกใช้ในหน่วยที่มีมูลค่าสูงกว่าโดยปกติ	 ค่าสูงสุดของเหรียญจะต่ำากว่า										

ค่าต่ำาสุดของธนบัตร	 มูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนของเหรียญมาจากมูลค่าทางด้านประวัติของมัน	
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และ/หรือ	 มูลค่าที่แท้จริงของโลหะที่เป็นส่วนประกอบ	 (ตัวอย่างเช่น	 เหรียญทอง								

เหรียญเงิน	 หรือเหรียญแพลตินัม)

	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๔	 เป็นพระมหากษัตริย์ไทย

พระองค์แรกที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ปฏิรูปเงินตราไทยจากที่เคยใช้เงินพดด้วงหรือ

เงินกลม	 ที่ใช้มาแต่โบราณกาลให้มาใช้เงินเหรียญหรือเงินแบน	 แบบประเทศทางตะวันตก	

เนื่องจากการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 พ่อค้าชาวต่างประเทศ

เข้ามาค้าขายมากขึ้นและได้นำาเงินเหรียญของตนมาแลกกับเงินพดด้วงจากรัฐบาลไทย								

เพื่อนำาไปซื้อสินค้าจากราษฎร	 แต่ด้วยเหตุที่เงินพดด้วงผลิตด้วยมือจึงทำาให้มีปริมาณ													

ไม่เพียงพอกับความต้องการ	 ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกและการค้าของประเทศเสียประโยชน	์

พระองค์จึงมีพระราชดำาริที่จะเปลี่ยนรูปเงินตราของไทยจากเงินพดด้วงเป็นเงินเหรียญ	 ในปี	

พ.ศ.	 ๒๓๙๙	 และได้ทดลองทำาเหรียญรูปกลมแบนอย่างสากล	 โดยใช้ค้อนทุบตีโลหะให้เป็น

แผ่นแบน	 แล้วตัดเป็นรูปเหรียญกลม	 ให้ได้ตามขนาดและน้ำาหนัก	 แล้วใช้แม่ตราตีประทับ	

(HAND-HAMMERRING	 METHOD)	 แต่ผลิตได้ช้าและไม่เรียบร้อย	 นอกจากนี	้ ยังมีการ			

ใช้แม่ตราตีประทับกับเงินเหรียญต่างประเทศ	 เพื่อให้ราษฎรยอมรับในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๐๐	

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดเกล้าฯ	 ให้คณะทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรี

กับสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียที่ประเทศอังกฤษ	 สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย	 ได้จัดส่ง

เครื่องทำาเหรียญเงินขนาดเล็กเข้ามาถวาย	 ทำางานด้วยแรงงานคนโดยใช้วิธีแรงอัดแบบ	

SCREW	 PRESS	METHOD	 เป็นราชบรรณาการ	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

จึงโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดทำาเหรียญกษาปณ์จากเครื่องจักรขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกกันว่า														

เงินพดด้วง เครื่องทำ�เหรียญเงิน

ขน�ดเล็ก
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"เหรียญเงินบรรณาการ"	 ในขณะเดียวกัน	 คณะทูตก็ได้สั่งซื้อเครื่องจักรทำาเงินชนิดแรงดันไอน้ำา	

จากบริษัท	 เทเลอร์	 เข้ามาในปลายปี	 ๒๔๐1	 พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างโรงงาน

ผลิตเหรียญกษาปณ์ขึ้นที่หน้าพระคลังมหาสมบัติ	 ในพระบรมมหาราชวัง	 ติดตั้งเครื่องใช้

งานได้เมื่อ	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๐๓	 พระราชทานนามว่า	 "โรงกระสาปณ์สิทธิการ"	 ในสมัยนี้									

จึงถือว่ามีการใช้เหรียญกษาปณ์แบบสากลนิยมขึ้นเป็นครั้งแรก	 ต่อมาแม้ได้ประกาศให้ใช้	

เงินตราแบบเหรียญแล้ว	 ก็ยังโปรดเกล้าฯ	 ให้ใช้เงินพดด้วงอยู่เพียงแต่ไม่มีการผลิตเพิ่มเติม						

ได้ผลิตตามแจ้งที่แจ้งแก่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

ลักษณะของเหรียญ
	 ลักษณะเงินเหรียญนี้	 หน้าหนึ่งมีตรารูปพระมหาพิไชยมงกุฎอยู่กลาง	 มีฉัตร

กระหนาบอยู่สองข้าง	 มีกิ่งไม้เป็นเปลวแทรกอยู่ในท้องลาย	 อีกหน้าหนึ่งเป็นรูปกงจักร	

กลางใจจักรมีรูปช้างประจำาแผ่นดิน	 รอบวงจักรชั้นนอกเหรียญบาทมีดาวอยู่แปดทิศ								

แสดงว่าแปดเฟื้อง	 เหรียญสองสลึงมีดาวอยู่สี่ทิศ	 แสดงว่าสี่เฟื้อง	 เหรียญสลึงมีดาวอยู่ข้าง

บนและข้างล่างสองดวง	 แสดงว่าสองเฟื้อง	 และเหรียญเฟื้องมีดาวอยู่ด้านบนดวงเดียว	

นอกจากนี้ยังมีเหรียญ	 หนึ่งตำาลึง	 กึ่งตำาลึง	 และกึ่งเฟื้อง	 แต่ไม่ได้นำาออกใช้ตามแจ้งความ

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

	 ต่อมา	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 	 รัชกาลที่ 	 ๕	 ทรง																		

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ปรับปรุงมาตรา	 เงินตราไทย	 ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น	 คือ	 ชั่ง	 ตำาลึง	

บาท	 สลึง	 เฟื้อง	 เป็นระบบโดยใช้หน่วยเป็นบาท	 และสตางค์	 คือ	 1๐๐	 สตางค์										

โรงกระส�ปณ์สิทธิก�ร
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เป็น	 1	 บาท	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๔1	 อันเป็นมาตราเงินตราไทยมาจนถึงปัจจุบัน	 และทรง											

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้นำาพระบรมรูปของพระองค์ประทับลงบนเหรียญ	 ซึ่งนับเป็น							

ครั้งแรกที่มีการนำาพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทยประทับลงบนเหรียญกษาปณ์

	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 ๙	 ได้มีการ

ผลิตเหรียญกษาปณ	์ เริ่มจากเหรียญทองแดงและเหรียญดีบุกตราพระบรมรูป	 -	 ตราแผ่นดิน	

ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 ผลิตเหรียญราคา	 ๕	 บาท	 ขึ้นเป็นครั้งแรก	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕1๕	 ผลิต

เหรียญราคา	 1๐	 บาท	 ขึ้นเป็นครั้งแรก	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓1	 และได้มีการผลิตเหรียญ

กษาปณ์หมุนเวียน	 และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก	 รวมทั้งมีการพัฒนาจัดทำาเหรียญที่ระลึก	

ต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน	 คือ

	 1.	เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน	 (Circulated	 coins)	 เป็นเหรียญกษาปณ์ที่ใช้	

หมุนเวียนกันอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำาวัน	 มี	 ๙	 ชนิดราคา	 คือ	 1๐	 บาท	 ๕	 บาท	 ๒	 บาท															

1	 บาท	 ๕๐	 สตางค์	 ๒๕	 สตางค์	1๐	สตางค	์๕	สตางค	์และ	1	สตางค์	แต่ที่ใช้หมุนเวียน

ในระบบเศรษฐกิจม	ี 6	 ชนิดราคา	 คือ	 1๐	 บาท	 ๕	 บาท	 ๒	 บาท	 1	 บาท	 ๕๐	 สตางค์																				

๒๕	 สตางค์	 ส่วนเหรียญชนิดราคา	 1๐	 สตางค์	 ๕	 สตางค์	 และ	 1	 สตางค์	 มีใช้ในทาง

บัญชีเท่านั้น

	 ๒.	เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก	(Commemorative	coins)	เป็นเหรียญกษาปณ์ที่ผลิต

ออกใช้ในวโรกาสและโอกาสที่สำาคัญตทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันคือ	 ชาติ	

ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 หรือเหตุการณ์ระหว่างประเทศ	 โดยจัดทำา	 ๒	 ประเภท	 คือ	

ขัดเงา	 และไม่ขัดเงา

	 ข้อแตกต่างระหว่างเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน	 และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกก็คือ

การวางลวดลายด้านหน้าและด้านหลัง	 โดนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนจะวางลวดลายแบบ	

American	 Turning	 ซึ่งจะต้องพลิกดูลวดลายด้านหลังในแนวดิ่ง	 สำาหรับเหรียญกษาปณ์ที่

ระลึกได้จัดวางลวดลายแบบ	 European	Turning	 ซึ่งจะต้องพลิกในแนวนอนเพื่อดูลวดลาย

ด้านหลัง

	 ๓.	เหรียญที่ระลึก	 (Medal)	 เป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเนื่องในวโรกาสและโอกาสที่	

สำาคัญต่าง	 ๆ	 ซึ่งมีความแตกต่างจากเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกตรงที่จะไม่มีราคาหน้าเหรียญ	

เนื่องจากมิใช่เงินตราจึงไม่สามารถใช้ชำาระหนี้ได้ตามกฎหมาย



เรื่องน่ารู้

“สัปปายะสภาสถาน” 

รัฐสภาแห่งใหม่

	 สืบเนื่องจากตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 เป็นต้นมา	

พระที่นั่งอนันตสมาคมได้ใช้สำาหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก	 และใช้เป็นที่

ประชุมสภาเรื่อยมา	 ต่อมาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๓	 ได้มีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาหลังใหม่เพื่อใช้

เป็นที่ประชุมรัฐสภาแทน	 ซึ่งแล้วเสร็จในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗	 คือ	 อาคารรัฐสภาปัจจุบัน								

โดยพระที่นั่งอนันตสมาคมยังคงใช้สำาหรับรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก	 อาคารรัฐสภา

ปัจจุบันมีความคับแคบเนื่องจากจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และสมาชิกวุฒิสภา									

เพิ่มมากขึ้นตามรัฐธรรมนูญ	 รวมทั้งจำานวนข้าราชการที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

ของสมาชิกรัฐสภา	 จากสภาพเดิมดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณรัฐสภาไม่สามารถที่จะ

รองรับจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 รวมทั้งข้าราชการที่ปฏิบัติภารกิจ

และหน้าที่ได้	 ในระยะเวลา	 ๕	 ปีที่ผ่านมา	 รัฐสภาได้แก้ไขปัญหาในบางส่วนโดยจัดหา	

และเช่าสถานที่ทำางานสำาหรับข้าราชการ	 อาทิ	 อาคารกษาปณ์	 อาคารทิปโก้	 อาคาร											

ธนาคารทหารไทย	 และอาคารดีพร้อม	 ซึ่งข้าราชการยังคงแยกส่วนกันอยู่ 	 ทำาให้																						

เป็นอุปสรรค	 และมีข้อจำากัดในการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกรัฐสภา	 อันส่งผลกระทบต่อ																	

ฝ่ายนิติบัญญัติรวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ	 ด้วยเหตุนี้ประธานรัฐสภารวมทั้ง							

สมาชิกรัฐสภาตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ได้พยายามหาสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่



๑๒9

	 จนกระทั่งเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ได้มีการประชุมจัดหาสถานที่

ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 โดยมี	 นายสมัคร	 สุนทรเวช	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน

พร้อมด้วย	 นายชัย	 ชิดชอบ	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 นายประสพสุข	 บุญเดช	

ประธานวุฒิสภา	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 พันเอก	 อภิวันท์	 วิริยะชัย	 รองประธาน											

สภาผู้แทนราษฎร	 และนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 รองประธานวุฒิสภา	 และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วม

ประชุม	 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 จำานวน	 ๓	 แห่ง	

ได้แก่	 ที่ดินราชพัสดุ	 ถนนทหาร	 (เกียกกาย)	 กรุงเทพฯ	 ที่ดินราชพัสดุ	 กองคลังแสง	

กรมสรรพวุธทหารบก	จังหวัดนนทบุร	ีและที่ดินบริเวณคลังเชื้อเพลิง	คลองเตย

	 ทั้งนี้	 หลังจากที่คณะกรรมการจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่								

ได้พิจารณาศึกษาถึงความเหมาะสมของสถานที่	 รวมทั้งข้อดี	 ข้อจำากัดในด้านต่าง	 ๆ							

โดยคำานึงถึงความเหมาะสมหลาย	 ๆ	 ด้าน	 ทั้งด้านสถาปัตยกรรม	 วิศวกรรม	 เศรษฐกิจ													

สิ่ งแวดล้อม	 คมนาคม	 และสาธารณูปโภคแล้ว	 คณะกรรมการได้มีมติ เมื่อวันที่ 																												

๕	 สิงหาคม	 ๒๕๕๑	 เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ราชพัสด	ุ ถนนทหาร	 (เกียกกาย)	 เขตดุสิต	 แปลงริมน้ำา

เจ้าพระยาเนื้อที่	 ๑๑9	 ไร่	 เป็นสถานที่ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 ภายใต้ชื่อว่า	

“สัปปายะสภาสถาน”



๑๓0

ความหมาย “สัปปายะสภาสถาน”
	 แบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ชนะการประกวดใช้ชื่อผลงานว่า	 “สัปปายะสภาสถาน”	

ซึ่งแปลว่า	 สภาแห่งความสงบร่มเย็น	 และปัญญา	 หรืออาจหมายถึง	 สถานที่ประกอบ

กรรมดี

วิสัยทัศน์และการตั้งเป้าหมาย
	 การออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ผู้ออกแบบได้ตั้งเป้าหมายโดยให้ความสำาคัญ

สูงสุดใน	 9	 เรื่อง	 คือ	 เรื่องอุดมคติ	 ๕	 เรื่อง	 ได้แก่	 ชาติ	 ศีลธรรม	 สติปัญญา	

สถาบันพระมหากษัตริย์	 และประชาชน	 และเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิต	 ๔	 เรื่อง	

ได้แก่	 ประโยชน์ใช้สอย	 อาคารเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและประหยัดพลังงาน																					

การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม	 และระบบรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย

จากเพลิงไหม	้

	 อุดมคติ ๕ เรื่อง

	 เรื่องที่  ๑  ชาติ	 “มุ่งสร้างผลงานสถาปัตยกรรมซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติไทย							

ที่มีความรุ่งเรืองให้ปรากฏต่อสายตาสังคมโลก”

	 แนวคิด	 :	 รัฐสภาต้องสง่างามมีศักดิ์ศรี	 แสดงออกถึงความเป็นชาติไทยอย่าง

ชัดเจนเช่นเดียวกับอาคารรัฐสภาของทุกประเทศทั่วโลก	 ซึ่งต่างทำาหน้าที่นี้	 สถาปัตยกรรม					

ที่ปรากฏขึ้น	 ต้องเป็นสิ่ งที่ประชาชนคนไทยเข้าใจได้ง่ าย	 เนื้อแท้และหัวใจต้อง																															

“ใช่	 นี่แหละไทย”	 โดยเป็นการสืบสานทั้งศิลปะ	 วัฒนธรรม	 คติความเชื่อ	 และภูมิปัญญา																												

เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่งอกงามขึ้นจากรากเหง้าของไทย	 โดยมุ่งหวังจะสร้างวาระ							

แห่งชาติให้อาคารรัฐสภาเป็นศูนย์รวมจิตใจ	 เป็นสถาปัตยกรรมที่ประกาศความเป็นชาติ							

มีศิลปวัฒนธรรมงดงามให้โลกได้ประจักษ์

	 เรื่องที่  ๒  ศีลธรรม	 “หวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นศูนย์รวม

ของศีลธรรมและการทำาความดี	 โดยนำาคติโบราณมาเป็นตัวขับเคลื่อน	 ด้วยการอัญเชิญ					

พระสยามเทวาธิราชมาประดิษฐานยังหลังคาเครื่องยอดของตัวอาคาร”

	 แนวคิด	 :	 บ้านเมืองทุกวันนี้	 ไม่ได้มีปัญหาเพียงความเห็นที่แตกต่าง	 แต่มี

ปัญหาคุณธรรมและศีลธรรมเสื่อม	 รัฐสภาจึงเป็นทั้งความหวังและด้านลบที่สุดของเรื่องนี้											

ในความรู้สึกของประชาชน	 จึงตั้งความหวังที่จะสร้างความรู้สึกร่วมกัน	 ให้อาคารรัฐสภา	

เป็นสถานที่สัปปายะของบ้านเมือง	 เป็นสถานที่แห่งปัญญา	 เป็นศูนย์รวมจิตใจ																													



๑๓๑

ของคนทั้งชาติในเรื่องศีลธรรม	 เป็นสภาศักดิ์สิทธิ์	 เป็นหลักของบ้านเมืองในเรื่อง	 คุณธรรม

และการปกครองโดยธรรม

 		 เรื่องที่  ๓  สติปัญญา	 “สะท้อนผ่านพิพิธภัณฑ์ชาติไทยภายในอาคารรัฐสภา						

แห่งใหม่	 เพื่อหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งสำาหรับเยาวชนและชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือน”

	 แนวคิด	 :	 รัฐสภาแห่งใหม่จะเป็นแหล่งเพิ่มพูนสติปัญญา	 ทำาหน้าที่เป็นแหล่ง

เรียนรู้สำาคัญเรื่องความเป็นชาติ	 เพื่อสืบสานความเป็นไทยไปสู่สังคมโลก	 และน้อมนำา										

สติปัญญาของคนในชาติไปสู่ความรู้ที่สมดุล	 ระหว่างความรู้ภายนอกและความรู้ภายใน			

โดยมุ่งหมายที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น

 		 เรื่องที ่ ๔  สถาบันพระมหากษัตริย	์ “เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาต	ิ จึงเสนอ

จัดสร้างโถงพระราชพิธีขึ้นภายในอาคาร”

	 แนวคิด	 :	 ประเทศไทยมีสิ่งสำาคัญสูงสุดสิ่งหนึ่งที่ทำาให้เราแตกต่างจากชาติอื่น	 ๆ	

ในโลกคือ	 สถาบันพระมหากษัตริย์	 และพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีทศพิธราชธรรม	 รัฐสภา

แห่งใหม่จึงต้องมีพื้นที่สำาคัญเพื่อประกอบรัฐพิธี 	 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว																										

เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดการประชุม	 เป็นพื้นที่ที่สมพระเกียรติ	 อยู่ในที่อันควรและ										

เหมาะสมคือ	 ลำาดับของพื้นที่แกนกลางอันเป็นหัวใจนี้คือ	 ลักษณะสำาคัญของความเป็น					

ชาติไทย

	 เรื่องที่  ๕  ประชาชน	 “อาคารแห่งนี้จะไม่ใช่สถานที่ซึ่งประชาชนไม่อาจเข้าถึง	

แต่มุ่งออกแบบเพื่อแสดงถึงการต้อนรับทั้งประชาชนที่จะมาเยี่ยมชม	 รวมไปถึงการแสดง		

ความคิดเห็นไปยังรัฐสภา”

	 แนวคิด	 :	 อาคารรัฐสภาเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย	

ประชาชนทุกระดับย่อมมีฐานะที่สำาคัญต่อแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมทุกส่วน	

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที	่ และมีศักดิ์ศรีในสถานที่แห่งนี้

 ประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิต ๔ เรื่อง

	 ๑)   ประโยชน์ใช้สอย	 สถาปัตยกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดที่ให้ความสำาคัญ

กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และสมาชิกวุฒิสภาเท่าเทียมกัน	 การจัดระบบประโยชน์ใช้สอย	

จะสร้างแกนที่เป็นพื้นที่หัวใจในการเชื่อมโยงสองส่วนนี้เข้าด้วยกัน	 โดยมีส่วนสนับสนุน									

อยู่รอบ	ๆ



๑๓๒

	 ๒)  อาคารเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและประหยัดพลังงาน	 การออกแบบ	

อย่างพิถีพิถันและบูรณาการ	 โดยการทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญทุกแขนง																							

ที่เกี่ยวข้อง	 มีจุดมุ่งหมายให้เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่เป็นตัวอย่างสำาคัญของประเทศ

	 ๓)   การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม	 มีการออกแบบโดยให้ความสะดวก						

แก่ผู้พิการ	 เด็ก	 และผู้สูงอายุ

	 ๔)   ระบบรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยจากเพลิงไหม้	 งานออกแบบ

ได้เตรียมรับสถานการณ์และวินาศภัยทุกรูปแบบอย่างบูรณาการ	 ทั้งระบบผัง	 การวางระบบ

และเทคโนโลยีมาตรฐานสูง	 โดยใช้มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบที่สำาคัญ	

โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์สูง	 และถึงแม้จะให้ความสำาคัญสูงสุดกับระบบ

ความปลอดภัย	 แต่ก็เน้นดีไซน์ที่ดูกลมกลืน	 เช่น	 การใช้คูน้ำาเป็นด่านเพื่อป้องกันภัย																			

ในยามฉุกเฉิน	และให้ความรู้สึกต้อนรับในภาวะปกติ

ห้องประชุมสภา	
		 สำาหรับห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 และห้องประชุมวุฒิสภา	 จะสร้างแยกไว้

สองปีก	 โดยห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีชื่อว่า	 ห้องประชุมพระสุริยัน	 สะท้อนถึง								

“ความร้อน”	 ต้องใช้พลังสติปัญญา	 หนักหน่วงยาวนาน	 ส่วนห้องประชุมวุฒิสภาชื่อ											

ห้องประชุมพระจันทรา	 เน้นโทนเย็นนุ่มนวล	 ทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์เป็นต้นเหตุ							

ของพลังในการเคลื่อนสู่ความเจริญ	 เป็นการโน้มน้าวจิตใจให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร						

และสมาชิกวุฒิสภาเห็นความสำาคัญว่าภารกิจเทียบเท่ากับพระจันทร์และพระอาทิตย์ที่ต้อง

ทำางานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเหมือน	 “หยิน	-	หยาง”

ห้องประชุมพระสุริยัน ห้องประชุมพระจันทรา



๑๓๓

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
		 วันที่	 ๒๔	 มีนาคม	 ๒๕๕๓	 ประธานรัฐสภาได้มีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภา

แห่งใหม่	 และสำานักราชเลขาธิการได้มีหนังสือแจ้งว่า	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว											

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร							

เสด็จฯ	 แทนพระองค์ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภาแห่งใหม	่ ซึ่งสำานักงานราชเลขานุการ

ในพระองค์ฯ	 ได้นำาความกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	

ทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว	 ทรงรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์	 พร้อมด้วย	

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 พระวรชายาฯ	 เสด็จไปในการนี้	 ในวันพฤหัสบดีที่	

๑๒	สิงหาคม  ๒๕๕๓	 เวลา	 ๑0.00	 นาฬิกา

	 วันอาทิตย์ที่	 ๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๓	 เวลา	 09.00	 นาฬิกา	 ณ	 พื้นที่ราชพัสดุ	

ถนนทหาร	 (เกียกกาย)	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 นายชัย	 ชิดชอบ	 ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่	 เพื่อรื้อถอนศาลพระภูมิ

เจ้าที่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่



๑๓๔

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๓	 เวลา	 0๘.00	 นาฬิกา	 ณ	 พื้นที่ราชพัสดุ	

ถนนทหาร	 (เกียกกาย)	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 นายชัย	 ชิดชอบ	 ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 นายประสพสุข	 บุญเดช	 ประธานวุฒิสภา	 นายสามารถ								

แก้วมีชัย	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 รองประธาน

วุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 พันเอกอภิวันท์	 วิริยะชัย	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	

และนางสาวทัศนา	 บุญทอง	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ร่วมในพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์	

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 โดยประธานรัฐสภาจุดธูปเทียนบูชาฤกษ์ที่โต๊ะ							

เครื่องบวงสรวง	 จากนั้น	 ประธานรัฐสภา	 ประธานวุฒิสภา	 พร้อมด้วยคณะ	 ร่วมกันจุดธูป

บริวารที่เครื่องสังเวย	 เสร็จแล้วยืนรอรับฟังโองการบูชาบวงสรวงจากหัวหน้าโหรพราหมณ์



๑๓๕

	 จากนั้น	 เวลา	 ๑0.00	 นาฬิกา	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราช

กุมาร	 เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์	 พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	
พระวรชายาฯ	 เสด็จพระราชดำาเนินทรงวาง

ศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภา	 โดยมี 	 นายชัย										

ชิ ดชอบ	 ประธานรั ฐสภาและประธาน														

สภาผู้แทนราษฎร	 เฝ้ารับเสด็จ	 ประธาน

รั ฐ ส ภ า ก ร า บบั ง ค ม ทู ล ถ ว า ย ร า ย ง า น

วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารรัฐสภา	

และทูลเกล้าฯ	 ถวายเหรียญที่ระลึกและสูจิบัตร	

ในโอกาสนี้	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

เ ส ด็ จ ท อ ดพ ร ะ เ น ต ร นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ล ะ																			

แบบจำาลองอาคารรัฐสภาใหม่

แหล่งข้อมูล

กลุ่มงานผลิตเอกสาร	 สำานักประชาสัมพันธ	์ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	 		

	 หนังสือที่ระลึกในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	 สภาผู้แทนราษฎร	

	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓.	กรุงเทพฯ	:	สำานักการพิมพ	์สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	

	 ๒๕๕๓.

กลุ่มงานสารนิเทศ	สำานักประชาสัมพันธ	์สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	คู่มือนำาชม	

	 รัฐสภา.	กรุงเทพฯ	:	สำานักการพิมพ์	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,		

	 ๒๕๕๕.

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่.	 สืบค้นเมื่อวันที	่๘	กรกฎาคม	๒๕๕๖	

	 จาก	 http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/	

	 main.php?filename=history_newsapa







รายการโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมออกอากาศทุกวัน

ทางช่อง NBT 15 และสามารถรับชมผ่าน
จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND ไทยคม 5

ข้อมูล ๒๙/๙/๕๓
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